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Ngày 12/6/2023 đánh dấu cột mốc 25 năm thành lập 
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam 
(VASEP). Hành trình phát triển liên tục suốt 1/4 thế 
kỷ của một hiệp hội ngành hàng đã được cộng đồng 
doanh nghiệp và các cơ quan bộ ngành ghi nhận và 
đánh giá cao. 

Kỷ niệm 25 năm ngày 12/6 năm nay cũng là dịp để các 
thành viên Hiệp hội cùng đánh giá lại những kết quả 
nổi bật mà cộng đồng DN đã đóng góp cho nền kinh tế 
quốc gia, tạo nên vị thế top 3 của ngành thủy sản Việt 
Nam trên thế giới, những cơ hội và lợi ích các doanh 
nghiệp hội viên nắm bắt được sau một thời gian dài 
cùng đồng hành trên con thuyền VASEP. 

Hành trình chinh phục các đỉnh cao và 
khẳng định vị thế trên thế giới
Sau 25 năm hoạt động, với việc thực hiện tốt sứ mạng 
là liên kết-hỗ trợ các doanh nghiệp, kết nối với các nhà 
nhập khẩu, đồng hành với các cơ quan quản lý nhà 
nước và nông dân-ngư dân, VASEP đã cùng cộng đồng 
DN thủy sản thành viên lập nên một kỷ lục đáng ghi 
nhớ, lần đầu tiên vượt mốc 10 tỷ USD, chạm mốc XK 
11 tỷ USD vào năm 2022, tăng hơn 12 lần so với năm 
1998. 

Hành trình 25 năm nỗ lực không ngừng nghỉ của các 
doanh nghiệp thủy sản dưới sự dẫn dắt và đồng hành 
của VASEP được thể hiện bằng sự đón nhận của trên 
170 thị trường thế giới đối với sản phẩm thủy sản Việt, 
trong đó có những thị trường lớn và khó tính nhất như 

EU, Mỹ, Nhật Bản, Úc, Anh, Trung Quốc... 

Con số 692 nhà máy có mã XK EU code trong tổng số 
847 nhà máy quy mô công nghiệp được chứng nhận 
đủ điều kiện ATTP, đã thể hiện sự trưởng thành vượt 
bậc của ngành thủy sản Việt Nam. 

Từ những ngày đầu khai phá thị trường với con số 19 
nhà máy được cấp mã EU code, VASEP đã đồng hành 
cùng các DN hội viên và toàn ngành đạt được những 
cột mốc đáng nhớ, đưa doanh số XK tăng dần từ mốc 
800 triệu USD năm 1998 lên 4,5 tỷ USD sau 10 năm 
(2008) và lên gần 9 tỷ USD sau 20 năm (2018), cán mốc 
11 tỷ USD sau 25 năm.

Một phần cơ bản làm nên thành tích đó là sự tích cực 
mở rộng thị trường bằng những chương trình xúc tiến 
thương mại, các hội chợ quốc tế và trong nước hàng 
năm. Đặc biệt, VASEP và các doanh nghiệp đã và đang 
cùng nhau vượt qua các rào cản thương mại quốc tế để 
thúc đẩy xuất khẩu, tăng năng lực cạnh tranh và nâng 
cao vị thế thủy sản Việt Nam.

Trên hành trình vươn khơi đã có những cơn sóng cả đầy 
gian nan, nhưng sự đoàn kết đồng lòng, chung ý chí của 
các DN thủy sản dưới tay lái vững vàng của BCH VASEP 
và sự nhiệt tình hỗ trợ của anh chị em văn phòng, đã 
đưa con thuyền thủy sản Việt vượt qua bao cơn giông 
tố. Trong đó, những dấu ấn trên thương trường thủy 
sản quốc tế và của ngành thủy sản Việt Nam phải kể 
đến Vụ kiện chống bán phá giá (cá tra, tôm) tại Mỹ, sự 
phối hợp vững vàng, tính chuyên nghiệp của VASEP và 
các DN mang lại kết quả là đến nay chúng ta vẫn duy 

25 NĂM HÀNH TRÌNH
khÁt VỌnG Và mỤc tiÊU phÁt tRiỂn BỀn VỮnG
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trì được vị trí ngành hàng tôm và cá tra trên thị trường 
lớn nhất thế giới này và giữ được thuế quan thuận lợi 
cho nhiều DN. 

Có những cơn sóng ngầm, “âm ỉ và nguy hiểm” mà anh 
chị em làm thủy sản và hiệp hội phải đối diện và bền bỉ 
đi qua. Đó là hiện tượng truyền thông tiêu cực, truyền 
thông bôi xấu tại nước ngoài, làm ảnh hưởng đến uy 
tín và hình ảnh của sản phẩm thủy sản Việt Nam kéo 
dài từ nhiều năm, có thể sẽ vẫn còn tiếp diễn như một 
tất yếu của cạnh tranh trên thương trường. VASEP đã và 
đang từng bước phối hợp với Bộ NN và PTNT, Bộ Công 
Thương, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đối ngoại ở các 
thị trường tích cực quảng bá, truyền thông, giới thiệu 
về sản phẩm thủy sản Việt Nam tại các Hội chợ Quốc tế, 
các sự kiện ngoại giao và các kênh truyền thông khác 
nhau, đang dần lấy lại hình ảnh và giá trị cho các mặt 
hàng thủy sản của Việt Nam.   

Thách thức thị trường cùng nhau vượt qua, cơ hội thị 
trường cùng nhau nắm bắt. Trong chặng đường hội 
nhập, VASEP đã thể hiện được vị thế và tiếng nói với 
quốc tế qua các quá trình đàm phán các Hiệp định 
Thương mại Tự do (FTA). VASEP đã luôn chủ động và tích 
cực trao đổi, đóng góp cho các thành viên đoàn đàm 
phán, đặc biệt là các FTA thế hệ mới. Qua đó, ngoài việc 
quan tâm đến các mức thuế và lộ trình giảm thuế, thì 
các “rào cản” trong TBT, SPS, các vấn đề về môi trường, 
xã hội, lao động của ngành thủy sản cũng luôn được 
xem xét và góp ý cẩn trọng. Việc áp dụng, tận dụng và 
tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện 
các FTA của DN luôn có sự đồng hành và hỗ trợ của 
VASEP, từ những vấn đề về quy tắc xuất xứ, form mẫu 
C/O đến những vấn đề cần tuân thủ như các qui định 
môi trường, lao động bằng những hoạt động truyền 
thông, đào tạo, hội thảo thường xuyên và liên tục cho 
cộng đồng doanh nghiệp…

Nội lực của DN rất lớn nhưng cũng có nhiều vấn đề nội 
tại trên con đường phát triển. Trong đó, không ít các 
qui định, chính sách, thủ tục hành chính bất cập, hoặc 
không phù hợp với thực tiễn của ngành, hoặc khác 
biệt với thông lệ quốc tế, với quy định pháp luật trong 
nước…đôi khi đó là những rào cản “trói chân” doanh 
nghiệp. Khi đó, VASEP đã làm tốt vai trò cầu nối, đại 
diện tiếng nói của doanh nghiệp, là đầu mối phối hợp, 
kiến nghị tới các cơ quan bộ, ngành hoặc Chính phủ để 
tháo gỡ những bất cập, vướng mắc cho doanh nghiệp, 
cho ngành.

Thông qua hoạt động góp ý, phản biện chính sách 
và sự đồng hành với Chính phủ, với Bộ NNPTNT và các 
Bộ nghành nhiều vấn đề liên quan đến kiểm dịch thủy 
sản nhập khẩu, kiểm tra an toàn thực phẩm, thuế thu 
nhập doanh nghiệp, lao động ngành chế biến thủy 

sản, qui chuẩn nước thải trong chế biến và nuôi trồng 
thủy sản…đã được tháo gỡ, cải thiện, giúp DN giảm 
bớt được nhiều gánh nặng chi phí, nguồn lực, nâng cao 
năng lực cạnh tranh.

Còn nhiều hơn thế những rào cản và áp lực mà DN và 
Hiệp hội đang và sẽ tiếp tục cùng nhau đối mặt, khắc 
phục để duy trì được đà phát triển mạnh mẽ của thủy 
sản Việt Nam trong những năm tới. 

Đó là thẻ vàng IUU và những qui định thủ tục đối với 
hải sản khai thác XK sang thị trường EU; những qui định 
“IUU” của Nhật Bản và Hoa kỳ (SIMP), và xu hướng này 
có thể tiếp tục tại những thị trường khác…

Đó là vị thế trên đường đua đang bị “đe dọa” khi các 
nước sản xuất thủy sản khác đang nổi lên mạnh mẽ, 
đang từng bước chiếm vị thế cạnh tranh bằng nguồn 
cung lớn, giá thành rẻ hơn và bằng sự hỗ trợ tối đa 
của Chính phủ các nước. Ngay cả thế mạnh nổi trội 
của chúng ta là sản xuất hàng giá trị gia tăng cũng sẽ 
không thể giữ mãi khi các nước khác đang vận động 
nhanh và liên tục. Điển hình là Ecuador, Ấn Độ đang 
ngày càng chiếm lĩnh thị phần tôm lớn hơn, chi phối 
hơn tại các thị trường lớn là Mỹ, Trung Quốc, EU…

Năm 2023-2024: Khoảng lặng trước khi 
phục hồi
Đặc biệt, năm 2023 là một nốt trầm của ngành thủy 
sản Việt Nam trước những tác động của suy thoái kinh 
tế, lạm phát toàn cầu và những khó khăn sản xuất chế 
biến trong nước, cộng thêm áp lực cạnh tranh quá lớn 
từ Ecuador, Ấn Độ, Indonesia… Nhiều biến động tăng, 
nhiều biến động giảm đan xen, đang gây bất lợi cho 
DN thủy sản Việt Nam. Từ góc độ thị trường: nhu cầu 
giảm, tồn kho tăng, đơn hàng giảm, áp lực cạnh tranh 
tăng, giá nhập khẩu giảm…Từ góc độ nội tại: chi phí 
sản xuất tăng (giá thức ăn, con giống, lao động, điện, 
nước tăng), trong khi nguồn cung nguyên liệu nuôi 
trồng và khai thác giảm; khiến giá thành sản xuất tăng, 
lợi nhuận của hầu hết DN sụt giảm mạnh, thậm chí 
nhiều DN thua lỗ…

Kết quả XK thủy sản 5 tháng đầu năm nay thấp hơn 
26% so với cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt khoảng 3,5 tỷ 
USD. Kim ngạch XK thủy sản tháng 5/2023 đạt trên 900 
triệu USD, cao nhất từ đầu năm tới nay, cho thấy tín 
hiệu thị trường đang tốt dần lên. Các mặt hàng chủ lực 
đang hạ dần mức độ sụt giảm so với cùng kỳ, riêng cá 
tra trong tháng 5 có tăng trưởng dương gần 10%. XK 
sang các thị trường chủ lực như Mỹ, EU, Trung Quốc, 
Nhật Bản, Hàn Quốc đều đạt doanh số cao nhất từ đầu 
năm tới nay. 

Những con số trên chưa phải là cơ sở đầy đủ để nhận 
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định xu hướng của những tháng tới, nhưng chúng ta 
vẫn có quyền hy vọng và lạc quan về góc độ thị trường 
trong nửa cuối năm. Lượng tồn kho giảm dần, mùa du 
lịch, mùa lễ hội cuối năm và các chương trình kích cầu 
ở các thị trường có thể sẽ thúc đẩy lượng NK tăng dần 
lên trong những tháng tới. Điểm mấu chốt bây giờ là 
chúng ta có sẵn sàng nguồn nguyên liệu và khả năng 
cạnh tranh để chớp lấy cơ hội thị trường hồi phục trước 
những nước khác hay không? 

Bài toán đó, nhân dịp này, các DN VASEP sẽ ngồi lại 
cùng nhau, cùng tìm ra tiếng nói chung, giải pháp 
chung, cùng phản ánh truyền thông tới các cơ quan 
quản lý nhà nước và các thành phần trong chuỗi cung 
ứng thủy sản, để thúc đẩy XK và từ đó cùng bà con 
nông, ngư dân vượt qua năm 2023 đầy thách thức này. 

Hướng tới một tương lai bền vững
Bối cảnh mới của thị trường quốc tế cũng như Việt Nam 
giai đoạn hậu covid, lạm phát, chiến tranh, biến động 
tiền tệ…đã làm thay đổi nhiều yếu tố liên quan cung – 
cầu – thương mại thủy sản trên thế giới…Do vậy, dịp 
này cũng là thời điểm VASEP và các thành viên Hiệp hội 
nhận diện rõ hơn những khó khăn, thách thức trong 
giai đoạn tới, cùng nhau suy nghĩ, bàn bạc về hướng 
đi mới, chiến lược mới, cách thức làm mới để thúc đẩy 
ngành thủy sản phát triển bền vững trong thời đại của 
công nghệ số và thương mại điện tử…

Những thách thức phía trước sẽ ngày càng nhiều hơn, 
khắc nghiệt hơn, mục tiêu mà ngành thủy sản Việt 
Nam vươn tới không phải là chính phục được nhiều thị 

trường mà là sự tăng trưởng bền vững, đòi hỏi một nền 
tảng vững mạnh cho cả chuỗi cung ứng, từ con giống, 
thức ăn, công nghệ nuôi, chế biến, tiêu thụ đến các vấn 
đề đảm bảo môi trường, trách nhiệm xã hội, phúc lợi 
người lao động…

Con tàu thủy sản Việt Nam sẽ tiếp tục mạnh mẽ vươn 
khơi và sẽ trưởng thành hơn, hiện đại hơn với vị thuyền 
trưởng tài ba, chuyên nghiệp là VASEP và cộng đồng 
doanh nghiệp như những thủy thủ luôn đoàn kết một 
lòng, chung một ý chí. Nhưng động cơ con tàu đó sẽ 
lớn hơn, mạnh hơn khi có sự hỗ trợ hơn nữa của Chính 
phủ, các bộ ngành, các hiệp hội, hội và các thành phần 
trong chuỗi cung ứng thủy sản. Khi đó, chúng ta có 
niềm tin vươn tới những đỉnh cao mới, khát vọng mới, 
không chỉ là mục tiêu kim ngạch XK thủy sản 12,5 tỷ 
USD – 14 tỷ USD năm 2025, hay 16 tỷ - 20 tỷ USD 
năm 2030 mà còn là uy tín, chất lượng, vị thế vững 
chắc của sản phẩm thủy sản Việt trên thị trường quốc 
tế! 

CHÚC MỪNG VASEP 25 NĂM THÀNH CÔNG! 

                                                                                     
Lê Hằng

Giám đốc Truyền thông VASEP 
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VASEP trước ngưỡng cửA nEt ZEro

TS. Nguyễn Thị Hồng Minh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy sản,  
Chủ tịch danh dự Hiệp hội Chế biến & Xuất khẩu  

Thủy sản Việt Nam (VASEP)

VASEP đã lựa chọn đúng con 
đường đi, đúng cách tiếp cận, hoạt 

động vì lợi ích hội viên, dựa vào hội 
viên, phục vụ Hội viên. Hay nói cách 
khác là dựa vào sức mình, đi trên chính 
đôi chân của mình, khơi dậy những 
tiềm năng, những năng lực tiềm ẩn 
của trí tuệ, nguồn lực của các Hội viên, 
của ngành sản xuất của mình.

Nhìn lại chặng đường 25 năm kể từ khi thành lập Hiệp 
hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP) 
thật có nhiều điều để nói. Có lẽ không có ngành sản 
xuất nào trong nông nghiệp, xuất phát từ cùng một 
mặt bằng mà chỉ trong 25 năm trở thành trở thành 
cường quốc thủy sản đứng thứ 3 thế giới, trở thành 
một hiện tượng trong nghề cá thế giới.

Thành lập năm 1998, khi ngay cả cơ quan quản lý chưa 
rõ về vai trò của Hiệp hội, Chính phủ chưa có văn bản 
giao cho Bộ nào quản lý việc thành lập Hiệp hội. Nhưng 
VASEP - một tổ chức Hiệp hội non trẻ, chưa có kinh 
nghiệm hoạt động Hội, ngay từ những ngày đầu đã 
đóng vai trò “người chơi’ chính, gánh vác nhiều nhiệm 
vụ của ngành sản xuất, hỗ trợ cộng đồng vượt qua hết 
khó khăn này đến rào cản khác, những khó khăn rào 
cản mà một doanh nghiệp đơn lẻ không thể tự mình 

giải quyết. 

Không ngừng chinh phục thị trường thế 
giới
Từ việc cực khó là lập ra mặt trận với Hiệp hội các nước 
để đấu tranh với cơ quan thẩm quyền EU để họ ngừng 
áp dụng giới hạn phát hiện của máy móc ngày càng 
thấp làm ngưỡng vi phạm dư lượng kháng sinh, đến 
việc to như dẫn dắt các doanh nghiệp vượt qua các 
yêu cầu của EU để được công nhận đủ điều kiện xuất 

khẩu. Từ việc lần đầu tiên xuất bản Bản tin Thương 
mại Thủy sản với bảng giá cập nhật giá hàng ngày tại 
chợ tôm Thái Lan,  đến việc thành lập Tạp chí Thương 
mại Thuỷ sản bản tiếng Việt và tiếng Anh, rồi đối phó 
với những “búa rìu” dư luân xuyên tạc về ngành sản 
xuất cá tra trên truyền thông ở EU bằng việc mời nghị 
sỹ EU, người từng lớn tiếng chống cá tra nhất, sang 
thăm các cơ sở chế biến, để tận mắt thấy Việt Nam 
đã đáp ứng các qui định ngặt nghèo của EU như thế 
nào. Rồi đến việc hỗ trợ doanh nghiệp đối mặt với hai 
vụ kiện chống bán phá giá sớm nhất mà cho đến nay, 
năm thứ 21, vẫn đang bền bỉ vượt qua. Đến nay cũng 
là năm thứ 25 năm Hội chợ Thủy sản quốc tế Vietfish 
được tổ chức thành công. Gian hàng Việt Nam từ 
nhiều năm có mặt tại nhiều hội chợ thuỷ sản thế giới.

Bên cạnh những thành tích đối ngoại, không thể 
không nhắc đến những thành tích nổi bật về đối 
nội. VASEP có lẽ là “nguyên đơn to mồm nhất”, lên 
tiếng không ngừng nghỉ giúp Chính phủ và nhiều Bộ 
Ngành cải cách thủ tục hành chính, bãi bỏ những thủ 
tục phiền hà, gây lãng phí lớn tài lực và nhân lực của 
doanh nghiệp và xã hội. Điển hình có thể kể đến việc 
Bộ NN&PTNT bãi bỏ quy định kiểm dịch với thuỷ sản 
nhập khẩu để sản xuất XK và gia công XK, sau nhiều 
năm VASEP kiên trì gõ cửa các cơ quan. Rồi việc cùng 
các Hội/Hiệp hội Thực phẩm khác đấu tranh để bãi bỏ 

”

“
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các quy định và thủ tục hành chính bất hợp lý liên 
quan đến quản lý an toàn thực phẩm tại Nghị định số 
38/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn Thực phẩm, 
thay thế bằng Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

VASEP hiện là một trong các đối tác chính của Chính 
phủ trong công cuộc cải cách thủ tục hành chính và 
tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh. VASEP cũng đang giữ vai trò dẫn đầu các Hội/
Hiệp hội nghề nghiệp trong góp ý, phản biện các qui 
định của các Bộ về môi trường, lao động, qui định về 
ghi nhãn, phòng cháy chữa cháy, bảo hiểm xã hội, 
kinh phí công đoàn, sử dụng Quỹ xử lý chất thải do 
DN đóng góp…. 

Năm nay kỷ niệm 25 năm thành lập VASEP rơi vào thời 
điểm toàn ngành thuỷ sản đang trong giai đoạn khó 
khăn chưa từng có. Dư âm Lễ mừng xuất khẩu thuỷ sản 
đạt 11 tỷ USD, con số kỷ lục ngoài dự đoán, còn chưa 
hết thì 4 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu đã giảm tới 
36% so cùng kỳ, thách thức doanh số 10 tỷ USD như kỳ 
vọng cho năm 2023. Đơn hàng ít, nhiều DN thiếu việc 
làm, thị trường sẽ còn nhiều bất ổn, lạm phát chưa thể 
giảm trong xu hướng suy thoái của kinh tế thế giới và 
bối cảnh tình hình chính trị diễn biến phức tạp hiện 
nay. 

Những thách thức mới
Để đối phó với biến đổi khí hậu trên toàn cầu, trái 
đất nóng lên đang đặt ra yêu cầu cấp bách của việc 
bảo vệ trái đất, bảo vệ môi trường sống của chúng ta. 
Tại Hội nghị Môi Trường toàn cầu COP 26, Thủ tướng 
Việt Nam đã cam kết đưa phát thải ròng của Việt Nam 

về Zero vào năm 2050. EU đã khởi động chiến dịch 
Thỏa thuận Xanh Châu âu (EGD), giảm 50% sử dụng 
thuốc trừ sâu hóa học, giảm 50% doanh số bán thuốc 
kháng sinh cho động vật, giảm sử dụng phân bón ít 
nhất 20%; 25% diện tích đất nông nghiệp là chuyển 
đổi sang sản xuất hữu cơ… EU sẽ tiến đến yêu cầu 
các nước khác thực hiện tương tự, nếu không sẽ đánh 
thuế môi trường…

Trong lúc thị trường xuất khẩu bấp bênh, đã có câu 
hỏi đặt ra là sao không quay về chinh phục thị trường 
trong nước? Chúng ta biết rằng nhiều tập đoàn nước 
ngoài đầu tư vào Việt Nam do sự hấp dẫn của thị 
trường với qui mô 100 triệu dân. Họ nắm rất rõ thị 
hiếu, nhu cầu của người dân, điều chỉnh sản phẩm 
cho phù hợp. Chinh phục thị trường các thành phố 
lớn xong, họ điều chỉnh để vào thị trường nông thôn 
với số dân số chiếm 70%. Chinh phục thị trường nông 
thôn bằng cách giữ nguyên chất lượng nhưng đóng 
gói nhỏ với bao bì đơn sơ hơn, giá cả vừa túi tiền của 
người dân, của học sinh vùng nông thôn. Vì thế, có 
những nhãn hàng đạt doanh thu vài chục triệu USD/ 
năm.

VASEP sẽ bước tiếp thế nào để dẫn dắt doanh nghiệp 
vượt qua những thách thức mới, tham gia vào thị 
trường nội địa đồng thời đóng góp xứng đáng thực 
hiện cam kết của Việt Nam phát thải ròng bằng Zero 
vào 2050? 

Thách thức lớn nhất để chinh phục thị trường nội địa 
là một chiến lược quảng bá, tiếp thị cho cá tra, tôm và 
các sán vật khác của thuỷ sản Việt Nam. Chúng ta đã 
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xuất khẩu hảng tỷ USD cá tra đông lạnh đi khắp thế 
giới nhưng có bao nhiêu người Việt Nam biết về một 
thương hiệu cá tra tin cậy? Bao nhiêu người sẵn sàng 
tiêu dùng cá tra đông lạnh? Trong khi người phương 
Tây gần như 100% dùng thực phẩm đông lạnh? Làm 
sao để thuyết phục các bà nội trợ Việt Nam không né 
đồ đông lạnh?...

Để quảng bá tiếp thị, thuyết phục người tiêu dùng cần 
rất nhiều hoạt động từ tổ chức Hội thảo cung cấp kiến 
thức, đến tổ chức các Lễ Hội với sản phẩm dùng thử 
với nhiều hình thức khác nhau. Các Hội Phụ nữ, Thanh 
niên, Hội bảo vệ người tiêu dùng là những đối tác có 
thể phối hợp với VASEP trong các chiến dịch truyền 
thông. Nhưng để quảng bá tiếp thị, cần xây dựng 1 
thương hiệu tập thể chung cho một sản phẩm. Mỗi 
sản phẩm tôm hay cá tra cần có một thương hiệu tập 
thể. Thế giới có nhiều nông sản có thương hiệu tập 
thể như cá hồi Nauy, trái kiwi hiệu Zespri của New Di 
lân, rượu Cognac, quýt đảo Corse của Pháp. 

Có thể đưa vào tiêu chuẩn của sản phẩm thuỷ sản 
xuất khẩu mang thương hiệu tập thể những qui định 
tương tự qui định “Farm to folk” của EU, có qui định 
thời gian chuyển tiếp. Tôi tin rằng gian hàng của sản 
phẩm mang thương hiệu tập thể hướng đến nông 
nghiệp xanh, bảo vệ môi trường, không phát thải 
khí nhà kính, một khi xuất hiện tại các hội chợ quốc 
tế, đặc biệt tai EU sẽ nhận được sự quan tâm lớn của 
khách hàng. 

VASEP – vững niềm tin thành công 
Suy ngẫm về bước đường phát triển của VASEP, bài 

học xuyên suốt và lớn nhất qua 25 năm mà chúng ta 
có thể rút ra đó là VASEP đã lựa chọn đúng con đường 
đi, đúng cách tiếp cận, hoạt động vì lợi ích hội viên, 
dựa vào hội viên, phục vụ Hội viên. Hay nói cách khác 
là dựa vào sức mình, đi trên chính đôi chân của mình, 
khơi dậy những tiềm năng, những năng lực tiềm ẩn 
của trí tuệ, nguồn lực của các Hội viên, của ngành sản 
xuất của mình. 

Đó là nguyên nhân chủ chốt, căn bản, một sự khởi 
nguồn vô tận dẫn đến sự thành công của VASEP - một 
Hiệp hội nghề nghiêp, hoạt động trong một chuyên 
ngành hẹp nhưng làm việc một cách thực chất, hiệu 
quả. Có lẽ không có Hội Nghề nghiệp nào hiện nay ở 
Việt Nam không dựa vào bất kỳ sự trợ giúp bên ngoài 
nào mà có trụ sở riêng, tự xây với trên mấy chục cán 
bộ nhân viên, tự trả lương, có nhiều ấn phẩm có giá 
trị, tổ chức được nhiều sự kiện có tầm vóc quốc tế, đã 
liên kết Hội viên vượt qua nhiều cơn sóng gió của thị 
trường như VASEP.

Đối với thuỷ sản, thị trường phía trước luôn luôn rộng 
mở nhưng đi theo con đường nào để chinh phục thị 
trường, chinh phục người tiêu dùng, để các thành 
viên đều nhận được lợi ích nhưng vẫn đảm bảo mục 
tiêu phát triển bền vững, không làm tổn hại đến môi 
trường, góp phần cùng cả nước thực hiện phát thải 
ròng bằng zero vào năm 2050 cần một tầm nhìn và 
một tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng, tôn trọng lẫn 
nhau của tất cả các doanh nghiệp.

Xin chúc mừng sinh nhật 25 tuổi của VASEP! Xin chúc 
sức khoẻ, thành công và niềm an lạc đến với tất cả 
mọi người!
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Đối với ngành thủy sản trong định 
hướng chiến lược phát triển đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045 – có 03 đề 
án lớn mà tôi vẫn còn trăn trở:
Thứ nhất, đề án cho con tôm: vấn đề con giống, đất 
quy hoạch, thức ăn, công nghệ nuôi trồng, giá thành 
sản phẩm là hệ sinh thái gắn liền với sản xuất, chế 
biến và xuất khẩu (XK). Hiện nay, nhà máy chế biến, 
sản xuất, XK được cơ quan nhà nước quan tâm hỗ trợ 
nhiều. Trong khi mảng thức ăn, con giống và công 
nghệ nuôi vẫn còn nhiều vấn đề cần được quan tâm, 
cải thiện. Đó cũng là phần khiến giá thành sản phẩm 

tôm còn cao và giảm sức cạnh tranh. Do đó, tôi mong 
muốn chúng ta đầu tư nhiều hơn nữa bằng khoa học 
công nghệ, cần có sự tham gia nhiều hơn nữa của các 
chuyên gia đầu ngành có trình độ khoa học bài bản 
để đưa ngành tôm của mình phát triển đúng mức và 
đủ sức cạnh tranh (nhất là với Ecuador và Ấn Độ hiện 
nay).

Thứ hai là đề án con cá tra: rõ ràng hiện nay, Việt Nam 
không phải là nước độc quyền về con cá tra nữa rồi. 
Có nhiều nước đã nuôi được cá tra như Myanmar, 
Indonesia, Trung Quốc, Thái Lan... Vậy chúng ta phải 
làm thế nào để tương lai con cá tra Việt Nam vẫn giữ 
được vị trí số 1. 

Bà Nguyễn Thị Thu Sắc -  
Chủ tịch Hiệp hội VASEP -  

TGĐ Công ty TNHH Hải Nam

Tôi vẫn trăn trở và mong muốn 
nên có những chợ đấu giá ở cảng 
cá. Nơi đó sẽ là nơi tập trung dữ 
liệu tàu thuyền vào. Và dữ liệu đó 
có thể cung cấp cho yêu cầu của 
Châu Âu và những nước khác sau 
này áp dụng IUU nếu họ cần.

cần có giải PháP để tái tạo  
nguồn lợi hải Sản trong nước
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Thứ ba là đề án hải sản và nuôi trồng trên biển: Theo 
tôi, đây đang là vấn đề nhức nhối hiện nay và cần đặc 
biệt quan tâm. Trước đây, Chính phủ tập trung vào 
việc hỗ trợ nuôi trồng thủy sản (tôm, cá tra) nhưng hải 
sản khai thác chưa được quan tâm đúng mức. Chúng 
ta cần quan tâm đến từ quản lý tàu thuyền đánh bắt 
cho đến cảng cá, nậu vựa và nhà xưởng sản xuất chế 
biến. Đây cũng là một giải pháp giúp chúng ta tháo 
gỡ thẻ vàng IUU. Trong chữ “IUU” bao gồm 3 nội dung: 

1.    Illegal - bất hợp pháp: Đây là vấn đề được 
EU quan tâm hàng đầu nên tuyệt đối không 
được vi phạm. Chỉ cần còn một tàu đánh bắt vi 
phạm khai thác bất hợp pháp vùng biển nước 
ngoài thì không thể hy vọng gỡ được Thẻ vàng. 
Chính phủ và các Tỉnh cần có biện pháp giải 
quyết để không còn một tàu nào khai thác vi 
phạm vùng biển nước ngoài. Vì đây cũng là cái 
cớ để các nước xung quanh cạnh tranh và gây 
khó khăn cho Việt Nam. 

2.    Unreported - không báo cáo: Đây là điểm 
quan trọng thứ 2 và hiện đang là điểm nghẽn ở 
các cảng cá, nậu vựa, nhà máy sản xuất. Điểm 
nghẽn gây khó khăn vì chúng ta không có được 
thời gian thực của dữ liệu. Do đó cần có chợ đấu 
giá ở các cảng cá và cần có phần mềm số hoá dữ 
liệu để có được cơ sở dữ liệu (data) công bố mọi 
lúc mọi nơi và dễ dàng quản lý đội tàu thuyền 
của mình. Cụ thể như sau:

2.1. Xây dựng chợ đấu giá tại cảng cá:

Mặc dù các tàu cá đã được gắn thiết bị giám sát hành 
trình, nhưng khi vào cảng lại gặp phải các vấn đề: (1) 
cảng không đủ lớn hoặc không đủ điều kiện để cho 
tàu vào, (2) các cơ sở nậu vựa bài bản cũng không đủ 
để sắp xếp cho hàng hóa được chỉn chu. Ví dụ ở những 
cảng có cá ngừ thì dễ quản lý hơn các cảng có hải sản 
nhỏ, đa loài. Nhưng ở những cảng vào đa loài (cá nhỏ, 
mực, bạch tuộc…) thì khó quản lý, và đó là bài toán 
khó đặt ra cho các DN làm hải sản. Tôi vẫn trăn trở và 
mong muốn nên có những chợ đấu giá ở cảng. Nơi 
đó sẽ là nơi tập trung dữ liệu tàu thuyền vào. Dữ liệu 
này có thể cung cấp cho các yêu cầu đặt ra của châu 
Âu và những nước khác sau này áp dụng IUU nếu họ 
cần. Và Việt Nam cũng có được những dữ liệu quản lý 
mang tính chất tương đối, nhưng chưa tuyệt đối được 
vì cần thời gian để xây dựng những chợ đấu giá.

Mô hình Chợ đấu giá thủy sản đã ra đời từ lâu trên 
thế giới. Kênh tiêu thụ này đem lại nhiều lợi ích cho 
ngư dân cũng như người mua. Vì ngư dân sẽ không 
còn phụ thuộc vào thương lái cũng như sản phẩm sẽ 

không bị ép giá như trước kia. Người mua thì được trả 
giá và công khai cạnh tranh để có được sản phẩm chất 
lượng cao. Để định giá, người mua có thể dựa vào các 
thông tin chi tiết kèm trên sản phẩm gồm: loài, kích 
thước, chất lượng, vùng đánh bắt; tàu, ngày và ngư 
cụ khai thác. 

Với các chợ đấu giá truyền thống trước đây, người 
mua tập trung tại phiên chợ trung tâm để trực tiếp 
kiểm hàng và đấu giá. Ngày nay với sự phát triển của 
khoa học công nghệ, người mua có thể trả giá ở bất 
cứ địa điểm nào mà không cần phải có mặt trực tiếp 
tại phiên chợ. Các thông tin về sản phẩm đã được 
đăng tải trên trang web trước 01 ngày để người mua 
tham khảo. Các giao dịch có thể thực hiện ngay cả khi 
tàu khai thác vẫn còn trên biển. Vì vậy sau khi hoàn tất 
giao dịch, tàu có thể cập cảng theo ý Người mua để 
đảm bảo độ tươi ngon và chất lượng tối ưu của sản 
phẩm. Như vậy có thể thấy, chợ đấu giá không chỉ tiết 
kiệm thời gian mà còn đem lại hiệu quả cao về mặt 
kinh tế. 

Đây cũng là cách hiệu quả để chúng ta thuyết phục 
được Châu Âu rằng Việt Nam đang thực hiện một cách 
bài bản và cần có thời hạn hoàn thành. 

Ngoài ra, tại các cảng cá cần trang bị đầy đủ cơ sở vật 
chất hạ tầng để đảm bảo được chất lượng nguyên liệu 
đánh bắt từ tàu lên bờ. Nguyên liệu dưới biển thì tươi 
nhưng khi lên trên bờ, chất lượng đã giảm và thậm chí 
bị chuyển thành cá tạp nếu bảo quản không tốt. Vô 
hình chung điều này làm lãng phí nguồn tài nguyên 
thiên nhiên của nước ta. 

Song song đó chúng ta cũng cần đẩy nhanh thực 
hiện các giải pháp nhằm giảm cường lực khai thác 
biển bằng cách chuyển đổi nguồn nhân lực qua nuôi 
trồng thủy hải sản – thúc đẩy nghề nuôi biển xa bờ để 
tăng sản lượng hải sản phục vụ xuất khẩu; tập trung 
giảm lượng tàu thuyền khai thác vùng lộng và ven bờ; 
tăng cường các biện pháp xử lý nghiêm các trường 
hợp ngư dân sử dụng các ngư cụ có tính chất tận diệt 
nguồn lợi như chất nổ, xung điện, lưới kéo đơn, lưới 
kéo đôi, đánh bắt cá con,.....

2.2 Nhập khẩu nguyên liệu và tái tạo nguồn 
lợi hải sản trong nước

Đối với ngành hải sản cũng nên quan tâm đến nuôi 
trồng trên biển. Cần có đánh giá tác động của ngư 
trường để biết được loài sản phẩm ở trong biển của 
mình đang còn những gì. Ta cũng nên vận dụng nhập 
khẩu nguyên liệu để bảo vệ nguồn tài nguyên trong 
nước một thời gian đủ để tái tạo lại môi trường khi bị 
cạn kiệt. Chính phủ và các Bộ ngành cũng nên hỗ trợ 
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các doanh nghiệp trong việc nhập khẩu nguyên liệu 
phù hợp cho sản xuất xuất khẩu. Máy móc, nhà xưởng 
của Việt Nam không thua kém thế giới. Vì vậy, Chính 
phủ cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp bảo vệ được 
công ăn việc làm cho công nhân và có nguồn nguyên 
liệu cho sản xuất. Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp 
nhanh nhạy, đã kịp thời nắm bắt và triển khai thực 
hiện gia công hàng hóa cho các nước như Mỹ, Nhật, 
EU. Đây không phải cách để đứng lại nhưng là cách để 
chúng ta có thể học hỏi từ họ cách thức quản lý, sản 
xuất & kinh doanh – từ đó các doanh nghiệp này có 
thể tự đứng ra mua nguyên liệu để sản xuất và xuất 
khẩu đi bằng cách nhập khẩu nguyên liệu. Trong thời 
gian 5 – 10 năm, chúng ta có thể tận dụng để tái tạo 
lại nguồn lợi hải sản và xây dựng lại được hệ thống cơ 
sở hậu cần trên bờ. Ngư dân cũng chuyển dần sang 
nuôi trồng, hay chuyển đổi quy mô. Như Na Uy khi 
chuyển đổi thì Chính phủ đã thu mua lại các tàu nhỏ 
và hỗ trợ tiền cho ngư dân để họ có được tàu lớn hơn. 
Đó là chiến lược, chiến thuật cần thiết để phát triển 
ngành nghề. 

Đối với doanh nghiệp, hiện nay việc cần làm là hệ 
thống lại các chứng chỉ phù hợp với thị trường. Bây 
giờ, thị trường quan tâm đến chứng chỉ trách nhiệm 
xã hội thì doanh nghiệp cần trang bị cho mình để khi 
thị trường cần là đáp ứng được ngay.

Unregulated – không theo quy định: đây chính 
là nội dung thứ ba trong IUU. Đối với nội dung này 
chúng ta cần tăng cường công tác thông tin, tuyên 
truyền phổ biến các quy định pháp luật để người dân 
biết, tuân thủ thực hiện, không vi phạm khai thác IUU.

Về phía Hiệp Hội, nhân kỷ niệm 25 năm 
thành lập, trong giai đoạn tới theo tôi, 
VASEP cần tiếp cận và hỗ trợ các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ
Về hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ Châu Âu 
tại Barcelona năm nay VASEP tổ chức tốt nhưng Hội 
chợ Boston thì chưa đủ tầm, gian hàng còn hẹp. Để 
xúc tiến thương mại tốt hơn, VASEP phải đề xuất và 
thuyết phục Bộ Công Thương để tăng thêm kinh phí 
cho xúc tiến thương mại. Nếu nguồn kinh phí không 
đủ thì Hiệp hội có thể kêu gọi sự đóng góp từ các DN 
lớn đầu ngành để hỗ trợ DN nhỏ có thể cùng tham gia 
hội chợ xúc tiến thương mại.

Khó khăn hiện nay là khó khăn chung của toàn cầu 
nhưng đó không phải là điều đáng ngại vì thị trường 
có những giai đoạn thăng trầm. Vấn đề đáng lo ở đây 
nếu bài toán về khả năng cạnh tranh của ta không 

được giải quyết. Đây là lý do VASEP nên thúc đẩy các 
doanh nghiệp đi tham gia Hội chợ nhiều để biết mình 
đang đứng ở đâu, để doanh nghiệp có suy nghĩ và 
cách phát triển như thế nào. Không chỉ các Hội chợ 
lớn mà tham gia ở cả các Hội chợ nhỏ; không chỉ các 
doanh nghiệp lớn mà cả các DN vừa và nhỏ cũng phải 
cùng tham gia. Đây là điều cần thiết để các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ trong nước phát triển hơn. Đây 
cũng là nguồn doanh số đóng góp để sau này các 
doanh nghiệp nhỏ trở thành các doanh nghiệp lớn 
hơn trong tương lai.

Về hoạt động của Hiệp hội, các anh em văn phòng 
Hiệp hội rất tâm huyết và có trách nhiệm với các 
công việc đang thực hiện. Hiệp hội đang hoạt động 
tốt và chuyên nghiệp. Tôi đánh giá cao Hiệp hội có 
điểm sáng là tiếp cận và làm việc được với Chính Phủ 
& các Bộ ban ngành; lắng nghe, tổng hợp bất cập và 
đề xuất giải quyết vướng mắc kịp thời cho cộng đồng 
DN. Tuy nhiên, vấn đề lan tỏa ảnh hưởng của Hiệp hội 
đến tất cả các DN thành viên là chưa đủ. Hiệp hội cần 
làm nhiều hơn nữa, tiếp cận các DN vừa và nhỏ nhiều 
hơn nữa. Tôi nghĩ đó là việc rất cần vì DN vừa và nhỏ 
chưa có đủ sức và có thể chưa biết cách làm, Hiệp hội 
nên tiếp cận và chia sẻ để cho DN biết và có cơ hội 
phát triển hơn.  

Nếu làm được những công việc mang tính “đại dự án” 
như trên thì Hiệp hội sẽ hỗ trợ được nhiều cho cộng 
đồng DN không chỉ khâu sản xuất mà cả khâu giống, 
nuôi trồng, thức ăn và khoa học công nghệ. Hiệp hội 
nên phối hợp hoặc tham gia cùng với các hội về nuôi 
trồng-giống-thức ăn để sản phẩm của Việt Nam luôn 
có giá cạnh tranh nhất ở mọi thời điểm. Đây là mong 
muốn của ngành, Hiệp hội và cũng là mong muốn của 
chính tôi. Lớn mạnh của Hiệp hội cũng là lớn mạnh 
của ngành hàng.
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Việt Nam đã mở rộng thị trường cá tra đến hơn 140 
quốc gia. Tuy nhiên, người dân các nước hầu như chỉ 
biết đến cá tra như một loại cá thịt trắng, giá rẻ và chưa 
nhận biết tên con cá và có thông tin về việc nuôi trồng 
bền vững, và các công thức nấu ăn phù hợp cho cá tra 
trong buổi ăn hàng ngày. 

Việc cá tra phát triển mạnh mẽ và được yêu thích tại thị 
trường Trung Quốc là nhờ các chuỗi nhà hàng tại Trung 
Quốc đã sáng tạo sử dụng cá tra đa dạng các cách chế 
biến và các dạng từ cá nguyên con xẻ bướm đến cá cắt 
tẩm và theo nhiều trường phái nấu ăn đa dạng. Nên 
nếu chúng ta có thể phối hợp với các nhà nhập khẩu 
để truyền thông và hướng dẫn cách sử dụng cá tra; bên 
cạnh đảm bảo chất lượng cá tra thì cơ hội cho con cá tra 
còn rất nhiều tiềm năng phát triển. Nhờ đó, việc xuất 
khẩu sản phẩm cá tra sẽ đa dạng hơn; không chỉ chủ 
yếu là mặt hàng fillet như hiện tại.

Trong nuôi trồng, chúng ta còn nhiều điểm có thể cải 
tiến trong con giống, cách nuôi trồng, cách thu hoạch 
và dây chuyền sản xuất giúp tối ưu hóa chi phí sản xuất 
và tăng chất lượng, sản xuất bền vững, tiết kiệm năng 
lượng. Ngành chế biến cá tra còn sử dụng nhiều lao 
động phổ thông và đây sẽ là thách thức trong tương 
lai. Nên việc sử dụng máy móc, công nghệ trong sản 
xuất để giảm các khâu sử dụng nhiều lao động sẽ là giải 
pháp để ngành vượt qua mối nguy này.

Ngành cá tra cần đầu tư cho công nghệ, vượt qua thách 
thức yêu cầu ngày càng nghiêm khắc về môi trường và 
an sinh xã hội, cơ chế linh hoạt, thông thoáng và quyết 
tâm của nhà nước cũng là yếu tố cần để tạo cú hích cho 
Doanh nghiệp tăng tốc thực hiện các chương trình phát 

triển bền vững.

Bên cạnh đó, việc truyền thông và marketing để giúp 
người tiêu dùng có thể tiếp cận với các hoạt động nuôi 
trồng bền vững và các nỗ lực kiểm soát chất lượng của 
cá tra Việt Nam; tránh truyền thông bôi xấu cần thực 
hiện liên tục và có hiệu quả.

Việc chuỗi liên kết người nuôi cá và nhà máy chế biến và 
thông tin quy hoạch để các bên đều “WIN-WIN”; tránh 
cá tra rơi vào chu kỳ cung thừa, mất giá.

Hiện sức mua suy giảm chỉ là khó khăn trước mắt, về 
lâu dài, bài toán phát triển bền vững con cá tra sẽ giúp 
ngành cá sớm hồi phục. 

Hiệp hội tích cực giúp DN tháo gỡ khó khăn

Hiệp hội đã rất tích cực giúp doanh nghiệp tháo gỡ 
các khó khăn về các chính sách trong quá trình hoạt 
động sản xuất, là cầu nối đối thoại hiệu quả giữa doanh 
nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước. Về xúc tiến 
thương mại cần đổi mới cách tiếp cận hơn không chỉ là 
tổ chức các gian hàng hội chợ, cần cùng các ngành hàng 
xây dựng chiến lược marketing cho cả ngắn hạn và dài 
hạn, xây dựng chương trình hành động cụ thể trên nền 
tảng xây dựng nguồn lực đủ mạnh để thực hiện.

Nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Hiệp hội VASEP, chúng 
tôi ghi nhận những cống hiến của từng thành viên Văn 
phòng Hiệp hội và kính chúc Hiệp hội vượt qua các 
thách thức do suy thoái kinh tế toàn cầu và sớm khôi 
phục hoạt động sản xuất kinh doanh để chinh phục 
những con số tăng trưởng ngoạn mục trong thời gian 
sớm nhất.

VASEP tích cực giúP  
doAnh nghiệP tháo gỡ 

khó khăn

Bà Trương Thị Lệ Khanh - Phó Chủ tịch Hiệp hội VASEP,  
Chủ tịch UB Cá nước ngọt - Chủ tịch HĐQT VINH HOAN CORP

”

Ngành cá tra cần đầu tư cho công nghệ, vượt qua thách 
thức yêu cầu ngày càng nghiêm khắc về môi trường và 
an sinh xã hội, cơ chế linh hoạt, thông thoáng và quyết 

tâm của Nhà nước cũng là yếu tố cần để tạo cú hích cho doanh 
nghiệp tăng tốc thực hiện các chương trình phát triển bền 
vững.

“
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Làm sao để nuôi tôm thương phẩm với giá thành 
thấp, tỷ lệ thành công cao? 

Ngành thủy sản Việt Nam những năm qua đã có những bứt phá vượt 
bậc, đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, cùng với 
nhóm ngành hàng khác trong lĩnh vực nông nghiệp.

Hiện sản phẩm thủy sản Việt Nam đã XK tới hơn 170 quốc gia và 
vùng lãnh thổ, giá trị XK thủy sản lần đầu tiên cán đích 11 tỷ USD 
trong năm 2022, trong đó, tôm của Việt Nam lần đầu tiên đạt con số 
kỷ lục với 4,3 tỷ USD. Tuy nhiên, từ cuối năm 2022, đặc biệt 5 tháng 
đầu năm 2023, cùng với khó khăn chung của các ngành, lĩnh vực XK 
thuỷ sản giảm nhiều so với cùng kỳ. Riêng đối với ngành tôm, XK bị 
giảm 36%.  Giảm mạnh ở hầu hết các thị trường như: Mỹ, EU; Nhật 
…. Sản xuất, chế biến và XK thủy sản có những cơ hội và khó khăn, 
thách thức đan xen, nhưng thách thức nhiều hơn là cơ hội. 

Nguyên nhân dẫn đến những thách thức là: dịch bệnh, chiến tranh 
dẫn đến kinh tế toàn cầu đi xuống, lạm phát gia tăng. Người người 
thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng. giảm chi tiêu, lựa những 
thực phẩm giá rẻ… chính vì vậy chúng ta phải đối mặt với 2 thách 
thức. Đó là nhu cầu tiêu thụ giảm và nguồn cung trên thế giới tăng, 
đặc biệt là Ecuador và Ấn Độ. Tại Ecuador chi phí nuôi thấp, những 
trang trại lớn họ chủ động tôm bố mẹ cho đẻ con giống, diện tích 
nuôi rộng lớn, nuôi theo hình thức quảng canh, mật độ nuôi thưa, 
không dùng kháng sinh, chi phí thấp, hiệu quả cao có thể lên trên 
80%. Giá thành nuôi tôm của Ecuador thấp hơn VN từ 25% đến 30%.

ngÀnh tÔM 
Việt: chiẾn 

lược lÂu dÀi 
Phải lẤY  

nuÔi trồng 
lÀM gỐc 

Ông Đỗ Ngọc Tài- Phó Chủ tịch VASEP, Chủ tịch UB Tôm - Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Thủy 
sản Tài Kim Anh

“Về chiến lược lâu dài thì nuôi trồng vẫn là tiêu điểm, là cái gốc của vấn đề. Làm sao để nuôi tôm thương phẩm 
với giá thành thấp và tỷ lệ nuôi thành công cao, phải có được sự phối hợp liên kết nhịp nhàng giữa các bên liên 
quan trong chuỗi ngành”.
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Trong khi đó, ở Việt Nam, hiệu quả trung bình dưới 50%. 
Những trang trại lớn đầu tư tốt thì đạt hiệu quả khoảng 
80%, những hộ dân nhỏ lẽ điều kiện nuôi kém thì chỉ 
đạt dưới 40%. Tôm bố mẹ thì không tốt, dẫn đến chất 
lượng tôm giống xấu, diện tích nuôi nhỏ, mật độ nuôi 
dày đặc, nguồn nước ô nhiễm cho nên tỷ lệ thành công 
không cao. Giá thức ăn cao hơn từ 10% đến 15%. Các 
chi phí khác cũng cao, giá điện cao… dẫn đến giá thành 
cao hơn từ 20% đến 35% so với Ecuador.

Với tình trạng giá tôm xuống thấp từ đầu năm đến 
nay, đa số nông dân từ huề đến lỗ, vì vậy vụ 2 sẽ có 
nhiều nông dân treo ao và những quí III và IV các nhà 
máy sẽ thiếu nguyên liệu để chế biến, kim ngạch 
xuất khẩu toàn ngành sẽ giảm. Nhà chế biến phải 
đối mặt với giá nguyên liệu cao, trong khi giá bán 
phải theo mặt bằng thị trường chung trên thế giới, 
cho nên nguy cơ các nhà máy thua lỗ xảy ra cao. 
Về chiến lược lâu dài thì nuôi trồng vẫn là tiêu điểm, là 
cái gốc của vấn đề. Làm sao để nuôi tôm thương phẩm 
với giá thành thấp và tỷ lệ nuôi thành công cao, phải có 
được sự phối hợp liên kết nhịp nhàng giữa các bên liên 
quan trong chuỗi ngành. Kết hợp từ công ty sản xuất 
con giống chất lượng tốt, thức ăn chất lượng với giá 
thành thấp, các đơn vị cung ứng chế phẩm nuôi trồng 
với giá cả hợp lý. Chính phủ cần hỗ trợ cho nông dân 
về giá điện, và chỉ đạo các bộ ngành, đặc biệt là ngân 
hàng mạnh dạn hỗ trợ đầu tư cho nông dân chuyển đổi 
mô hình từ nuôi truyền thống sang nuôi công nghệ cao 
để đạt hiệu quả gia tăng về lượng và chất, vì hiện tại 
chỉ khoảng 10% các Doanh nghiệp lớn, 20% các hộ dân 
nuôi thành công đầu tư công nghệ cao, còn lại khoảng 
70% là các hộ nuôi nhỏ lẻ theo truyền thống.

Tiếp theo là DN chế biến phải rà soát lại chi phí sản xuất, 
bố trí dây chuyền sản xuất cho phù hợp, cắt giảm chi phí 
không cần thiết. Song song là cố gắng phát triển thêm 
các mặt hàng giá trị gia tăng có tỉ suất lợi nhuận tốt hơn 

nhằm tăng sức cạnh tranh với tôm các nước khác. 

Ngoài những nỗ lực trên chúng ta cần phải kiến nghị 
chính phủ, các bộ ngành hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho 
ngành thủy sản. Cụ thể là giảm lãi vay, giảm các chi phí 
về thủ tục, giảm các lệ phí, đẩy mạnh thủ tục giản đơn 
cho gói vay 10.000 tỷ hỗ trợ cho ngành nông nghiệp, 
vay USD với lãi suất dưới 4%. Tuyên truyền cho nông 
dân không sử dụng kháng sinh, chất cấm và tăng cường 
kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở bán tuốc thú y không 
tuân thù theo yêu cầu của ngành. Nếu chúng ta chủ 
động làm tốt các công tác trên thì có khả năng phục hồi 
sản xuất vào quí III năm sau.

VASEP: tích cực, kịp thời, tháo gỡ bất cập 
cho doanh nghiệp
Những năm vừa qua VASEP hoạt động rất tích cực và kịp 
thời, phản ánh được tiếng nói chung trong toàn ngành. 
Thu hút được sự quan tâm của các Bộ, ngành. Đặc biệt 
là nhóm vận động chính sách, những năm vừa qua đã 
cùng với các Doanh nghiệp kiến nghị lên Chính phủ và 
giải quyết được rất nhiều bất cập cho Doanh nghiệp về 
các chính sách, thúc đẩy xúc tiến thương mại, đặc biệt 
là các thị trường lớn, thị trường mới nổi. Cụ thể như các 
vướng mắc đối với doanh nghiệp thủy sản liên quan 
đến quy chuẩn về nước thải chế biến thủy sản và nước 
thải ao nuôi thủy sản; gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị 
gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá 
nhân và tiền thuê đất trong năm 2023; tháo gỡ vấn đề 
phòng cháy chữa cháy, Bảo hiểm xã hội…VASEP cũng 
đã giúp các Doanh nghiệp thành công trong thương 
lượng về thuế chống bán phá giá…

Nhìn chung các hoạt động của Vasep những năm gần 
đây rất tích cực, hiệu quả, đại diện được tiếng nói chung 
và góp phần thành công chung cho các Doanh nghiệp. 
Mong Hiệp hội đặc biệt là BCH và anh chị em văn phòng 
cố gắng giữ vững và phát huy những điều tích cực này.
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Thấm thoát, từ những ngày đầu vận động cho việc 
thành lập Hiệp  hội, một việc làm đầy mới mẻ lúc đó, 
tới nay đã 25 năm đã trôi qua, VASEP tròn 25 tuổi. Cái 
tuổi thanh xuân đầy sức sống và cũng tích lũy không 
ít kinh nghiệm để thể hiện bản lĩnh của mình!

Nhớ lại công sức những người tiên phong thuyết 
phục cơ quan liên quan để có chủ trương; nhớ lại lần 
đại hội đầu tiên đầy mới mẻ; nhớ lại lần tổ chức xuất 
ngoại đầu tiên tham gia hội chợ Brusell đầy bỡ ngỡ và 
kỷ niệm; nhớ lại những mốc son như kim ngạch xuất 
khẩu thủy sản đạt 1 tỷ, rồi 2 tỷ, 3 tỷ, 4 tỷ đi kèm theo 
những tin không nên có như thông báo phía nguyên 
đơn từ Hoa Kỳ kiện con cá tra (2003) và sau đó là con 
tôm (2004) chúng ta bán phá giá nhằm ngăn chặn đà 
bơi đang phơi phới của con cá, con tôm chúng ta vào 
thị trường này… Thậm chí còn vụ kiện chống trợ cấp 
các doanh nghiệp (DN) tôm, cũng từ Hoa Kỳ, cũng 
may Chính phủ và Bộ ngành liên quan đã có sự ra tay 
kịp thời, giữ ổn thỏa câu chuyện này. 

Hai mươi lăm năm tới nay, bao thăng trầm đan xen, 
như khủng hoảng tài chính Đông Bắc Á (1998), sự kiện 
11/9/2021, khủng hoảng kinh tế thế giới (2008), Chiến 
tranh thương mại Trung – Mỹ (2017),  Covid-19 (2020-
2021) và tình hình lạm phát, suy thoái kinh tế thế giới 
hiện nay… Khó khăn tiếp nối khó khăn, không ít DN 
thủy sản đã phải rời bỏ đường đua. Nhưng, cứ mỗi 
khó khăn đi qua, lực lượng ngành thủy sản như thêm 
dạn dày phong sương và nhất là thực lực thêm mạnh 
mẽ hơn. Minh chứng là các số liệu xuất khẩu nêu trên. 
Điều rút ra ở đây là lực lượng doanh nhân ngành được 
sàn lọc qua thực tiễn, chỉ ai bản lĩnh hơn mới tồn tại. 
Và qua 25 năm, đã có sự chuyển giao thế hệ. Lực lượng 
doanh nhân tiên phong 25 năm trước đã chuyển giao 
công việc lại cho thế hệ trẻ, trong đó có con em của 
của mình.

 VASEP đã làm được gì cho ngành, cụ thể là cho các 
hội viên? Mỗi cây một hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, VASEP 
không thể chăm lo kịp thời cho tất cả hội viên, nhưng 
cơ bản VASEP đã làm được rất nhiều việc, nhất là cầu 
nối phản ảnh hội viên tới cơ quan liên quan và hết sức 
tích cực cho việc xử lý các phản ảnh đó. VASEP đã hết 
sức thành công trong việc kết nối hội viên với các thị 
trường tiêu thụ dù lớn hay nhỏ. VASEP đã kịp thời xử 
lý các việc chung của hội viên, nhất là hai vụ kiện các 
và tôm nêu trên, trong đó kết quả xử lý vụ kiện tôm rất 

mỹ mãn, trên 30 DN tôm còn giữ được thị trường Hoa 
Kỳ với mức thuế 0% kéo dài 7 năm qua. VASEP cũng 
là cầu nối mắc xích chế biến với các mắc xích còn lại 
trong chuỗi giá trị con tôm, con cá. Dẫn chứng như 
gần đây là sự liên minh giữa VASEP và Hiệp hội tôm 
giống nhằm mục tiêu là tăng tỉ lệ nuôi thành công, 
giúp người nuôi tăng thu nhập và tăng sức cạnh trạnh 
tôm Việt. VASEP tích cực tham gia trong chương trình 
cải thiện điều kiện khai thác biển nhằm tháo gỡ thẻ 
vàng IUU, giữ vững uy tín thủy sản Việt trên thị trường 
thế giới. VASEP đã góp phần đáng kể tạo dựng hình 
ảnh thủy sản Việt ngày thêm tươi sáng dưới mắt đồng 
nghiệp, người tiêu dùng trên thế giới.

Góc độ DN, tôi cảm nhận được sự “tiếp sức” của VASEP 
tới các DN, trong đó có DN chỗ tôi. Trong hoạt động 
sản xuất kinh doanh, môi trường luôn biến động do 
chủ quan lẫn khách quan. Các DN có thể bất ngờ rơi 
vào hoàn cảnh khó khăn. Tôi thí dụ, phía khách hàng 
EU đòi lô hàng có giấy chứng nhận theo góc nhìn 
của họ, thật ra là không chính đáng. Lãnh đạo Cục 
Nafiqad, chi cục Nafiqad vùng, Nafiqad khu vực lúc 
nào cũng sẵn sàng chung vai chia sẻ, hỗ trợ. Trong đó, 
thiết nghĩ phải nhờ đến vai trò tác động trực tiếp hay 
gián tiếp của VASEP, ngoài thiện chí của các lãnh đạo 
cơ quan nói trên. Gần đây, phía cơ quan chức năng 
Hoa Kỳ cũng bất ngờ đòi hỏi các thủ tục mà các lô 
hàng tương đồng hàng năm qua họ không yêu cầu. 
Biết hoàn cảnh khó khăn các DN, nhất là đây là chuyện 
mang tính chất khách quan, lãnh đạo Cục Thú y và Chi 
cục Thú y vùng đã hết sức nhiệt tình giúp DN để kịp 
thời đủ thủ tục thông quan lô hàng. 

Tương tự tình hình trên, VASEP là cầu nối để tiếng nói, 
nguyện vọng của DN được lắng nghe kịp thời và được 
xử lý thỏa đáng. Nếu không có VASEP, cũng có thể 
các khó khăn nêu trên được giải quyết nhưng có thể 
chậm hơn. Trong tình huống này, xử lý nhanh là giải 
pháp mang lại sự hữu hiệu nhất. 

Nhưng trên là chuyện riêng từng DN, cái lớn hơn là 
VASEP lo chuyện chung cả ngành. Rất nhiều ý kiến 
VASEP được Bộ ngành liên quan, Chính phủ lắng 
nghe và thống nhất. Dĩ nhiên, ý kiến này là tổng hợp 
sự phản ảnh từ các hội viên. Ở các Hội chợ thủy sản 
quốc tế lớn, gian hàng chung do VASEP trở thành biểu 
tượng cho quốc gia. Ở đó, hội tụ các DN thủy sản Việt 
sẵng sàng đáp ứng tất cả nội dung các khách hàng 

SUY NGẪM VỀ 25 NĂM TRƯỞNG THÀNH  
CỦA VASEP
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Chặng đường dài 25 năm trôi qua đã minh chứng 
VASEP rất thành công trong nhiều lĩnh vực, xứng đáng 
là một tổ chức nghề nghiệp có tiếng tăm hàng đầu cả 
nước. 

Thành công trong kết nối
Một góc nhìn thảnh quả VASEP là thành công trong 

việc kết nối, cụ thể như:

- Kết nối các doanh nghiệp (DN) thủy sản với các 
thị trường lớn nhỏ trên thế giới. Sự “đưa đường” này 
không chỉ là việc đơn giản để DN làm quen với không 
gian thị trường mà chính đội ngũ đông đảo DN cùng 
tham gia sẽ làm tăng thêm sự tự tin cho các DN, nhất 

nhỮng thÀnh cÔng VÀ  
kỲ VỌng

đến tìm hiểu và tìm cơ hội làm ăn, cũng như là điểm 
đến thăm hỏi của các khách hàng đã có.

Tuổi 25, tuổi thanh xuân sung sức nhất! Ở mỗi mốc 
vươn tầm thủy sản cả nước đều có dấu ấn VASEP. Tôi 
tin rằng VASEP sẽ thể hiện đúng bản lĩnh thanh xuân 
của mình, đáp ứng ngày càng tốt hơn mong muốn 

của hội viên nói riêng, cộng đồng cả ngành thủy sản 
nói chung. Khó khăn mới ngày càng nhiều và phức 
tạp hơn, trong đó nổi bật là sự cạnh tranh quốc tế 
khốc liệt cho con tôm lẫn con cá cũng như hàng rào 
kỹ thuật từ các nước nhập khẩu ngày càng dày đặc 
song hành với các FTA. 

TS. Hồ Quốc Lực - Nguyên Chủ tịch VASEP - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm Sao Ta (FIMEX VN)
     
“Qua các tình huống gian nan ngành chế biến thủy sản xuất khẩu đã vượt qua, tôi tin bản lĩnh VASEP phối hợp 
bản lĩnh đội ngũ doanh nhân thủy sản sẽ tiếp tục vượt qua các đỉnh cao thử thách cũng như chinh phục các 
đỉnh cao thành quả, góp phần đáng kể cho sự phát triển ổn định, bền vững của ngành thủy sản Việt.”

VASEP -
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là DN tham gia lần đầu. Và đó là nền tảng để các DN 
khi đã có kinh nghiệm, có khách hàng sẽ chủ động 
cho sách lược thị trường của mình.

- Kết nối các DN với các cơ quan thẩm quyền của Nhà 
nước: Cộng đồng DN có hoàn cảnh không như nhau, 
nên chính sách nhà nước đưa ra không thể chính xác 
trọn vẹn, là điều bình thường. VASEP đã kịp thời thu 
thập nguyện vọng, kiến nghị từ các DN và đối thoại 
các cơ quan chức năng. Qua đó đã kịp thời tháo gỡ 
biết bao khó khăn trước mắt cũng như lâu dài cho DN 
thủy sản nói riêng, cho cả ngành nói chung.

-  Kết nối các DN trong ngành với nhau để tạo nên sức 
mạnh chung, nhằm đấu tranh cho lợi ích chính đáng 
của mình. Thành công nhất có thể kể ra là tập họp các 
DN tôm trong việc ứng phó chung vụ kiện tôm từ Liên 
minh tôm miền Nam Hoa Kỳ. Qua đó, nhiều năm qua 
chúng ta giữ được mức thuế băng 0% và có khoảng 
30 DN tôm còn giữ vững thị trường này.

- Kết nối các DN chế biến xuất khẩu với các DN khác 
trong chuỗi giá trị ngành hàng: Diễn tiến cho thấy để 
sản phẩm muốn tiêu thụ tốt phải có giá thành cạnh 
tranh và sản phẩm hình thành được kiểm soát tốt 
nhất. Chỉ có liên kết sản xuất theo chuỗi mới đạt yêu 
cầu trên. VASEP từng bước là đầu mối nối kết nội dung 
này, tuy có chậm một chút nhưng hứa hẹn có kết quả 
khả quan thông qua kinh nghiệm và bản lĩnh điều 

hành của VASEP thể hiện thời gian dài qua.

Tiếp tục phát huy tính chuyên nghiệp và 
trách nhiệm        
Nhìn lại chặng đường 25 năm qua với biết bao khó 
khăn VASEP đã vượt qua và biết bao dấu ấn thành quả 
VASEP đã tạo dựng, khách quan để thấy VASEP rất 
có tiếng tăm trong việc tận tụy trách nhiệm và đoàn 
kết, nhất là các vị Chủ tịch xuyên suốt 25 năm qua đã 
nêu gương rất tốt việc này. Lãnh đạo văn phòng cũng 
hết sức chuyên nghiệp, điều hành có hiệu quả nhanh 
nhất. Cũng nên ghi công toàn thể đội ngũ các thành 
viên hai văn phòng Tp. HCM và Hà Nội đều luôn nêu 
cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành rất tốt công 
việc được phân công.

Kỳ vọng là, thời gian tới VASEP  vẫn luôn giữ vững tính 
chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm của mình, 
thiết nghĩ nên giữ cơ cấu tổ chức đang có đã thể hiện 
hiệu quả rất tốt. 

Ngoài ra, trong khả năng thì từng bước nâng cao tính 
thời sự bản tin thương mại thủy sản, mở rộng các 
thông tin về chuỗi cung ứng và đặc biệt là các nước 
đối thủ, nhằm giúp các DN kịp thời nắm bắt tình hình 
ngành để có cách ứng xử kịp thời, hiệu quả hơn. Mặt 
khác cũng nên tìm giải pháp nâng cao đời sống các 
thành viên hai văn phòng  để mọi người an tâm, gắn 
bó với VASEP.
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Ngành thủy sản Việt Nam từ trước tới giờ lúc nào cũng 
có rất nhiều vấn đề khó khăn như thị trường tiêu thụ, 
áp dụng các tiêu chuẩn mới, cạnh tranh từ các nước đối 
thủ… Và VASEP đã luôn đồng hành cùng doanh nghiệp 
thủy sản Việt Nam từng bước vượt qua những khó khăn 
và đạt được những thành tựu nhất định.

Tới thời điểm hiện nay, có rất nhiều thách thức mới 
đặt ra với ngành tôm Việt Nam. Những lợi thế của Việt 
Nam trước đây là có nhiều nhà máy chế biến, có công 
nghệ chế biến tương đối, tay nghề chế biến cao, làm thị 
trường khá tốt… Nhưng hiện nay cái mà chúng ta nghĩ 
là chúng ta có thế mạnh thì các nước xung quanh, các 
nước đối thủ đã làm được hết. Điểm yếu của chúng ta 
hiện nay chính là lĩnh vực nuôi.

Nghề nuôi tôm ở Việt Nam còn rất manh mún. Trong 
khi đó, nuôi tôm lại là thế mạnh của các nước xung 
quanh như Ấn Độ, Bangladesh hay Ecuador. Khi đã 
nhận định rõ vấn đề này, tôi nghĩ, muốn doanh nghiệp 
Việt Nam phát triển trong những năm tới, chúng ta cần 
xem xét lại. Nếu như trước đây chúng ta đặt vai trò của 
người chế biến thủy sản là trọng tâm trong chuỗi giá trị 
thì hiện nay chúng ta nên đặt vai trò của người nuôi là 
trọng tâm trong chuỗi giá trị. 

Và để thực hiện điều này chúng ta cần phải xác định rõ 
vai trò của người nuôi và tỷ trọng nuôi công nghiệ như 
thế nào. Khi chúng ta xác định rõ vai trò của người nuôi 
là trọng tâm trong chuỗi giá trị của chúng ta mới cùng 
nhau gây dựng, sắp xếp các vấn đề liên quan, ví dụ như 
là phát triển nghề nuôi như thế nào, diện tích ra sao, 
cần có các chính sách hay cơ chế gì của nhà nước để hỗ 

trợ người nuôi… 

Vừa qua việc tổ chức tọa đàm “Vì một ngành tôm phát 
triển bền vững” ngày 24/5/2023 của VASEP, theo tôi 
là một bước tiến nhưng mới chỉ là khởi điểm và đơn 
lẻ. Không chỉ mỗi VASEP mà cả hệ thống ngành tôm 
chúng ta cần xem xét rất nhiều vấn đề khi chúng ta xác 
định được vai trò của người nuôi với các vấn đề như 
con giống, thức ăn, vốn vay, đất đai… 

Thực sự thì thị trường tiêu thụ có giảm, tuy nhiên chúng 
ta cũng cần phải đo lường được lượng đơn hàng mà 
chúng ta đã mất vào tay các đối thủ để biết được rõ 
nguyên nhân sâu xa.

Nếu như trước đây, dưới sự hỗ trợ của VASEP các doanh 
nghiệp có thể từng bước tự làm được, nhưng những 
việc sắp tới để tháo gỡ những khó khăn của ngành 
tôm hiện nay thì rất cần sự chung tay của VASEP, các 
doanh nghiệp, các cơ quan ban ngành và các tổ chức 
liên quan khác.

Trước mắt, VASEP cần phải đi đầu trong việc phân tích 
và nhận thức được về vai trò của người nuôi, và phải 
nêu bật được vấn đề này cho mọi người, nâng cao 
nhận thức về vai trò của người nuôi.

Trong thời gian tới, cùng đi với doanh nghiệp, nhiệm 
vụ của VASEP sẽ khá khó khăn. Chúng ta đang đứng 
trước những thách thức lớn, chúng ta phải hiểu và sẵn 
sàng đối mặt. VASEP nên làm tốt vai trò đưa ra tiếng nói 
để mọi người nhận thức được thực trạng và vấn đề bất 
lợi của ngành tôm, cùng nhau tìm giải pháp phát triển 
ngành tôm Việt Nam về lâu dài.

cẦn ĐƯa Vai tRÒ cỦa nGƯỜi nUÔi tÔm lÊn làm 
tRỤ cỘt tROnG chUỖi GiÁ tRỊ cOn tÔm

Ông Trần Thiện Hải - Nguyên Chủ tịch VASEP –  
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy sản Minh Hải  

(SEA MINH HAI)

Trong thời gian qua, VASEP đã làm được rất nhiều 
việc, đi trước nhiều hiệp hội khác, tạo được lực 

lượng có tâm, yêu nghề, làm việc tích cực…Mỗi giai 
đoạn có những khó khăn, thách thức khác nhau, lãnh 
đạo Hiệp hội đã nhận thức kịp thời. Tôi đánh giá tốt 
anh chị em VASEP, nhất là anh chị em văn phòng. ”

“
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Đặc điểm của nuôi tôm ở Việt Nam là nuôi nhỏ lẻ, hộ 
gia đình, mỗi gia đình chỉ nuôi từ 1-3 ha, và không có 
kênh cấp thoát nước riêng. Nước người này xả ra thì 
người khác lại lấy vào. Do vậy, nên tỷ lệ sống của tôm 
thấp. Chính việc nuôi tôm nhỏ lẻ cũng khiến đầu tư cơ 
sở hạ tầng, đường xá, giao thông cho vùng nuôi rất khó 
khăn. Việc vận chuyển con giống, thức ăn vào đến vùng 
nuôi cũng không dễ dàng. Chỉ đi được xe nhỏ để vào 
thu mua tôm. Thậm chí ở ĐBSCL phổ biến thu hoạch 
tôm bằng xe máy, phải vài cây số mới tới đường cái nên 
chất lượng sau thu hoạch bị giảm đi và giá thành sản 
xuất tăng lên.

Tôm Việt đang bị giảm sức cạnh tranh so 
với tôm Ecuador, Ấn Độ
So sánh giá thành sản xuất tôm giữa 3 đối thủ cạnh 
tranh là Việt Nam, Ecuador, Ấn Độ thì giá thành nuôi 
tôm cỡ 50 con/kg của Ecuador chỉ từ 2,2-2,4 USD, Ấn Độ 
từ 3,4-3,8 USD trong khi Việt Nam từ 4,8-5,0 USD. Tôm 
Ấn Độ, Ecuador dù giá bán thấp, nhưng họ vẫn có lời vì 
giá thành sản xuất của họ thấp.

DN chế biến của Việt Nam phải xoay sở để giá mua tôm 
nguyên liệu không bị thấp quá vì lo ngại giá nguyên 
liệu thấp, bà con sẽ không nuôi tôm nữa. DN sau đó tìm 

cách sản xuất hàng giá trị gia tăng, tiện lợi để nâng giá 
bán thì mới mong thu được đồng lời.

Năm nay, tình hình thị trường tiêu thụ xấu trong khi 
Ecuador, Ấn Độ giảm giá tôm liên tục. Hàng khó tiêu 
thụ, dòng tiền tắc nghẽn, DN buộc lòng phải giảm giá 
mua, hiện giá thu mua nguyên liệu của Việt Nam cũng 
chỉ tương đương hoặc cao hơn một chút so với giá Ấn 
Độ. Nên giá tôm nguyên liệu của Việt Nam năm nay 
thấp, bà con nuôi tôm sẽ lỗ do giá thành sản xuất cao.

Giá thành sản xuất tôm Việt Nam cao chủ yếu do tỉ lệ 
nuôi thành công thấp bình quân nói chung dưới 40% 
trong khi tỷ lệ thành công của tôm Ấn Độ là 60-70%, 
của Ecuador là hơn 80%.

Sản xuất tôm giống của Việt Nam rất nhỏ lẻ, có những 
cá nhân thuê trang trại để sản xuất giống, giá bán 
thấp 20-30 đồng/con nhưng chất lượng kém, dân nuôi 
giống đó bị tỉ lệ chết nhiều. Giá thành sản xuất con 
giống chuẩn ít nhất 40-50 đồng/con cộng với chi phí 
bán hàng, tiếp thị, vận chuyển thì giá tôm post chuẩn 
phải từ 120-150 đồng/con mới có thể đảm bảo chất 
lượng. Trong khi giá tôm post của Ecuador từ 180-200 

đồng/con, của Ấn Độ từ 150-180 đồng/con. Các DN 
sản xuất tôm giống của Việt Nam cũng phải cạnh tranh 
khốc liệt và không có lời.

Vì tỷ lệ sống thấp, giá thành cao, bà con nuôi lỗ, nên các 
nhà máy thức ăn, các công ty bán vật tư không dám bán 
thẳng cho người nuôi mà người nuôi phải mua qua đại 
lý nên giá thức ăn cũng bị đội lên từ 40- 60%. Nên yếu tố 
cốt lõi để ngành tôm phát triển là nuôi phải có lợi nhuận 
tốt, lợi nhuận bền vững.

Quy hoạch để giảm giá thành, nâng sức 
cạnh tranh
Từ trước dịch Covid, Minh Phú cũng đã tài trợ cho các 
tỉnh quy hoạch cả chuỗi giá trị ngành tôm từ con giống, 
nuôi đến chế biến XK.

Minh Phú đã tài trợ theo từng tỉnh. Tỉnh Bến Tre, Trà Vinh 
đã được tỉnh phê duyệt phương án quy hoạch, sau đó 
tích hợp quy hoạch của tỉnh và trình Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt. Tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, quy 
hoạch chưa được phê duyệt. Minh Phú cũng tài trợ cho 
tỉnh Ninh Thuận để quy hoạch khu sản xuất tôm giống 
chất lượng cao tập trung.

cần quY hoạch nuÔi tÔM tậP trung để  
nÂng Sức cạnh trAnh củA tÔM Việt

Ông Lê Văn Quang - Ủy viên BCH VASEP -  
Chủ tịch HĐQT, TGĐ Minh Phu Seafood Corp

“Để giảm được giá thành tôm nuôi tại Việt Nam, Minh 
Phú không thể làm một mình mà cần sự vào cuộc 
của cả xã hội từ Chính phủ, Bộ ngành, địa phương, 
DN, người dân”
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Việc quy hoạch rất quan trọng vì giúp tạo ra khu sản 
xuất tập trung, diện tích lớn, đầu tư được hệ thống cấp 
thoát nước riêng, đồng bộ được cơ sở hạ tầng, giảm 
các loại chi phí đầu tư và chi phí vận chuyển. Do vậy, 
bước tiếp theo, Minh Phú mong muốn phá bỏ được 
tình trạng sản xuất manh mún, hình thành được những 
khu nuôi tôm tập trung như khu nuôi công nghệ cao 
tập trung, khu nuôi tôm rừng tập trung, khu nuôi tôm 
quảng canh, quảng canh cải tiến tập trung, khu nuôi 
tôm lúa tập trung...Chỉ những khu nuôi tập trung mới 
có thể đảm bảo được hệ thống cấp thoát nước riêng.

Minh Phú muốn cả ngành tôm Việt Nam vào cuộc để 
nâng được năng lực cạnh tranh của ngành tôm Việt 
Nam từ con giống nuôi tôm, thức ăn, chế biến XK. 
Ngành chế biến, XK cũng phải nâng cao năng lực liên 
tục. Hiện năng lực chế biến của Việt Nam thuộc top đầu 
thế giới nhưng các đối thủ Ecuador, Ấn Độ cũng đang 
vận động, phấn đấu và có thể đuổi kịp chúng ta giống 
như Việt Nam trước đây đã đuổi kịp Thái Lan. Trong khi 
Ấn Độ, Ecuador đã có nhiều thế mạnh về nuôi tôm rồi, 
nếu họ phát triển tốt khâu chế biến nữa thì chỉ 10 năm 
nữa, Việt Nam khó có thể cạnh tranh.

Hiện tình trạng nuôi tôm có kháng sinh tiêu tốn khoảng 
10 nghìn tỷ đồng mỗi năm. Đó là chi phí lấy mẫu kiểm 
kháng sinh tại vùng nuôi, trong nhà máy, trước khi nhập 
cảnh, thời gian lưu bãi và các chi phí này cộng hết vào 
giá tôm. Chính tình trạng này khiến Nhật Bản kiểm tra 
100% hàng từ Việt Nam trong khi Ấn Độ, Thái Lan không 
bị. VASEP cần đẩy mạnh hơn nữa trong việc đấu tranh 

chống bơm chích tạp chất, kháng sinh… trong ngành 
tôm. Bên cạnh đó, DN cũng phải quan tâm đến các 
chứng nhận quốc tế. Ngành tôm hiện có 3 chứng nhận 
chính là BAP, ASC và Global GAP. DN cần quan tâm và 
hợp tác để triển khai thực hiện.

VASEP cần đẩy mạnh tập hợp sức mạnh 
đoàn kết
Kỉ niệm 25 năm là một dấu mốc quan trọng, thời gian 
qua về hoạt động của VASEP, tôi thấy VASEP làm tốt 
mảng vận động chính sách, giúp DN vượt qua được quy 
định chưa phù hợp, nâng cao khả năng năng lực của 
DN. Công tác tổ chức hội chợ, xúc tiến thương mại của 
VASEP rất tốt. Nhờ đó, có tạo gian hàng chung của Việt 
Nam, làm cho thương hiệu hình ảnh của thủy sản Việt 
Nam được nâng lên. Hoạt động đào tạo của VASEP cũng 
hữu ích, giúp nâng cao trình độ kiến thức cho cán bộ, 
nhân viên DN.

Tuy nhiên, VASEP cần đẩy mạnh hơn nữa việc tập hợp 
sức mạnh đoàn kết và liên kết hợp tác được các hội viên. 
Chuỗi giá trị ngành tôm không chỉ gồm chế biến mà 
còn có cả giống, nuôi, thức ăn nên các DN phải có sự liên 
kết chặt chẽ hơn thì mới có thể phát triển thành công.

Thời gian tới, VASEP nên tập trung xây dựng mối quan 
hệ hợp tác giữa các bên về nhiều chủ đề ví dụ như liên 
minh sản xuất con giống, liên minh người nuôi trồng 
để cộng tác với nhau, nói cho người nuôi hiểu  phải xóa 
bỏ tình trạng nhỏ lẻ, tạo thành khu nuôi tôm tập trung, 
cùng nhau làm giàu.
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Trong thời gian qua, tôi rất ấn tượng với hoạt động phản 
biện chính sách của VASEP. Hoạt động này của VASEP có 
ý nghĩa và đã mang lại nhiều giá trị to lớn cho doanh 
nghiệp, giúp các doanh nghiệp gia tăng được kim ngạch 
xuất khẩu, ví dụ như vấn đề về tuổi lao động, vụ kiện 
chống bán phá giá tôm, vấn đề về xử lý môi trường…. 

Cùng với đó, hoạt động xúc tiến thương mại cũng đang 
được VASEP làm rất tốt. Hoạt động này cũng rất có ý 
nghĩa, nhất là với các doanh nghiệp nhỏ, mới thành lập. 
Nhìn chung tôi nhận thấy VASEP đang thực hiện rất tốt 
các nhiệm vụ của mình. 

Tuy nhiên tôi cũng muốn đề xuất VASEP cần đẩy mạnh 
hơn nữa trong việc đấu tranh chống bơm chích tạp chất, 
kháng sinh… trong ngành tôm. Tôi mong VASEP mạnh 
dạn, thẳng thắn, triệt để hơn nữa để bảo vệ và giúp đỡ 
cho các doanh nghiệp chân chính.

Tôm Việt: khó khăn về thị trường, áp lực 
cạnh tranh 

Ngành tôm Việt Nam đang phải đối mặt với 2 thách thức. 
Một là, nền kinh tế đang co lại do ảnh hưởng của lạm 
phát khiến cho sức tiêu thụ giảm. Hai là, cạnh tranh giữa 
các quốc gia ngày càng gay gắt, cụ thể là nguồn cung 
tôm giá rẻ hơn từ Ấn Độ, Ecuador và Indonesia. 

Cuộc khủng hoảng trên thế giới chưa biết bao giờ sẽ 
dừng lại. Do đó, thị trường tiêu thụ sẽ khó khăn, cộng 
thêm thách thức chiến lược về nguồn cung tôm giá rẻ, 
trong khi cung vượt cầu làm cho giá tôm thành phẩm 
xuống thấp, thậm chí còn thấp hơn giá nguyên liệu. Cho 
nên, người nuôi tôm bị thua lỗ và co lại, ảnh hưởng tới 
quy mô ngành tôm.

Bên cạnh đó, liên quan đến chi phí đầu vào chúng ta cần 
có cuộc cách mạng trong lĩnh vực nuôi. Mà người đứng 
đầu cuộc cách mạng chính là những chủ doanh nghiệp 
tôm. Vì chính những người này mới có đủ nguồn lực như 
là về nhân lực, tài lực và khoa học công nghệ để có thể 
làm nên một cuộc cách mạng giảm giá thành, tăng năng 
suất.

Tuy nhiên, vai trò của các doanh nghiệp đầu tàu trong 
ngành nuôi tôm chưa thực sự rõ ràng. Các doanh nghiệp 
vẫn chưa mặn mà với việc đầu tư nuôi tôm. Nếu doanh 
nghiệp sử dụng nguồn nguyên liệu NK từ bên ngoài sẽ 
khuyến khích đối thủ phát triển ngành nuôi tôm, đồng 
thời sẽ làm mai một ngành nuôi tôm trong nước và ảnh 
hưởng tới giá tôm trong nước, không khuyến khích 
được nghề nuôi tôm phát triển.

Do đó, tôi cho rằng, trong thời gian tới doanh nghiệp 
cần thay đổi suy nghĩ để làm sao chúng ta có được sự 
đầu tư mạnh mẽ vào vùng nuôi. Đây là tiền đề để giải 
quyết được thách thức về mặt giá thành nguyên liệu. 
Đồng thời chứng minh cho người mua là các doanh 
nghiệp Việt Nam làm ăn chân chính, nghiêm túc, vùng 
nuôi có chứng nhận, có truy xuất nguồn gốc, xuất xứ.

Bên cạnh đó, nhà nước có vai trò lớn để phát triển ngành 
tôm: cần quy hoạch cơ sở hạ tầng thuận lợi cho vùng 
nuôi, như đường xá, kênh thủy lợi, tích tụ ruộng đất, các 
cơ sở hạ tầng khác và có các chính sách hỗ trợ nông dân 
để tránh mai một nghề nuôi.

Cơ hội từ tôm giá trị gia tăng
Nhìn chung, ngành nuôi và chế biến XK tôm đang khó, 
trước mắt chưa có gì sáng sủa khi mà chiến sự Nga – 
Ukrain và chiến tranh thương mại Trung Quốc và Mỹ 
chưa có hồi kết. Nhưng các DN tôm có quyết tâm và sự 
linh hoạt sẽ nỗ lực để vượt qua giai đoạn này. 

Đứng trước thách thức này, theo tôi, với lợi thế ngành 
sản xuất tôm giá trị gia tăng, DN tôm Việt Nam chúng ta 
có thể tiếp tục phát huy để duy trì DN và giữ thị trường. 
Mặc dù, cuộc khủng hoảng toàn cầu vẫn đang diễn ra, 
nhưng nhu cầu đối với hàng giá trị gia tăng vẫn rất lớn. 
Trong khi đó, Việt Nam lại có kinh nghiệm trong nhiều 
năm về thị trường, về khách hàng, về sản phẩm, quản lý 
sản xuất… Về mặt này Việt Nam hơn hẳn các nước như 
Ấn Độ, hay Indonesia. Do đó, nếu chúng ta làm tốt và cố 
gắng duy trì qua giai đoạn này thì chúng ta sẽ có cơ hội 
phát triển mạnh hơn.

tÔi ĐÁnh GiÁ caO 
VasEp tROnG hOạt 

ĐỘnG Vận ĐỘnG chính 
sÁch 

Ông Võ Văn Phục  - Ủy viên BCH VASEP - Chủ tịch 
HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy sản Sạch  

Việt Nam (VINA CLEANFOOD)
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Năm 2023 - 2024 khó khăn, nhưng sẽ vượt 
qua nếu có cách làm phù hợp
Năm 2023 là một năm khó khăn, nhận định doanh số XK 
tôm chắc chắn sẽ thấp hơn năm 2022. Đây cũng là giai 
đoạn có tính chọn lọc mạnh mẽ trong doanh nghiệp, 
các Nhà máy có nền tảng ổn định thì sẽ cố gắng vượt 
qua giai đoạn này, DN nhỏ chắc chắn sẽ khó hơn nhiều.

Bối cảnh khó khăn năm 2023 có thể sẽ kéo dài đến hết 
năm 2024 như nhận định của nhiều người. Do vậy, DN 
phải tự tìm cách tồn tại, nhận định được những thách 
thức, khó khăn, cũng như những tình huống cụ thể để 
vượt qua. Từ thực tế của DN tôi, nếu trước đây mở rộng 
mặt hàng, thì bây giờ chỉ tập trung những cái đang có, 
đang làm, đi sâu hơn về chất lượng và chi phí sản xuất 
cho tốt hơn. 

Các mặt hàng GTGT từ tôm của Việt Nam gần như đã 
bão hòa. Do đó DN nên tập trung những mặt hàng 
đang có, chú trọng cải tiến chất lượng, bao bì, mẫu 
mã, không mở rộng thị trường và khách hàng mới, tập 
trung giữ khách hiện có, truyền thống, cải tiến trang 
thiết bị máy móc, nhà xưởng hiện đại hơn, chăm chút 
cho công nhân, tăng lương để giữ công nhân có tay 
nghề, đảm bảo lao động ổn định, nâng cao tay nghề, 
nỗ lực ổn định sản xuất vượt qua giai đoạn này.

Tóm lại, mỗi năm tình hình thị trường mỗi khác, có lúc 
tốt, có lúc xấu, quan trọng là DN cần tìm cách thích 
nghi, tồn tại. Như những năm 2020- 2021, dịch covid 
19 rất căng thẳng, nhưng DN vẫn duy trì SX và ổn định 
dần, tôi hy vọng năm nay cũng sẽ sớm vượt qua, nhưng 
cần có cách làm cho phù hợp.

VASEP cần thay đổi cho phù hợp với bối 
cảnh mới
Nói về VASEP, tôi đã tham gia hội viên 20 năm, và tôi 
mới làm ủy viên BCH nhiệm kì này. Nhìn chung, VASEP 
đã làm rất tốt các nhiệm vụ và các hoạt động của mình. 
Điển hình như hoạt động vận động chính sách đang 
làm rất tốt, nên tiếp tục phát huy.

Tính đoàn kết của hội viên, thành viên BCH VASEP cũng 
tốt nhưng chưa liên kết chặt chẽ. DN hội viên nên có 
tiếng nói chung, nhất là những thời điểm nhiều khó 
khăn, thách thức, tình hình thị trường xấu, cụ thể như 
hiện nay, BCH và anh em DN nên tính toán không để 
giá mua, giá bán xuống quá thấp…

Đã qua 25 năm hoạt động, Hiệp hội cũng cần có sự 
đổi mới như điều chỉnh Điều lệ cho phù hợp với tình 
hình mới, cách vận hành về thông tin và tuyên truyền 
không nên nhiều quá, nên đơn giản dễ hiểu, gần với 
thực tế…Các hoạt động nói chung và vấn đề thông tin 
truyền thông nói riêng không nên chỉ tập trung mảng 
chế biến XK, mà cần đề cập cả về nuôi trồng, con giống, 
thức ăn, môi trường….

Thông tin thị trường nên cập nhật thêm các thông tin 
vĩ mô tác động đến ngành: biến động tiền tệ, thời sự, 
chính trị, chính sách…

Với những kết quả đạt được sau 25 năm không thể kể 
hết, mong rằng VASEP tiếp tục đổi mới, biết cách thay 
đổi tốt hơn, là điểm tựa, là tiếng nói của Hội viên và là 
Hiêp Hội mạnh trong các Hiệp Hội ngành nghề của Việt 
Nam.

cẦn nhiỀU hƠn nỮa 
tiẾnG nÓi chUnG cỦa 

DOanh nGhiệp hiệp hỘi 

Ông Đoàn Văn Đông - Ủy viên BCH VASEP –  
Giám đốc Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thủy sản 

Cần Thơ (CAFISH)

“Nhìn chung, VASEP đã làm rất tốt các nhiệm vụ 
và các hoạt động của mình, điển hình như hoạt 
động vận động chính sách. 

Đã qua 25 năm hoạt động, hiệp hội cũng cần có 
sự đổi mới cho phù hợp với tình hình mới”
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Là một doanh nghiệp hội viên lâu năm của VASEP, thời 
gian qua tôi đánh giá VASEP đã làm rất tốt vai trò của 
mình. Cụ thể, VASEP đã giúp đỡ và hỗ trợ rất nhiều cho 
doanh nghiệp trong việc tìm hiểu thị trường qua các 
hoạt động xúc tiến thương mại. VASEP đã làm được 
nhiều việc khó, ví dụ như vụ kiện CBPG tôm đã thể hiện 
được sự đoàn kết, đồng lòng của các doanh nghiệp dưới 
sự dẫn dắt của VASEP.

Vài trò nổi bật của VASEP trong thời gian qua là vận động 
chính sách. VASEP phản ánh kịp thời các khó khăn của 
doanh nghiệp tới các cơ quan quản lý nhà nước, thúc 
đẩy nhà nước đưa ra các chính sách phù hợp, giúp tháo 
gỡ khó khăn cho doanh nghiệp… 

Tuy nhiên, trong bối cảnh ngành tôm Việt Nam đối 
mặt với nhiều khó khăn. Cụ thể, trong giai đoạn Covid 
do các nước thực hiện giãn cách xã hội nên nhiều nhà 
nhập khẩu không nhận đơnhàng chế biến. Sau khi đại 
dịch Covid đươc kiểm soát, các nhà nhập khẩu bắt đầu 
ồ ạt nhập hàng vì lo ngại thiếu hụt dẫn đến tồn kho cao. 
Cộng với sự bùng phát xung đột giữa Nga – Ukraine, lạm 
phát tăng cao và cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu 
Âu đã ảnh hưởng tới nhu cầu tiêu thụ thủy sản tại các thị 
trường. Người dân thắt chặt chi tiêu hơn.

Không những thế, ngành tôm Việt Nam còn phải đối 
mặt với sự cạnh tranh từ các nguồn cung tôm tương 
đối dồi dào và giá cạnh tranh hơn đến từ các nước khác 
như Ecuador. Trong giai đoạn Covid, Trung Quốc chiếm 
tới 60% tổng khối lượng XK tôm của Ecuador. Nhưng 

sau giai đoạn này, Trung Quốc giảm NK tôm từ Ecuador 
đã khiến nước này phải chuyển hướng XK sang các 
nước khác, trong đó có Mỹ. Cùng với Ecuador, Ấn Độ 
và Indonesia cũng đang là các đối thủ cạnh tranh của 
Việt Nam tại thị trường tôm Mỹ. Các sản phẩm tôm của 
Indonesia thuận lợi hơn của Việt Nam vì không bị vướng 
vào vụ kiện chống bán phá giá nên cạnh tranh tốt hơn. 

Các khó khăn này vẫn tiếp tục kéo dài sang năm 2023. Và 
trong năm nay, khi nhu cầu giảm, nguồn cung tăng đã 
khiến cho tôm rớt giá liên tục. 

Để bù đắp lại lượng sụt giảm tại các thị trường lớn như 
Mỹ và EU, nhiều doanh nghiệp đã phải chuyển hướng 
XK sang các thị trường khác, trong đó có Nhật Bản. Thị 
trường Nhật thì lượng tồn kho không nhiều nên sức mua 
vẫn tốt, nhưng do lạm phát nên lượng tiêu thụ cũng hạn 
chế vì người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Tuy nhiên để 
xâm nhập được vào thị trường này, phải đảm bảo nguồn 
cung ổn định, chất lượng và truy xuất nguồn gốc tốt.

Trong khi đó, giá nguyên liệu trong nước lại cao. Nguyên 
nhân một phần là do chi phí đầu vào cao (giá thức ăn 
cao, giá điện, giá nước tăng…), nhưng chủ yếu vẫn là 
do tỷ lệ nuôi thành công thấp do dịch bệnh bùng phát 
khiến nguồn cung sụt giảm đẩy giá tôm lên cao hơn so 
với các nước đối thủ. 

Dự kiến, thị trường từ giờ tới cuối năm rất ảm đảm. Sức 
mua tại thị trường Mỹ sẽ vẫn thấp vì lượng tồn kho 
lớn. Doanh nghiệp muốn duy trì được phải tìm những 
thị trường khác. Những thị trường nhỏ như tại khu vực 
Châu Á, như Hồng Kông, Đài Loan… sức mua tốt hơn do 
không có lượng tồn kho nên họ mua bán thường xuyên 
hơn.

Do đó, trong giai đoạn này mong VASEP tiếp tục giữ 
vững vai trò hiện nay, và làm tốt hơn, chuyên nghiệp 
hơn để hỗ trợ cho doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó 
khăn này. Thông tin thị trường cần tìm hiểu thêm về các 
nước đối thủ, để có thêm thông tin về sản xuất của các 
nước này, ví dụ tin về diện tích nuôi, mật độ thả nuôi, 
sản lượng tôm của Ấn Độ, Ecuador, Indonesia, từ đó 
giúp doanh nghiệp “biết người, biết ta”, và qua đó định 
vị được mình và tránh được áp lực cạnh tranh. 

Ông Phạm Hoàng Việt - Ủy viên BCH –  
Tổng Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Sao Ta 

(FIMEX VN)

“Mong VASEP tiếp tục giữ vững vai trò hiện nay, và 
làm tốt hơn, chuyên nghiệp hơn để hỗ trợ cho doanh 
nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thông tin 
thị trường cần tìm hiểu thêm về các nước đối thủ, để 
có thêm thông tin về sản xuất của các nước này, từ 
đó giúp doanh nghiệp “biết người, biết ta”, qua đó 
định vị được mình và tránh được áp lực cạnh tranh” 

VASEP ĐÃ LÀM RẤT TỐT 
CÁC VAI TRÒ CỦA MÌNH  
TRONG THỜI GIAN QUA

“

“
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Năm 2023 là một năm khó khăn chung của ngành thủy 
sản. Tuy nhiên, riêng với ngành tôm thì có thêm các khó 
khăn phát sinh mới và các khó khăn này có thể kéo dài.

Qua số liệu thống kê của Hải quan, chúng ta cũng thấy 
là xuất khẩu tôm đang bị sụt giảm mạnh. Nguyên nhân 
chính của sự sụt giảm này là do giá giảm sâu, trong khi 
đó khối lượng XK cũng giảm nhưng ở mức thấp hơn.

Sự phục hồi của ngành thủy sản, trong đó có tôm, phụ 
thuộc nhiều vào sự phục hồi của thị trường, còn thời 
gian phục hồi thì phục thuộc vào tình hình kinh tế của 
các nước. Nhưng so với các mặt hàng khác, mặt hàng 
tôm gặp nhiều khó khăn hơn vì trong những năm qua 
có một số nước như Ecuador, Ấn Độ nổi lên với sản 
lượng nuôi lớn và nhờ đó giá thành tôm của họ tốt hơn 
nhiều so với tôm Việt Nam. Ví dụ, Ecuador những năm 
trước sản lượng nuôi của họ chỉ ở mức 300 ngàn tấn, 
nhưng bây giờ đã lên trên 1 triệu tấn và sắp tới có thể 
lên tới 1,5 triệu tấn. Giá thành sản xuất tôm của Ecuador 
chỉ bằng 60% -70% so với giá sản xuất tại Việt Nam. 

Trong khi đó, nhu cầu của thị trường bão hòa, khiến cho 
các nước đó ngày càng hạ giá bán. Do vậy, DN tôm Việt 
Nam không thể cạnh tranh được. Đặc biệt người nuôi 
tôm không chịu đựng nổi giá bán thấp, trong khi giá 
sản xuất lại tăng. 

Trước tình hình đó, các doanh nghiệp Việt Nam rất khó 

cạnh tranh được với các nước này về giá. Vì trên thực 
tế, nếu doanh nghiệp hạ giá bán để cạnh tranh thì giá 
nguyên liệu sẽ giảm và người nuôi tôm sẽ gặp khó khăn. 

Do đó, để ngành tôm có thể duy trì và phát triển thì 
chúng ta cần có biện pháp khắc phục. Việc này đòi hỏi 
tất cả các bên liên quan đều phải tham gia vào, ví dụ 
như Chính phủ phải có chính sách hỗ trợ người dân 
nuôi tôm, ngân hàng có chính sách tạo điều kiện thuận 
lợi cho bà con vay vốn, các công ty thức ăn phải điều 
chỉnh lại giá bán thức ăn… Có như vậy, con tôm Việt 
Nam mới có thể cạnh tranh được với các nước đối thủ.

Bên cạnh đó, việc dự báo với ngành tôm rất quan trọng 
và mang tính sống còn. Chình vì vậy, VASEP ngoài những 
thông tin về tình hình trong nước, cần cập nhật thêm 
các thông tin về tình hình của các nước đối thủ như 
giá cả, sản lượng nuôi, xuất khẩu của Ấn Độ, Ecuador, 
Indonesia… cũng như cập nhật diễn biến của các thị 
trường NK như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU, Australia…
cho doanh nghiệp.

Nhìn chung, trong thời gian qua, VASEP đã làm được 
nhiều việc có kết quả tốt. Có thể kể một số hoạt động 
có hiệu quả như vụ kiện chống bán phá giá. Hoạt động 
phản biện chính sách, kiến nghị lên Chính phủ và các 
cơ quan ban ngành để tháo gỡ vướng mắc cho doanh 
nghiệp đã thực hiện tốt, mong anh chị em văn phòng 
cố gắng phát huy. 

ĐỂ Ổn ĐỊnh nGành tÔm, cẦn tẤt cẢ cÁc BÊn  
liÊn QUan VàO cUỘc

Ông Đỗ Công Thành - Ủy viên Ban Chấp hành VASEP – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Chế biến & Dịch 
vụ Thủy sản Cà Mau (CASES)

“Để ngành tôm có thể duy trì và phát triển, tất cả các bên liên quan đều phải tham gia vào. Chính phủ có chính 
sách hỗ trợ người dân nuôi tôm, ngân hàng có chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho bà con vay vốn, các công ty 
thức ăn điều chỉnh lại giá bán thức ăn… Có như vậy, con tôm Việt Nam mới có thể cạnh tranh được với các nước 
đối thủ”

ĐỂ Ổn ĐỊnh nGành tÔm, cẦn tẤt cẢ cÁc BÊn  
liÊn QUan VàO cUỘc
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ĐỂ Ổn ĐỊnh nGành tÔm, cẦn tẤt cẢ cÁc BÊn  
liÊn QUan VàO cUỘc

Vừa đi qua đại dịch, lại xảy ra chiến tranh, nền kinh tế 
thế giới suy giảm nhiều, đặc biệt là thị trường châu Âu, 
Nhật Bản và Mỹ. Đối với Thông Thuận thì 3 thị trường 
này chiếm tới hơn 90% thị phần. 

Ba thị trường này đều ảnh hưởng rất trầm trọng bởi 
lạm phát, lãi suất Fed lên cao và chính sách thắt chặt 
tiền tệ của châu Âu và Mỹ. Trong năm 2023, theo tôi, XK 
sẽ suy giảm, riêng với Thông Thuận đang bị giảm hơn 
20% về đơn hàng XK so với năm 2022 tuy nhiên vẫn 
duy trì được công ăn việc làm cho cán bộ công nhân 
viên và dòng tiền. Thông Thuận cũng đổi mới cách bán 
hàng, tiết kiệm và cắt giảm chi phí, tìm phương án nuôi 
tôm thích ứng với giá thành thấp hơn. Bối cảnh kinh tế 
hiện nay, các ngành nghề khác như da giày, dệt may, 
đồ gỗ đều giảm sâu, tuy nhiên thủy sản vẫn là ngành 
hàng thiết yếu, nên vẫn có xu hướng tích cực hơn.

Điều kiện của năm nay, DN phải linh hoạt, nhìn vào 
thực trạng của thị trường để tìm ra giải pháp thích 
ứng, chống chọi với khó khăn. Tình hình sản xuất và 
lượng công nhân của công ty tôi vẫn được ổn định, do 
công ty đã chuyển sang làm hàng giá trị gia tăng như 
sushi, tẩm bột, tempura. 

Theo tôi, dự kiến đến cuối năm 2023, khi Fed giảm lãi 
suất, nền kinh tế thế giới sẽ ổn trở lại. Tuy nhiên, thị 

trường phải sang 2024 mới khởi sắc lại, do hiện tại Fed 
giữ lãi suất cao ảnh hưởng rất lớn, gây chậm dòng tiền 
do khách hàng chiếm dụng vốn, chậm thanh toán. 

VASEP luôn năng nổ tìm giải pháp giúp 
doanh nghiệp
Kỷ niệm 25 năm thành lập Hiệp hội là một dịp vô cùng 
đặc biệt. Thời gian qua, VASEP làm việc rất tốt, có sự cố 
gắng của tất cả mọi người, từ hội viên đến đội ngũ văn 
phòng. Hai văn phòng Hà Nội và Tp HCM luôn năng nổ 
tìm mọi giải pháp giúp đỡ DN, tương tác với cơ quan 
quản lý nhà nước để tháo gỡ khó khăn cho hội viên, 
cho ngành XK thủy sản. Cụ thể như, các vấn đề về môi 
trường, các chính sách của nhà nước ban hành, theo 
kịp thông tin những khó khăn của DN để cho nhà nước 
nắm được và tạo điều kiện tốt nhất cho DN giảm chi 
phí để hoạt động có hiệu quả, cạnh tranh được với các 
thị trường khác. 

Ví dụ như ngành tôm Việt Nam hiện đang cạnh tranh 
với 4 thị trường là Ecuador, Ấn Độ, Indonesia và Thái 
Lan. Nếu như VASEP không có tương tác, không có 
thông tin thì sự cạnh tranh mang tính toàn cầu là rất 
khó. 

Thời gian qua VASEP hoạt động thông tin rất tốt, do 
đó DN nâng cao năng lực cạnh tranh rất lớn. Theo đánh 
giá của tôi thì các DN chế biến XK tôm của Việt Nam 
hiện nay đã vượt qua Thái Lan, được khách hàng đánh 
giá tốt nhất. Tuy nhiên vẫn còn nhiều cái cần đổi mới 
để cạnh tranh đơn hàng. VASEP đã hoạt động tốt rồi 
nhưng thời gian sắp tới vẫn cần tốt hơn nữa. Hiện nay 
hội viên của VASEP mới chỉ là các DN chế biến, cần kết 
hợp thêm những DN sản xuất giống và nuôi trồng để 
tạo thành chuỗi mà trong đó vai trò của VASEP rất quan 
trọng. Nếu kết hợp được các chuỗi với nhau, mở rộng, 
nâng cao hiệu quả thì sẽ tốt hơn nữa.

VASEP giúP doAnh 
nghiệP nÂng cAo 
năng lực cạnh 

trAnh

“Thời gian qua, VASEP làm việc rất tốt, có sự cố gắng 
của tất cả mọi người, từ hội viên đến đội ngũ văn 
phòng. Hai văn phòng Hà Nội và Tp HCM luôn năng 
nổ tìm mọi giải pháp giúp đỡ DN, tương tác với cơ 
quan quản lý nhà nước để tháo gỡ khó khăn cho hội 
viên, cho ngành XK thủy sản. Hoạt động thông tin thị 
trường của VASEP rất tốt, do đó DN nâng cao năng lực 
cạnh tranh rất lớn.”

Ông Trương Hữu Thông – Ủy viên BCH VASEP – 
Giám đốc Công ty TNHH Thông Thuận
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Công ty Seanamico chủ yếu cung cấp các sản phẩm 
tôm nuôi quảng canh trong hệ rừng sinh thái của Cà 
Mau, nên chủ yếu cung cấp cho phân khúc thị trường 
cao cấp. 

Năm Căn không làm sản phẩm GTGT và tôm chân trắng 
nhưng vẫn tồn tại nhờ phân khúc nhỏ này. 

Trong bối cảnh khó khăn này, phân khúc thị trường này 
vẫn ổn định hơn so với các phân khúc thị trường tôm 
khác, nhưng những biến động của thị trường thế giới 
cũng đang có những tác động khó lường ít nhiều đều 
ảnh hưởng tới toàn ngành.

Có thể nói ngành tôm Việt Nam đã qua một thời hoàng 
kim với sự thành công của rất nhiều doanh nghiệp, 
song giai đoạn này, ngành tôm lại đang phải đối mặt với 
các thách thức vào đúng thời điểm đỉnh cao của ngành. 

Nếu như năm 2022, ngành thủy sản Việt Nam đã đạt 
mốc kỷ lục 11 tỷ USD, nhưng chỉ có mấy tháng sau đó 
thị trường tiêu thụ thủy sản thế giới đã biến động khôn 
lường và đang ảnh hưởng lớn tới sự tồn vong của ngành 
thủy sản, cũng như ngành tôm Việt Nam.

Những biến động suy thoái kinh tế, tiền tệ của các nước, 
cuộc xung đột Nga – Ukraine,… đã khiến cho nhu cầu 
tiêu thụ tôm trên thế giới bị sụt giảm. Thêm vào đó sự 
phát triển thuận lợi về sản lượng của ngành nuôi tôm 
Ecuador, Ấn Độ, Banglades, hay Indonesia… đang tạo 
ra thách thức rất lớn cho ngành tôm Việt Nam. Tôm Việt 
Nam đang khó có thể canh tranh được với nguồn cung 
tôm giá rẻ từ các nước này.DN rời vào thế khó, vì không 
biết khi nào khách hàng sẽ quay trở lại và sẽ mua với giá 
như thế nào.

Các yếu tố bất lợi cho ngành tôm hiện nay là do giá 
thành cao. Do đó, ngành tôm Việt Nam rất cần phải có 
các giải pháp để có thể hạ giá thành tôm xuống, liên 
quan đến con giống, môi trường nuôi, giá thức ăn, công 
nghệ nuôi…Ngành tôm nhiều hộ nuôi manh mún nhỏ 
lẻ tự phát, sẽ không có sự đầu tư bài bản lâu dài thì khó 
tồn tại và cạnh tranh với các nước như Ecuador và Ấn 
Độ. 

Còn về phía VASEP, như nhiều thành viên hiệp hội nhận 
xét, văn phòng Hiệp hội đang làm quá tốt công việc 
của mình, đã tự lực cánh sinh được về mặt tài chính và 
tôi đánh giá cao việc này. Sự thành công của BCH Hiệp 
hội là một phần rất lớn từ góc độ văn phòng. Các kênh 
thông tin của VASEP như Bản tin thương mại thủy sản 
của HH là tiếng nói chủ chốt của ngành, là cơ quan 
ngôn luận để cả xã hội và khách hàng trong ngoài nước 
hiểu về VASEP và ngành thủy sản nói chung, cũng như 
ngành tôm nói riêng. 

VASEP đã được nhiều người công nhận là Hiệp hội 
mạnh. Các hoạt động vận động chính sách của VASEP 
trong thời gian qua cũng đã được triển khai một cách 
hiệu quả, giúp tháo gỡ rất nhiều bài toán khó cho 
doanh nghiệp trong các vấn đề như lao động, thuế, môi 
trường… Anh em làm vận động chính sách của VASEP 
là những người có tâm và nhiệt huyết với công việc đã 
tham gia sâu sát với các DN, tạo ra cầu nối giữa doanh 
nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước, giải quyết 
vướng mắc, giảm chi phí, rào cản cho DN, giúp DN có 
thể cạnh tranh tốt hơn. Mọi người đều đánh giá cao Ban 
Vận động chính sách của Hiệp hội. 

Ở vị trí Ban Kiểm tra, tôi thấy Hiệp hội là một tập thể khá 
đoàn kết. Trong giai đoạn này BCH rất đồng thuận cùng 
nhau đưa ra các giải pháp, kiến nghị dể giải quyết vác 
vấn đề khó của ngành, đó cũng là thành công của văn 
phòng. Mong văn phòng hiệp hội cố gắng phát huy, 
nắm sát các vấn đề mà DN thấy cần có giải pháp để làm 
tốt hơn. Là cầu nối để các Bộ, ngành ủng hộ cho ngành 
thủy sản phát triển bền vững. Tiếng nói của Văn phòng 
từ các kênh truyền thông sẽ giúp truyển tải thông tin tới 
nhà nước để các cơ quan hiểu và đưa giải pháp giúp DN. 

VASEP tạo cầu nỐi giỮA doAnh nghiệP  
VÀ nhÀ nước

Ông Ngô Minh Hiển – Trưởng ban Kiểm tra 
VASEP - TGĐ Công ty CP XNK Thủy sản Năm Căn 

(SEANAMICO)

“Ở vị trí Ban Kiểm tra, tôi thấy Hiệp hội là một tập 
thể khá đoàn kết. Trong giai đoạn này BCH rất 
đồng thuận cùng nhau đưa ra các giải pháp, kiến 
nghị dể giải quyết vác vấn đề khó của ngành, đó 
cũng là thành công của văn phòng Hiệp hội. ”
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Tôi tham gia Ban Chấp hành đến nay đã được 5 nhiệm 
kỳ. Kỉ niệm 25 năm thành lập VASEP là một dấu mốc 
quan trọng. Từ ngày có VASEP, từng doanh nghiệp 
(DN) thủy sản trở nên gắn bó và phát triển cùng nhau. 
VASEP cũng có việc chưa làm được, tuy nhiên không 
nhiều và những thành tựu đạt được thì rất lớn, mang 
đến lợi ích thiết thực cho từng DN cũng như cả cộng 
đồng.  

VASEP giúp DN mở rộng thị trường và 
đưa tiếng nói của DN tới gần hơn với 
Chính phủ
Về kỹ thuật chế biến, VASEP mở lớp đào tạo hỗ trợ, 
nâng cao năng lực dần dần để DN thâm nhập nhiều 
thị trường. Đây có thể nói là thành công lớn của VASEP 
đối với ngành chế biến và XK thủy sản của Việt Nam. 
Bên cạnh đó, VASEP còn là mũi nhọn, điểm tập hợp 
chung cho anh chị em DN cùng tham gia mở rộng thị 
trường. DN đạt được kết quả tốt, cũng phải nhờ công 
lớn của VASEP. Nhờ VASEP, từng DN trưởng thành dần 
lên trong các hoạt động kinh doanh của mình.

Về mảng vận động chính sách, VASEP là cầu nối quan 
trọng giữa DN và Chính phủ và các cơ quan, bộ ngành 
của Chính phủ, giúp đưa tiếng nói của DN đến với từng 
ngành của Chính phủ. Mỗi DN có những hoàn cảnh 
khác nhau, VASEP giúp tập hợp ý kiến DN để góp phần 

hoàn thiện chính sách, không chỉ cho ngành thủy sản 
mà cho tất cả các ngành kinh tế của Việt Nam. VASEP 
đã truyền tải được nguyện vọng của DN tới Chính phủ 
và các cơ quan tham mưu cho Chính phủ đi sát với DN, 
làm được những điều có lợi cho DN. Đây cũng là một 
điểm mạnh của VASEP trong việc kết nối thành công 
DN với Chính phủ trong thời gian qua.  

Đâu là mối quan tâm lớn nhất của DN 
trong bối cảnh khó khăn hiện tại? 
Năm nay được đánh giá là năm cực kỳ khó khăn, không 
riêng ngành thủy sản, mà các ngành kinh tế chung của 
cả nước. Đơn vị tôi nhận định, đến tháng 6 năm nay, 
tình hình tích cực hơn nhưng đến thời điểm hiện tại, 
chưa thấy có gì khả quan hơn, khó khăn vẫn kéo dài và 
chưa có điểm dừng. Thị trường khó dự đoán. Đối với 
đơn vị tôi, mặc dù rất thận trọng trong việc sử dụng 
vốn nhưng nguồn vốn bắt đầu có dấu hiệu khó khăn. 
Hàng không bán được, tồn kho tăng cao, dòng tiền 
quay vòng không tốt. Tôi cho rằng, không riêng đơn 
vị tôi mà toàn ngành thủy sản của ta đều phải đối mặt 
với đợt khủng hoảng này.

Vừa qua, ngân hàng bắt đầu có động thái hỗ trợ vốn 
cho DN, có biện pháp đồng hành cùng DN. Hơn nữa, 
thủy sản cũng nằm trong nhóm ngành nông nghiệp 
được ưu đãi về lãi suất. Tuy nhiên, theo nhận định khó 
khăn không dừng ở quý 2 mà còn kéo dài tới năm 2024 

VASEP  

kếT NỐI THÀNH CôNG  

dOANH NGHIệp  

VớI  

CHíNH pHỦ 

Ông Bùi Nguyên Khánh – Ủy viên BCH VASEP 
- Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy sản Cà Mau 

(SEAPRIMEXCO)

Theo nhận định khó khăn không dừng ở quý 2 mà còn 
kéo dài tới năm 2024 nên rất cần có chính sách hỗ trợ 
DN tích cực hơn nữa từ các ngân hàng. Nhu cầu về vốn 
của các DN là rất cao trong bối cảnh khó khăn hiện tại. 
Kiến nghị Chính phủ yêu cầu ngân hàng nhà nước nới 
room tín dụng cho DN, nếu giảm hạn mức xuống nữa, 
DN không thể trụ được.
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nên rất cần có chính sách hỗ trợ DN tích cực hơn nữa 
từ các ngân hàng. Bên cạnh đó, nhu cầu về vốn của các 
DN là rất cao trong bối cảnh khó khăn hiện tại. Đơn cử, 
đơn vị của tôi, nhu cầu vốn năm nay tăng 20-30% thế 
nhưng ngân hàng lại thu hẹp hạn mức cho vay. Kiến 
nghị Chính phủ yêu cầu ngân hàng nhà nước nới room 
tín dụng cho DN, nếu giảm hạn mức xuống nữa, DN 
không thể trụ được.

Từ giờ đến cuối năm, VASEP cần phải vận động các 
chính sách còn nhiều bất cập để hỗ trợ DN về lãi suất, 
vốn, chính sách thuế, tài chính nói chung...

Sản xuất tôm đối mặt với giá thành cao 

Về sản xuất tôm, một điểm ai cũng thấy đó là giá thành 
tôm Việt Nam cao khiến khó cạnh tranh với quốc tế, 
nhất là 2 nước sản xuất tôm lớn là Ecuador và Ấn Độ. 
Giá thành tôm Việt Nam cao do giá thức ăn cao (chiếm 
tới 50% giá thành), nhất là khi thức ăn nuôi tôm được 
cung cấp bởi phần lớn các nhà máy sản xuất thức ăn 
thuộc sở hữu nước ngoài. Về con giống, giá trị không 
chiếm nhiều, nhưng ảnh hưởng tới giá thành, do con 
giống liên quan đến tỷ lệ sống của tôm. Các nước khác, 
giống chọn lọc tốt nên tỷ lệ sống lên tới 80% trong khi 
Việt Nam chỉ đạt 40%-50%. Vấn đề về giá thức ăn nuôi 
tôm quá cao và chất lượng con giống đã được đưa ra ở 
nhiều cuộc họp nhưng chưa giải quyết được. 

Nguyên liệu tồn kho từ các thị trường còn nhiều, DN 
không đủ vốn để mua nguyên liệu cho bà con do hàng 
không tiêu thụ được. Nhận định tới cuối năm, nguồn 
tôm nguyên liệu có thể hạn chế.

DN còn phải đối mặt với những bất cập 
về các quy định môi trường, phòng cháy, 
phí cảng biển, bảo hiểm xã hội...
Sức cạnh tranh của DN còn bị giảm sút bởi một số 
chính sách bất hợp lý và không sát với thực tế. Ví dụ 
như Tp. Hồ Chí Minh thu tiền cảng biển, dù không lớn 
nhưng làm mất sức cạnh tranh của DN. Liên quan đến 
các quy định về môi trường còn bất cập với hoạt động 
của DN, dĩ nhiên là mình phải hòa nhập với thế giới 
nhưng các quy định này bất khả thi và đốt cháy giai 
đoạn. Quy định môi trường hiện nay không thể đem 
áp dụng cho các công trình đã xây từ hàng chục năm 
trước. Để đáp ứng được quy định, phải đến 70-80% 
nhà máy phải đập bỏ công trình cũ, xây lại mới. Tương 
tự là các quy định về phòng cháy chữa cháy mới đây 
cũng gây nhiều khó khăn cho DN. Bên cạnh đó, quy 
định liên quan đến bảo hiểm xã hội trong đó yêu cầu 
DN phải đóng quỹ phòng ngừa rủi ro, phòng chống 
thiên tai với mức đóng theo phần trăm tổng tài sản 
trong khi DN đã phải mua tất cả các khoản bảo hiểm 
như kho tàng, cháy nổ...VASEP nên tập hợp ý kiến các 
hội viên để kiến nghị lên trên.

Về chiến lược vượt khó của SEAPRIMEXCO, công ty tập 
trung phân khúc sản phẩm đại trà như tôm đóng gói 
20-50 gram, tôm ăn liền, chấm xốt, tẩm bột, tẩm gia 
vị... bán cho thị trường cao cấp như Mỹ, Canada, EU. 
Đây là thị trường khó tính, ít người chen chân nên còn 
cơ hội. Bên cạnh đó đầu tư thêm để đa dạng hóa các 
mặt hàng giá trị gia tăng khác ngoài tôm để vượt qua 
giai đoạn khó khăn này.
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VASEP gắn bó với lịch sử ngành chế biến 
và XK tôm
Tôi là người đã có 30 năm theo ngành, tôi hiểu các giai 
đoạn lịch sử ngành tôm, gắn bó với vai trò đồng hành của 
VASEP. Trước kia, ngành tôm chủ yếu sử dụng nguyên 
liệu từ tôm khai thác tự nhiên. Ở giai đoạn đó, DN gặp 
nhiều khó khăn về thị trường. Lúc đó, VASEP đóng vai 
trò quan trọng trong việc dẫn dắt các DN đi khai thác thị 
trường. Cụ thể là dẫn các DN đi tham gia các hội chợ như 
Châu Âu, Mỹ… Từ đó vai trò của VASEP rất quan trọng, 
nhờ sự giúp đỡ của VASEP giúp cho các DN từ nhỏ đến 
lớn mở rộng được thị trường, giúp cho ngành tôm Việt 
Nam phát triển được thị trường khá nhanh.

Đến giai đoạn kế tiếp, khi thị trường mở rộng, ngành chế 
biến tôm cần nguồn nguyên liệu lớn hơn. Nguồn tôm 
tự nhiên không còn đủ để đáp ứng nhu cầu của ngành 
tôm Việt Nam nữa. Nhu cầu đã thúc đẩy sự phát triển 
của ngành nuôi tôm. Nghề nuôi tôm sú lúc đó bắt đầu 
phát triển rất mạnh tại Việt Nam. Cuộc cách mạng nuôi 
tôm sú bùng phát và đáp ứng nhu cầu nguyên liệu của 
ngành tôm lúc bấy giờ. 

Ngành tôm Việt Nam nhờ đó tiếp tục phát triển. Và thị 
trường tiêu thụ sản phẩm tôm chế biến thô sơ trở nên 
hạn hẹp. DN muốn mở rộng thị trường cao cấp, thị 

trường tiêu thụ hàng GTGT. Lúc đó, các hoạt động XTTM 
của VASEP tại các hội chợ đã giúp cho các DN tiếp cận 
các công nghệ chế biến cao, bên cạnh đó tìm được các 
thị trường tiêu thụ sản phẩm mới… 

Rồi ngành tôm phát triển quá nhanh thì ngành nuôi tôm 
sú suy thoái không đáp ứng kịp nhu cầu. Và cuộc cách 
mạng nuôi tôm thẻ ra đời. Và ngành tôm Việt Nam dựa 
trên việc chế biến tôm thẻ và tôm sú đã phát triển rất 
nhanh.

Lúc đầu ngành nuôi tôm thẻ của Việt Nam chỉ cung cấp 
được tôm thẻ cỡ nhỏ, sau đó cuộc cách mạng con giống 
nổ ra đã giúp cho con tôm thẻ nuôi trong những năm 
gần đây có thể cung cấp được các sản phẩm tôm cỡ lỡn 
như 20 con/kg. Ngành nuôi tôm phát triển đòi hỏi sự 
phát triển của các ngành phụ trợ như con giống, thức 
ăn… 

Đến năm 2023 năm ngành tôm đối mặt với nhiều thách 
thức như suy thoái kinh tế, hệ lụy của dịch Covid, các vấn 
đề chính trị khác…Thị trường nhu cầu thấp, nhưng về 
nguồn cung, tôm Việt đang phải cạnh tranh gia tăng từ 
các nguồn cung giá rẻ từ Ecuador và Ấn Độ.

Từ nay tới cuối năm 2023 chưa thấy dấu hiệu phục hồi, 
tuy nhiên cũng không có dấu hiệu nào cho thấy thị 
trường sẽ tiếp tục trì trệ. Vấn đề là các DN nên áp dụng 
biện pháp tình thế để duy trì sản xuất, kinh doanh, nếu 

“Vận động và phản biện chính sách là một 
nhiệm vụ rất là quan trọng mà VASEP đã làm rất 
tốt. Song bây giờ không phải chỉ là khó đâu tháo 
gỡ đấy, mà VASEP cần nhìn xa hơn, làm nhiều 
việc hơn, đầy đủ hơn, bao quát hơn nữa, với 
những ý tưởng, đề xuất mở đường cho ngành 
tôm trong tương lai…Vai trò của VASEP cần lớn 
hơn với nhiệm vụ quan trọng là thúc đẩy chính 
sách, tạo thuận lợi cho DN”

Ông Trần Văn Phẩm - Ủy viên BCH VASEP - 
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy sản  

Sóc Trăng (STAPIMEX)

VASEP cần nhÌn XA hƠn để MỞ đưỜng cho 
ngÀnh tÔM Việt nAM
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chấp nhận bán ra với giá thấp, thì khi thị trường hồi phục 
sẽ bị lỗ nhiều. 

Năm 2024, hi vọng tình hình thị trường sẽ phục hồi sau 
covid. Tuy nhiên, tôi thấy thị trường vẫn còn rất nhiều 
vấn đề. Như thị trường Trung Quốc, tình hình bất động 
sản, hoạt động sản xuất sau Covid cũng không tốt do đó 
thu nhập người dân giảm, chi tiêu cho tiêu dùng giảm. 
Điều này đã ảnh hưởng tới nhu cầu tiêu thụ thực phẩm 
như con tôm. Do đó thị trường Trung Quốc chưa phục 
hồi.

Tại Mỹ, người dân mặc dù thu nhập tăng nhưng người 
dân phải chi trả các khoản nợ trước đó nên chi tiêu cũng 
hạn chế. Hơn nữa tôm Việt Nam phải cạnh tranh với 
Ecuador và Ấn Độ tại thị trường này. 

Ecuador có diện tích nuôi lớn, nhưng chi phí lao động 
cao, Ấn Độ có giá lao động rẻ hơn nhưng năng suất thấp 
hơn.

Bối cảnh mới, VASEP cần quan tâm cả 
chuỗi giá trị ngành tôm để giảm giá thành, 
ổn định chất lượng
Bối cảnh này, mối quan tâm của VASEP không phải là 
bán được hàng hay không, mà theo tôi, VASEP nên quan 
tâm đến các vấn đề doanh nghiệp còn đang yếu

Đó là việc ngành tôm Việt Nam phải nhảy vào cuộc đua 
về chất lượng và giá thành. Nhảy vào cuộc đua này, DN 
sẽ gặp khó khăn. Vấn đề về lâu dài là DN không thể tự 
lo được giống tôm, do đó rất cần VASEP cần tính tới 
việc làm thể nào để có thể tăng được sức mạnh, hay có 
chung tiếng nói với bên phụ trách lĩnh vực nuôi. Liên kết 
với các hiệp hôi nuôi hay làm thế nào để có thể có tiếng 
nói tác động tới ngành nuôi tôm? VASEP sẽ phải tinh tới 
phải làm gì để giải quyết được vấn đề này.

Bản thân ngành nuôi tôm và ngành chế biến còn liên 
quan tới các vấn đề môi trường, lao động,… Sự liên kết 

DN vẫn chưa thực sự thống nhất, do đó rất cần 1 đầu tàu 
là VASEP để tập hợp các tiếng nói đơn lẻ và dựa trên cơ 
sở đó nghiên cứu và hệ thống lại đưa ra giải pháp dài 
hạn, rõ ràng, mạnh mẽ, có tiếng nói mạnh hơn để giải 
quyết các vấn đề này.

VASEP cần xây đựng làm sao để có tiếng nói có giá trị, có 
tác động tới các bên để giải quyết các vấn đề chung của 
ngành như lao động, cơ sở hạ tầng, chính sách hỗ trợ…. 

VASEP cần xác định nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược cho 
ngành tôm của từng thời kỳ, giai đoạn, chứ không chi 
ở mảng chế biến nữa. Vì mục tiêu cộng đồng cần đẩy 
mạnh hơn nữa các hoạt động phản biện chính sách với 
các cơ quan chính phủ để tháo gỡ các vấn đề vướng mắc 
cho DN, có các chính sách tháo gỡ hay phải đưa ra một 
lộ trình áp dụng chính sách phù hợp với điều kiện thực 
tế của DN.

Mỗi 1 thời kỳ có một sự thay đổi do đó chúng ta cũng cần 
phải thay đổi, phải thêm các yêu cầu mới để phù hợp với 
thực tiễn mới. Vấn đề của DN hiện tại không chỉ dừng ở 
chế biến và XK mà còn cả các vấn đề từ con giống, giao 
thông vận tải… 

Về lâu dài chúng ta muốn thắng được Ấn Độ và Ecuador, 
chúng ta cần tập trung ngay vào ngành nuôi từ bây giờ 
bằng dự án hoặc chiến lược lâu dài và thường xuyên: đó 
là giảm giá thành và ổn định chất lượng.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để 
phát nghề nuôi tôm công nghệ cao đối với cả qui trình 
nuôi, thức ăn, con giống…Công nghệ phải được thể 
hiện bằng nguồn nhân lực được đào tạo. Do vậy, nhiệm 
vụ của VASEP sắp tới là vận động tới Chính phủ để quan 
tâm đến nguồn lực cho ngành tôm. 

Nói tóm lại, trong giai đoạn hiện nay, VASEP cần thúc đẩy 
sự quan tâm của Chính phủ để có thể đưa ra các chính 
sách phát triển, hỗ trợ, đầu tư phù hợp, kịp thời để phát 
triển nghề nuôi tôm.
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VASEP nÊn kẾt nạP nhiỀu hỘi ViÊn  
để tạo thÊM Sức Mạnh cho ngÀnh

Năm 2023, XK tôm sang các thị trường gặp nhiều khó 
khăn do cung lớn hơn cầu, đặc biệt sản lượng tôm lớn 
từ Ecuador khiến cho giá tôm NK sụt giảm nghiêm 
trọng trong khi sức mua yếu. Hiện nay, tôm nuôi Việt 
Nam không đủ sức cạnh tranh do giá thành cao và tỉ lệ 
sống thấp, môi trường nuôi nhìn chung chưa đảm bảo. 

Ngoài ra, còn nhiều khó khăn, thách thức khác, trong 
đó có các vấn đề lãi vay ngân hàng cao và các chi phí 
sản xuất trong nước tăng, gần đây nhất là tăng giá điện 
khiến cho DN nuôi và chế biến XK tôm đều chật vật. 

Với diễn biến hiện nay, tôi nhận định thị trường rất có 
khả năng tiếp tục chiều hướng ảm đạm đến hết năm 
2023.  Hiện nay giá tôm đã giảm 30% - 40% do đó kế 
hoạch kinh doanh của Công ty cũng sẽ giảm 30% so 
với năm trước. 

Nhân dịp đặc biệt kỷ niệm 25 năm thành lập VASEP, tôi 
đánh giá cao VASEP trong thời gian qua VASEP đã tích 
cực giải quyết các vướng mắc của DN về các chính 
sách, các quy định bất cập. Bộ phận vận động chính 
sách luôn chủ động và kiên trì theo đuổi các vấn đề còn 
tồn đọng để đạt được kết quả khả quan nhất vì cộng 
đồng doanh nghiệp. 

Trong thời gian tới, hy vọng VASEP có thể phát huy 
hơn nữa trong công tác vận động chính sách, tìm được 
nhiều cách tiếp cận cơ quan quản lý nhà nước hiệu quả 
hơn. VASEP nên cố gắng kết nạp thêm nhiều hội viên 
và gắn kết họ để tạo nên sức mạnh cho ngành. Đặc biệt 
trước nguy cơ cạnh tranh khốc liệt của tôm Ecuador và 
Ấn độ, DN có vùng nuôi cần đồng lòng để tìm ra lối đi 
cho ngành tôm VN trong thời gian tới.

 “VASEP nên cố gắng kết nạp thêm nhiều hội viên và gắn 
kết họ để tạo nên sức mạnh cho ngành. Đặc biệt trước 
nguy cơ tcạnh tranh khốc liệt của tôm Ecuador và Ấn 
độ, DN có vùng nuôi cần đồng lòng để tìm ra lối đi cho 
ngành tôm VN trong thời gian tới.”

Bà Lê Thị Minh Thảo - Ủy viên BCH VASEP - 
Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy sản và 

Thương mại Thuận Phước
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VASEP  

NêN Tổ CHứC NHIềU 

HOạT ĐộNG GIAO LưU 

Để CÁC THÀNH VIêN Có 

Cơ HộI ĐượC Gặp NHAU 

NHIềU HơN 

Tôi đã tham gia ngành cá tra hơn 20 năm nên chứng 
kiến những giai đoạn thăng trầm của ngành và có 
nhiều trăn trở cho sự phát triển của ngành. Tôi đánh 
giá năm nay 2023 là năm khó khăn nhất trong lịch 
sử, vất vả hơn cả giai đoạn đại dịch Covid-19 và đợt 
khủng hoảng năm 2008. Nên ảnh hưởng của giai đoạn 
khó khăn này sẽ còn kéo dài. Tăng trưởng trung bình 
ngành cá tra sụt giảm tới hơn 40%, thậm chí có doanh 
nghiệp (DN) sụt giảm nhiều hơn nên có thể sẽ có 
những doanh nghiệp không trụ được.

Thị trường tiêu thụ sụt giảm
Sau 3 năm đại dịch Covid-19, DN đã phải đối mặt 
với nhiều khó khăn, lại cộng thêm chiến tranh Nga-
Ukraine gây ra lạm phát toàn cầu. Những thị trường 
lớn như Anh, Mỹ, EU người dân đều phải thắt chặt chi 
tiêu. Hành vi tiêu dùng của người dân tại các thị trường 
tiêu thụ thay đổi lớn. Tiêu thụ tại hai thị trường lớn là 
Mỹ và Trung Quốc suy giảm mạnh. Tại thị trường Mỹ, 
sau khi dịch kết thúc, thực phẩm thiếu, nhập khẩu (NK) 
cá tra vào thị trường này tăng mạnh mẽ. Sau đó giá 
giảm xuống cộng với lạm phát nên tiêu thụ ít, tồn kho 
tăng mạnh. Còn thị trường Trung Quốc mở cửa sau 3 
năm đại dịch, DN đều dự đoán nhu cầu thị trường này 
sẽ bùng nổ nhưng thực tế thì ngược lại. Sau mở cửa, ở 
Trung Quốc tiếp tục diễn ra nhiều làn sóng Covid nữa 

nên người dân e dè khi ra ngoài. Nhu cầu tiêu thụ cá 
tra giảm. Bên cạnh đó, có thể kể đến lý do một nguồn 
cung lớn cá rô phi sản xuất nội địa của Trung Quốc 
không xuất được, họ phải để lại tiêu thụ trong nước. 

Giá cá tra sau đại dịch tăng cao hơn nên nhiều thị 
trường không chấp nhận, đổi sang dùng thực phẩm 
giá rẻ hơn như thịt gà, thịt lợn để phù hợp với tình 
hình kinh tế khó khăn. Thị trường sụt giảm mạnh và 
nhanh khiến DN không trở tay kịp, tồn kho lớn. 

Một trong những nguyên nhân dẫn tới sự biến động 
về giá nhanh nhất của cá tra trong giai đoạn vừa qua 
có thể kể đến là chuyện siết tín dụng, lãi suất cao. 
Nhiều DN phải sử dụng tiền vay lớn nên khi nguồn tín 
dụng không dồi dào dẫn tới áp lực phải bán hàng ra, 
để cứu dòng tiền. Trong khi lãi suất ngân hàng tăng, 
chi phí tài chính tăng.

Một nguyên nhân nữa gây ra những khó khăn cho 
ngành cá tra đó là nhiều nước đang lo lắng về an ninh 
lương thực. Sau khi xảy ra chiến tranh Nga-Ucraina 
khiến họ ưu tiên chiến lược an ninh lương thực. Đáng 
chú ý như các nước khu vực Trung Đông đều đã đặt 
mục tiêu phát triển nuôi trồng, cụ thể như Saudi 
Arabia. Mấy năm trước họ đã tính đến an ninh lương 
thực và bảo vệ sản xuất trong nước nên đã cấm nhập 
cá tra. Tiếp nữa là Kuwait đã có chiến lược cho nuôi cá 

Bà Trần Thị Vân Loan - Ủy viên BCH VASEP –  
Chủ tịch HĐQT Công ty CP XNK Thủy sản  

Cửu Long An Giang (CL-FISH CORP)

VASEP nên có thêm hoạt động để các thành viên có điều kiện gặp nhau giao lưu nhiều hơn để gần gũi và vui vẻ 
hơn. Bên cạnh đó, VASEP cũng nên tăng cường vai trò của Hiệp hội trong phản biện các hành vi đi ngược lại lợi 
ích cộng đồng.
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chẽm, cá mú. Mặc dù giá thành nuôi tại các nước này 
cao hơn Việt Nam vì thiên nhiên không ưu đãi nhưng 
do chính sách bảo hộ, người dân của họ vẫn ưu tiên sử 
dụng sản phẩm nội địa hơn. Indonesia cũng đã nuôi 
được cá tra với sản lượng lên tới mấy trăm nghìn tấn 
nên họ cũng không nhập cá tra Việt Nam vì chính sách 
bảo hộ sản xuất trong nước.

Kiến nghị Chính phủ rà soát, về thủ tục cái nào bỏ được 
thì bỏ để các doanh nghiệp cá tra giảm bớt chi phí,  có 
giá thành tốt hơn để đủ sức cạnh tranh ra thế giới.

Thiếu vốn, lãi suất cao trong khi chi phí 
đầu vào tăng 
Xưa nuôi cá tra chi phí không cao vì lợi thế nhiều 
nhưng hiện tại lợi thế dần mất đi, nên giá thành nuôi 
cá tra ngày càng tăng. Trước kia giá thành nuôi cá tra 
không vượt quá 21.000 đồng/kg nhưng sau đợt dịch, 
chiến tranh khiến chi phí đầu vào đều tăng. Mùa vụ 
đang thu hoạch giá thành lên tới 28.000-29.000 đồng/
kg.

Có nhiều chương trình giống nhưng đến hiện tại giống 
chủ yếu mua từ người nông dân, tỉ lệ sống thấp. 

Lãi suất ngày càng tăng từ 5-6% trước đây lên 8-9%, 
thậm chí tới 10% trong khi thời điểm này, DN cần 
nguồn vốn nhất. Mặc dù hiện lãi suất có giảm nhưng 
không đáng kể. DN mong nhận được hỗ trợ quyết liệt, 
thực tế hơn của Chính phủ để có thể trụ được qua giai 
đoạn khó khăn này.

Đâu là giải pháp để phát triển bền vững 
ngành cá tra?
Để tháo gỡ được khó khăn cho ngành, Chính phủ nên 
có chương trình nghiên cứu chuyên sâu để tìm giải 
pháp nuôi trồng con cá tra này được tốt, để người nuôi 
và doanh nghiệp giảm giá thành tương đối để có thể 
XK, cạnh tranh được với các nước khác, tạo công ăn 
việc làm cho người lao động vùng nông thôn. Trước 
đây, người lao động địa phương phải đi nơi khác kiếm 
việc làm nhưng hiện họ có thể làm ngay tại các nhà 
máy thủy sản ở địa phương. Con cá tra khu vực ĐBSCL 
cần sự quan tâm nhiều hơn nữa từ Nhà nước. Bởi vì cá 
tra đang phải cạnh tranh với các loài cá thịt trắng khác 
và dần dần không ở vị trí độc quyền nữa khi các nước 
như Indonesia, Trung Quốc, Myanmar, Philippines, 
Thái Lan và Ấn độ cũng đều đang có chiến lược đẩy 
mạnh nuôi cá tra.

Trước hết, trong phạm vi các DN thuộc Hiệp hội VASEP 
cần tăng cường sự đồng thuận để có được mức giá 

bán hợp lý so với công sức bỏ ra. VASEP cần truyền 
thông điệp như thế nào đó để DN và người dân phải 
có cái nhìn đúng đắn và đồng thuận về vấn đề này.

Về mặt thị trường, VASEP hỗ trợ giúp đẩy mạnh các 
thị trường đã từng có. Ví dụ, thị trường Châu Âu là 
thị trường nhập khẩu mạnh năm 2006-2007 với kim 
ngạch lên tới 400-500 triệu USD nhưng bây giờ có thời 
điểm giảm xuống còn hơn 100 triệu USD, hiện loanh 
quanh ở mức 200 triệu USD. Mong Chính phủ trong 
quá trình ngoại giao có đề cập tới thị trường này để 
có thể phục hồi trở lại như trước đây. Thị trường Trung 
Quốc còn nhiều dư địa vì cá tra Việt Nam phổ biến ở 
Trung Quốc và phù hợp với khẩu vị của người Trung 
Quốc. Trung Quốc có thể chế biến ra hàng trăm món 
ăn ngon từ con cá tra. Là thị trường hơn 1 tỷ dân trong 
khi kim ngạch NK cá tra Việt Nam hiện tại chỉ 400-500 
triệu USD là chưa tương xứng với tiềm năng của thị 
trường này. Thị trường Mỹ, có ít DN bán được hàng 
sang do điều kiện đặc thù thị trường và thuế chống 
bán phá giá (CBPG) nhưng Chính phủ và Hiệp hội cũng 
nên quan tâm hơn việc tháo gỡ vấn đề thuế đã tồn tại 
hơn 20 năm. Tiếp nữa, cũng nên có giải pháp tháo gỡ 
lệnh hạn chế NK cá tra từ thị trường Saudi Arabia khi 
mà thị trường này đã mở cửa nhập cá biển.

VASEP nên tạo cơ hội để các thành viên 
được giao lưu nhiều hơn
Kỷ niệm 25 năm VASEP là một dấu mốc quan trọng. Tôi 
có nhiều ấn tượng tuyệt vời với VASEP, ngày đầu tiên 
tham gia, tôi cảm nhận được sự chuyên nghiệp nhưng 
cũng rất thân tình, gần gũi. Hồi 2005-2006, tôi cảm ơn 
VASEP khi DN của tôi mới giai đoạn đầu “chân ướt chân 
ráo” bước chân vào ngành, chưa có kinh nghiệm, bên 
cạnh nỗ lực của DN và được VASEP dẫn dắt để mở thị 
trường. VASEP có nhiều chương trình xúc tiến thương 
mại hiệu quả để DN phát triển từ khi non nớt đến khi 
trưởng thành. Cho tới hiện tại, VASEP là một trong 
những Hiệp hội chuyên nghiệp nhất và có những hoạt 
động thiết thực từ xúc tiến thị trường đến vận động 
chính sách để hỗ trợ DN và ngành hàng.

Về ý kiến đóng góp để Hiệp hội hoạt động tốt hơn, tôi 
thấy VASEP nên có thêm hoạt động để các DN thành 
viên có điều kiện gặp nhau giao lưu nhiều hơn, để các 
thành viên trong Hiệp hội được gần gũi hơn, thân thiết 
hơn và vui vẻ hơn. Bên cạnh đó, VASEP cũng nên tăng 
cường vai trò của Hiệp hội trong phản biện các hành 
vi đi ngược lại lợi ích cộng đồng. Để làm được việc này, 
cần có kế hoạch cụ thể. Mặc dù khó thực hiện nhưng 
nếu làm được, vai trò của Hiệp hội sẽ được nâng cao 
hơn nhiều.
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phi lÊ cÁ tRa sizE lớn, chẤt lƯợnG caO Vẫn ĐƯợc 
Ưa chUỘnG tại thỊ tRƯỜnG tRUnG QUốc

Thị trường chung lao dốc, ngành cá tra cũng gặp phải rất 
nhiều khó khăn, đặc biệt là đầu ra. Nhu cầu tiêu thụ ở các 
thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc, Châu âu đều giảm. 
Tồn kho số lượng lớn, lãi ngân hàng cao, nhiều doanh 
nghiệp vì áp lực xoay vòng vốn mà hạ giá sản phẩm bán 
hàng tồn kho.

Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về dòng tiền, các 
khoản vay phải trả với lãi suất cao trong khi chi phí đầu 
vào tăng (như giá điện tăng 3%, giá thức ăn nuôi cá tăng 
20-30%...) và vẫn phải duy trì các khoản định phí như 
tiền lương, tiền đóng bảo hiểm cho người lao động, tiền 
điện…

Mong Hiệp hội có giải pháp hạn chế sản lượng ở mức 
vừa phải vì sản lượng dư dẫn tới tình trạng hạ giá, mạnh 
ai nấy bán.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải đồng lòng giữ giá, 
hiện giá thành nuôi cá tra cao nhưng giá bán thấp, giá 
vốn nuôi là 29-30 ngàn đồng, giá nguyên liệu bán ra 
thị trường thời điểm đầu tháng 6/2023 này đang xoay 
quanh 27 ngàn đồng. Như vậy, cá tra nguyên liệu lỗ 3 
ngàn đồng/kg, phần chế biến lỗ 6 ngàn đồng/kg.

Doanh nghiệp kiến nghị giảm lãi suất
Mặc dù có nhiều chính sách liên quan đến việc hỗ trợ 
tín dụng cho doanh nghiệp được đưa ra trong thời gian 
gần đây, nhưng thực tế chưa giúp ích được gì nhiều cho 
doanh nghiệp. Lãi suất cho vay tiền Việt có dấu hiệu hạ 
nhưng lãi suất cho vay USD vẫn cao ở mức 3,7%, ngắn 
hạn 6 tháng. Vừa rồi thậm chí có thông báo còn tăng lên 
3,9%. Theo tôi, mức lãi suất USD giảm xuống 2,5% đổ lại, 
là hợp lý.

Tôi cũng đề nghị Bộ Tài nguyên Môi trường xem xét điều 
chỉnh phù hợp các quy chuẩn nước thải chế biến, nước 
thải nuôi trồng kịp thời để hỗ trợ cho các doanh nghiệp 
và ngành hàng.

Chính phủ cần kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp bằng cách 
đưa ra gói hỗ trợ, giảm lãi suất cho doanh nghiệp vay 
giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động và tồn tại được trên 
thị trường. Có thể áp dụng như giai đoạn năm 2018, lãi 
suất vay USD hạ xuống 2%. Đến năm sau đó, mới tăng 
trở lại. 

VASEP hoạt động hiệu quả
Trong thời gian dịch và sau dịch Covid-19, VASEP hoạt 
động hiệu quả, cập nhật thông tin nhanh chóng, cụ thể. 
Những kiến nghị của VASEP, theo tôi rất xác đáng. Tuy 
nhiên ở mảng vận động chính sách, Hiệp hội cần kết nối 
nhiều hơn với các thành viên Chính phủ, để nâng cao 
tiếng nói của Hiệp hội, giúp doanh nghiệp được hỗ trợ 

kịp thời. 

Có nhiều chương trình xúc tiến thương mại tại nhiều thị 
trường, không chỉ ở Mỹ và châu Âu mà cả Trung Đông, 
Trung Quốc… Vận động doanh nghiệp tham gia nhiều 
Hội chợ thuỷ sản để biết được “mình đang ở đâu”, tình 
hình thế giới và quảng bá sản phẩm, vị thế thuỷ sản Việt 
Nam. 

VASEP cũng đã làm tốt các Bản tin Thương mại Thủy sản, 
cập nhật thông tin hữu ích cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, 
số liệu và giá cần cập nhật hơn nữa.

Trong bối cảnh khó khăn hiện tại, công ty tôi tập trung 
cho phân khúc hàng chất lượng cao xuất sang Trung 
Quốc. Đây là sản phẩm cá tra size lớn (1,4-1,5 kg trở lên) 
dạng phi lê không phụ gia, thời gian nuôi dài, giá thành 
khá cao. Áp dụng khoa học kỹ thuật trong quá trình nuôi 
để cá đẹp, đạt chuẩn. Chỉ mong sao cá nuôi tăng trưởng 
tốt, giá thành thấp, nhu cầu thị trường Trung Quốc ổn 
định. Tôi nhận định thị trường khó phục hồi trong năm 
2023, sang năm 2024 mới có thể “ấm dần”.

Ông Hà Văn Tính - Ủy viên BCH VASEP - 
Giám đốc Công ty TNHH Đại Thành

Chính phủ cần kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp bằng 
cách đưa ra gói hỗ trợ, giảm lãi suất cho doanh 
nghiệp vay giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động 
và tồn tại được trên thị trường. Có thể áp dụng như 
giai đoạn khủng hoảng năm 2018, lãi suất vay USD 
hạ xuống 2%. Đến năm sau đó, mới tăng trở lại.
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Ông Võ Đông Đức – Ủy viên BCH VASEP - Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất Nhập khẩu Thủy sản Cần 
Thơ (Caseamex)

“Trong suốt hành trình 25 năm qua, các lãnh đạo của VASEP đều là những người có tâm và có tầm. Các khó 
khăn về chính sách nhờ VASEP và sự đồng lòng của DN đã dần được tháo gỡ, thông thoáng hơn cho ngành 
thủy sản Việt Nam phát triển.”

Caseamex  được may mắn làm hội viên VASEP 25 năm 
nay, một chặng đường dài từ những bước chân, những 
đoạn đường đầu tiên cùng với rất nhiều thăng trầm 
của ngành hàng cá tra Việt Nam, VASEP đã luôn đồng 
hành cùng doanh nghiệp. 

Sụt giảm kéo dài, ngành cá tra càng sản 
xuất càng lỗ
Sau bao nhiêu năm có lúc thăng, lúc trầm, nhưng đây 
là giai đoạn trầm nhất của ngành cá tra, và đang có 
nhiều tín hiệu rủi ro.

Về vấn đế cung cầu, do tình hình thế giới đang có 
nhiều bất ổn và Việt Nam cũng bị trong guồng quay 
chung của sự bất ổn của thị trường tiêu thụ, kinh tế 
suy giảm. Do đó, XK cá tra của Việt Nam đã giảm trong 
một khoảng thời gian dài từ cuối năm 2022 đến nay, 
giảm sức mua, tiêu thụ, và đáng lo hơn là sự  giảm giá. 

Ngoài ra, chi phí thức ăn cũng đang tăng liên tục. Từ 
sau dịch covid-19 đến nay giá thức ăn tăng liên tục, 
tăng 40% từ khoảng 10.000VNĐ/kg lên 14.000VNĐ/kg 
và chỉ mới giảm khoảng 2% trong 10 ngày gần đây. Tỷ 
lệ hao hụt trong chăn nuôi ngày càng tăng, đến lứa cá 

bán ra, không tiêu thụ được dẫn đến việc tốn thêm chi 
phí nuôi. 

Ngược lại với xu hướng giá nguyên liệu đầu vào tăng, 
thì thị trường tiêu thụ giảm liên tục dẫn đến nuôi càng 
nhiều càng lỗ, khiến cho các DN và người nuôi chựng 
lại, không dám đầu tư sản xuất. Với xu hướng đó, từ 
nay đến hết năm 2023, dù vẫn có những tín hiệu hồi 
phục nhẹ, nhưng không đủ bù đắp lại sự gia tăng của 
giá thành nuôi và lượng tồn kho.

Thị trường Mỹ là thị trường bị tác động sớm nhất, và 
tốc độ sụt giảm cũng nhanh nhất, do lượng hàng tồn 
kho vẫn còn khá nhiều. Chính vì vậy, sức mua dần sụt 
giảm và giá mua vào cũng giảm từ tháng 6/2022 tới 
nay. Các DN bên Mỹ đang hạ giá bán để giảm bớt hàng 
tồn, mức giá này cũng ảnh hưởng đến giá cho các đơn 
hàng mới.

Thị trường Trung Quốc sau giai đoạn dài bị dịch Covid, 
dù mở cửa lại nhưng vẫn trầm lắng, sức mua yếu. Giá 
XK sang Trung Quốc cũng giảm. Tại Trung Quốc, cá tra 
Việt Nam phải cạnh tranh với cá lóc do chính người 
dân Trung Quốc nuôi. Loài cá này so với cá tra Việt 
Nam có hương vị thịt dai hơn nên được người dân địa 
phương ưa chuộng hơn, nhất là người Quảng Châu. 

doAnh nghiệP đồng lÒng, đoÀn kẾt, 
VASEP ngÀY cÀng Mạnh MẼ!
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Hạ Long Tuna chuyên mảng đồ hộp cá ngừ. Do ảnh 
hưởng của suy thoái kinh tế trên toàn cầu, hiện tại nhu 
cầu đang giảm ở hầu hết tất cả các thị trường trên thế 
giới, do đó sức mua và đơn đặt hàng cũng giảm. Mặc 
dù cá ngừ được xem là mặt hàng phổ biến giá rẻ nhưng 
không phải là sản phẩm để ăn hàng ngày, do đó người 
tiêu dùng vẫn cắt giảm chi tiêu. Do vậy, sản lượng của 
công ty giảm khoảng 20%. Đối với công ty quy mô nhỏ 
như Hạ Long Tuna thì tác động này không quá lớn, hoạt 
động sản xuất kinh doanh giảm trong khoảng 10%.

Sắp tới công ty cũng phải cải tổ lại tổ chức cũng như 
sản xuất để có chi phí tốt, giá cả tốt hơn, nhằm tăng 
sức cạnh tranh trên thị trường thì mới có thể phát triển 
được. Hiện tại, hầu như tất cả khách hàng đều quan 
tâm duy nhất về giá, bởi giá cao và lạm phát ở tất cả 
các nước. Do vậy, cần phải cố gắng sản xuất sao cho giá 
thành sản phẩm cạnh tranh nhất cho khách hàng.

Khó khăn hiện nay của công ty có mấy điểm. Thứ nhất 
là khó khăn về nguồn vốn, do ngân hàng siết room tín 
dụng, việc vay vốn rất khó khăn. Thứ hai là về lãi suất, 
lãi suất vẫn ở mức cao, hiện giờ công ty đang vay đô la 
Mỹ với lãi suất 7% trong khi trước đây có thể vay với lãi 
suất 3 - 4%. Mặc dù nói là giảm lãi suất huy động, nhưng 
thực tế lãi suất vay chưa giảm, hoặc chỉ giảm tượng 
trưng. Thứ ba là tất cả các chi phí đầu vào đều tăng, từ cá 
nguyên liệu cho đến nguyên vật liệu như lon, bao bì tới 
các thành phần khác đều tăng giá. Chi phí điện, chi phí 
sản xuất đều tăng trong khi giá đầu ra hầu như không 
thể tăng được nhiều.

Do lạm phát ở các nước, cũng do đang giữ tỷ giá đồng 
USD làm cho dòng tiền Việt Nam không cạnh tranh khi 
XK so với nước khác, chi phí đó là lớn nhất. Năm nay các 
DN vẫn có đơn hàng, vẫn sản xuất được nhưng không 

hy vọng có hiệu quả vì chi phí sản xuất tăng cao mà XK 
thủy sản thì biên lợi nhuận không nhiều do đó rủi ro 
thua lỗ là rất lớn. Thêm nữa là các thủ tục xuất hàng đi 
châu Âu hiện đang rất chậm và khó khăn. 

Do đó, sắp tới công ty cũng có hướng đa dạng hóa các 
thị trường XK chứ không tập trung vào TT châu Âu, vì 
các lợi thế về Hiệp định thương mại cũng không còn 
quá hấp dẫn. Cần đẩy mạnh, mở rộng nhiều thị trường 
để đa dạng khách hàng, tăng sự ổn định trong bối cảnh 
kinh tế khó khăn.

Mong có thêm các câu lạc bộ ngành hàng
Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Hiệp hội, có thể nói 
hoạt động của VASEP thời gian qua nhìn chung rất tốt. 
Từ khi tham gia thành viên Hiệp hội, tôi thấy rõ VASEP 
đã đem lại rất nhiều lợi ích và giá trị cho ngành hàng 
cũng như công ty.

Về vấn đề làm việc với các cơ quan nhà nước trong việc 
góp ý hoặc kiến nghị sửa đổi phù hợp các chính sách, 
quy định, thủ tục hành chính thì VASEP cũng rất tích cực, 
rất nỗ lực để tiếp cận, nhưng về phía một số cơ quan 
nhà nước vẫn có những hạn chế hoặc không giải quyết 
kịp thời. Chúng ta cần suy nghĩ đến phương pháp, biện 
pháp để tiếp cận và giải quyết vấn đề. Có những vấn đề 
cũng không quá phức tạp nhưng việc giải quyết kéo dài 
gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của 
DN, của ngành hàng.

Mong muốn trong thời gian tới VASEP sẽ có nhiều hoạt 
động gắn kết duy trì các CLB của nhiều nhóm ngành 
hàng. Nên có các CLB nhỏ của từng nhóm ngành hàng 
để tăng sự kết nối và tương tác giữa các ngành hàng 
và Hiệp hội. Nên thành lập các chi hội trong hội, có bộ 
phận kết nối và hỗ trợ, giải quyết các vấn đề nhỏ hơn.

Ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên BCH VASEP – Chủ tịch HĐQT  
Công ty CP Cá ngừ Hạ Long

“Mong muốn trong thời gian tới VASEP sẽ có nhiều hoạt động gắn kết 
duy trì các CLB của nhiều nhóm ngành hàng. Nên có các CLB nhỏ của 
từng nhóm ngành hàng để tăng sự kết nối và tương tác giữa các ngành 
hàng và Hiệp hội. Nên thành lập các chi hội trong hội, có bộ phận kết 
nối và hỗ trợ, giải quyết các vấn đề nhỏ hơn”.

VasEp RẤt tích cỰc làm Việc Với nhà nƯớc ĐỂ sỬa 
ĐỔi phÙ hợp QUY ĐỊnh Và chính sÁch
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Thị trường khó có thể phục hồi ngay trong 
năm 2023
Sau 2 năm dịch bệnh tàn phá, nền kinh tế gặp nhiều 
khó khăn như cung ứng đứt gãy, lạm phát, chi phí đầu 
vào tăng phi mã khiến cho các doanh nghiệp đều khó 
khăn, thậm chí nhiều doanh nghiệp phá sản. Đặc biệt, 
chiến sự Nga-Ukraine ảnh hưởng nhiều đến tình hình 
kinh tế thế giới. Suy thoái kinh tế, lạm phát, lãi suất 
tăng, tỷ lệ thất nghiệp tăng ảnh hưởng đến các doanh 
nghiệp. Dù không bị ảnh hưởng quá mạnh như các 

nước Châu Âu nhưng Việt Nam không thể nằm ngoài 
vòng xoáy giảm sút. 

Thị trường khó có thể phục hồi ngay trong năm 2023. 
Do nền kinh tế thế giới không thể phục hồi ngay mà 
phải trải qua nhiều giai đoạn. Ngành thuỷ sản hiện phụ 
thuộc nhiều vào tình hình chiến tranh Nga- Ukraine 
nhưng hiện nay chiến tranh vẫn kéo dài khó dự đoán 
khi nào sẽ kết thúc. 

Ngoài ra, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề 
trong 2 năm liên tiếp do chính sách Zero- Covid của 

CầN kIểM sOÁT CÁC Cơ 

sở GIA CôNG kéM CHẤT 

LượNG Để bảO Vệ HÌNH 

ảNH CÁ TRA CũNG NHư 

CÁC dOANH NGHIệp 

CHâN CHíNH 

Chính phủ nên đầu tư trung tâm giống quốc gia, mời chuyên gia nước ngoài hỗ trợ công nghệ gen để nâng cao 
chất lượng giống.

Ông Lê Văn Chung - Ủy viên BCH VASEP –  
TGĐ Công ty CP Đầu tư và  

Phát triển Đa Quốc Gia
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Trung Quốc - thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất hiện 
nay. Dù đã mở cửa trở lại nhưng khả năng chi trả của 
người tiêu dùng Trung Quốc giảm do nhiều người lao 
động nước này chật vật trong 2 năm làm nhu cầu yếu. 

Người lao động tại các khu vực khác cũng đang chật 
vật vì lạm phát làm nhu cầu nhập khẩu giảm. 

Ngành cá tra còn nhiều vấn đề bất cập
Không chỉ tại thị trường quốc tế mà các doanh nghiệp 
cá tra cũng phải cạnh tranh với các doanh nghiệp gia 
công nhỏ lẻ, thời vụ trong nước. Số lượng các cơ sở 
gia công nhỏ lẻ, kém chất lượng, không tuân thủ đầy 
đủ các quy định về an toàn và xử lý chất thải chiếm 
khoảng 25%. Các doanh nghiệp đầu tư bài bản phải 
cạnh tranh với các doanh nghiệp gia công nhỏ lẻ, kém 
chất lượng. Điều này còn làm ảnh hưởng đến giá thành 
và chất lượng, hình ảnh sản phẩm cá tra. Mong Chính 
phủ có biện pháp kiểm soát vấn đề này.

Về kiểm soát vùng nuôi, các tỉnh, địa phương chưa 
quản lý chặt chẽ về vấn đề vùng nuôi. Khi cá được 
giá, nhiều nông dân đổ xô nuôi cá, khi giá thành giảm 
nhiều người treo ao. Do thiếu quản lý chặt chẽ nên khó 
xác định lượng cung dẫn đến khủng hoảng thừa cung 
hoặc thiếu cung.

Về chi phí bảo hiểm, đối với các ngành sử dụng nhiều 
lao động như may mặc, thuỷ sản thì chi phí đóng bảo 
hiểm xã hội cho người lao động là một gánh nặng. Hiện 
chi phí bảo hiểm của doanh nghiệp là 22,5%, người lao 
động là 10,5%. Vì vậy, các doanh nghiệp mong nhà 
nước có thể điều chỉnh mức bảo hiểm để tạo điều kiện 
và giảm áp lực cho doanh nghiệp. 

Về nâng cao chất lượng giống, dù nhà nước cũng đầu 
tư các trung tâm giống nhưng chưa đáp ứng được nhu 
cầu của các hộ nuôi. Hầu hết giống cá tra do những 

người nông dân nhỏ lẻ cung cấp. Người nông dân 
thường dùng phương pháp truyền thống để nhân 
giống mà không có sự hỗ trợ từ các nhà khoa học làm 
chất lượng con giống chưa được như kỳ vọng, tỷ lệ hao 
hụt khi thả nuôi lên tới 50-55%. Thời gian nuôi cá cũng 
tăng, từ chỉ 5-6 tháng (năm 2000, 2003, 2005) là có thể 
thu hoạch, hiện giờ nuôi gần như cả năm. Chính phủ 
nên đầu tư trung tâm giống quốc gia, mời chuyên gia 
nước ngoài hỗ trợ công nghệ gen để nâng cao chất 
lượng giống. Trong những năm gần đây, Trung Quốc và 
một số quốc gia châu Á khác đã bắt đầu triển khai các 
dự án nuôi cá tra. Nếu Việt Nam không quan tâm đúng 
mức và kịp thời cải thiện chất lượng nguồn giống, 
ngành cá tra Việt Nam sẽ khó có thể cạnh tranh trên thị 
trường quốc tế trong những năm tới.

25 năm thành lập và phát triển, VASEP 
luôn hoạt động hết mình
VASEP luôn làm tốt vai trò của một hiệp hội đại diện 
doanh nghiệp thuỷ sản. Đặc biệt trong những năm dịch 
bệnh vừa qua, VASEP cập nhật tình hình thị trường chi 
tiết, các bài đánh giá thị trường và số liệu thống kê sát 
sao. VASEP luôn lắng nghe khó khăn của doanh nghiệp 
để đề xuất với Bộ, Ngành, địa phương đưa ra giải pháp 
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. VASEP cũng làm 
tốt việc kết nối các hiệp hội với nhau để tạo ra tiếng 
nói chung. 25 năm thành lập và phát triển, VASEP luôn 
hoạt động hết mình.

Tuy nhiên, một số vấn đề cấp thiết của doanh nghiệp 
chưa được giải quyết kịp thời. Điều này có thể do thủ 
tục xem xét lâu và cần sự đồng ý từ Chính phủ tới các 
Bộ, Ngành. Mong muốn trong tương lai, các vấn đề cấp 
thiết của doanh nghiệp được Chính phủ, Bộ ngành kịp 
thời giải quyết. 
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VasEp Đã tạO ĐƯợc UY tín, khÔnG chỉ Với hỘi ViÊn 
mà Với cẢ xã hỘi

Hiện tại sức tiêu thụ cá tra ở các thị trường thấp do 
chính sách thắt lưng buộc bụng, người dân tiết kiệm 
chi tiêu.

Hai năm nay, kể từ khi dịch Covid diễn ra, giá thành 
nuôi cá tra quá cao. Trước đây giá thành chỉ 1 USD 
(khoảng 20.000 đồng)/kg. Nhưng nay giá thành nuôi 
cá lên tới 28.000 đồng/kg. Giá con giống trước là hơn 
20.000 đồng/kg, nay lên đến hơn 30.000 đồng/kg, 
tháng 5/2023 lên hơn 40.000 đồng/kg. Giá thức ăn từ 
10.000 đồng/kg lên 13.000 đồng/kg. Hệ số FCR nuôi 
trước dưới 1.6, hiện nếu đc 1.7 là mừng (1,7 kg thức ăn 
mới được 1 kg cá nguyên liệu). Nên đặt trọng tâm vào 
giá thức ăn. 

Kiến nghị Bộ Nông nghiệp dùng các biện pháp tìm 
thị trường mới, giảm các loại thuế phí nhập khẩu 
nguyên liệu chế biến thức ăn. Cần các nhà máy nước 

ngoài chế biến thức ăn hợp tác cùng và cùng giảm lợi 
nhuận. 

Vì khi DN giảm doanh số thì các nhà máy thức ăn cũng 
bị giảm sản lượng sản xuất. Vì vậy, các bên nên cùng 
phải hợp tác, đồng cam cộng khổ với DN. 

Thức ăn cấu thành giá vốn của nguyên liệu cá thương 
phẩm, phải giảm xuống 24.000-25.000 đồng/kg. Giảm 
tỷ lệ hao hụt xuống 50%. Khi tỷ sống đc 50% thì tự động 
giá thức ăn giảm thì cá tra Việt Nam mới cạnh được với 
các loại cá khác và chất lượng cá mới lên được. 

Các nước nuôi tỷ lệ thấp hơn Việt Nam. Việt Nam tuy 
nuôi công nghiệp, diện tích lớn nhưng mật độ quá dày. 
Ta phải giảm sản lượng, mật độ nuôi để giảm tỷ lệ chết 
và cân đối cung cầu.

Như vậy, để giảm giá thành, có 3 vấn đề cần khắc 
phục đó là giống, mật độ nuôi và thức ăn.

DN đang chịu áp lực nặng nề về lãi suất ngân hàng, do 
ta dùng đòn bẩy ngân hàng nhiều nên khi tăng lãi suất 
là DN ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Về chế biến tình hình ổn hơn, trước thiếu công nhân, 
giờ thừa do các ngành hàng khác cũng cắt giảm công 
nhân. Trong đó lương công nhân ngành thủy sản đang 
cao hơn so với các ngành khác. 

Về hoạt động truyền thông, tôi kiến nghị đẩy mạnh việc 
truyền thông cá tra ra nước ngoài. Các DN có thể cùng 
góp tiền để làm. Ta phải làm liên tục, quay video và đưa 
nhiều ngôn ngữ để truyền thông ở nhiều thị trường. Vì 
tính ra số tiền đóng góp để truyền thông là rất nhỏ so 
với số tiền DN bị tồn kho (chi phí kho lạnh, hao hụt về 
chất lượng sản phẩm, chưa nói đến size cỡ bị lẫn lộn).   

VASEP đã tạo được uy tín, không chỉ với 
hội viên mà với cả xã hội
Công việc điều hành của VASEP đã làm rất tốt theo 
đúng chức năng công việc của một Hiệp hội ngành 
hàng. Tuy nhiên, VASEP chưa kết nối hội viên lại thành 
1 khối, sự đồng thuận của hội viên còn kém. Một phần 
cũng có thể do lĩnh vực của mình gồm 3 ngành hàng 
khác nhau (tôm, cá tra, hải sản). Tôi tin tưởng và kỳ 
vọng thế hệ Lãnh đạo trẻ sẽ có tầm nhìn mới và có 
sự liên kết mạnh mẽ hơn. 

Về Bản tin Thương mại Thủy sản của Hiệp hội, tôi thấy 
thông tin cập nhật và hữu ích cho DN. Bên cạnh đó, bản 
tin nên bao quát rộng hơn cả những khâu trước chế 
biến như nuôi, giống…

Ông Ong Hàng Văn - Ủy viên BCH VASEP -  
Phó TGĐ Công ty CP Thủy sản Trường Giang

Về hoạt động truyền thông, tôi kiến nghị đẩy mạnh 
việc truyền thông cá tra ra nước ngoài. Các DN có 
thể cùng góp tiền để làm. Ta phải làm liên tục, quay 
video và đưa nhiều ngôn ngữ để truyền thông ở 
nhiều thị trường. 
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VasEp kiÊn tRì tROnG 
Vận ĐỘnG chính sÁch, 
manG lại hiệU QUẢ chO 

DOanh nGhiệp

VASEP là một Hiệp hội ngành hàng mạnh và có tiếng 
nói nên những mong muốn của doanh nghiệp luôn 
được lắng nghe và hỗ trợ, đáp ứng. VASEP có độ nhận 
diện cao ở cả trong nước và quốc tế. Các đoàn tham gia 
Hội chợ do VASEP dẫn đầu đều đạt được những thành 
công nhất định. Anh chị em làm việc tại Văn phòng 
VASEP chăm chỉ, thân tình, làm việc với cái tâm. Mảng 
vận động chính sách, VASEP làm rất kiên trì, mang lại 
hiệu quả cho các thành viên trong ngành. Tôi thấy rằng 
VASEP như một người đồng hành với doanh nghiệp. 
Những kiến nghị của VASEP luôn cập nhật và đi trước 
các cơ quan khác.

Nhân dịp đặc biệt kỷ niệm 25 năm thành lập VASEP, 
tôi mong đợi thời gian tới sự tăng cường đồng thuận, 
đoàn kết, chia sẻ trong nội bộ Hiệp hội, đặc biệt trong 
tình hình hiện tại thị trường còn nhiều khó khăn. 

Lạm phát cao trên toàn cầu khiến cho tiêu dùng thắt 
chặt, xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. Con tôm thì bị chi 
phối bởi toàn cầu nhưng cá tra thì khác “mình tự xử 
mình là chính”. Tình trạng của con cá tra hiện nay rất 
khó khăn kiểu “bán nhiều lỗ nhiều, bán ít lỗ ít, không 
bán thì không được, không có tiền để trả các loại phí 
duy trì. 

Thứ nhất, sự thiếu thống nhất giữa các doanh 
nghiệp đang gây khó khăn cho nhau. Nhiều doanh 
nghiệp bán giá rẻ làm ảnh hưởng đến giá bán chung. 
Để giải quyết vấn đề này, cần có sự chỉ đạo của nhà 

nước và sự đồng lòng của doanh nghiệp. 

Mong VASEP có tiếng nói với Chính phủ hoặc có giải 
pháp gì đó khi con cá tra hụt xuống dưới giá vốn và sau 
khi giá tăng trở lại. 

Thứ hai, lãi suất vay quá cao gây áp lực cho doanh 
nghiệp. Nhiều doanh nghiệp phải bán lỗ cá tra để có 
tiền trả lãi trong khi thị trường đang ảm đạm. Tăng lãi 
suất để kiềm chế lạm phát nhưng lãi suất lại đang tăng 
quá cao. Lạm phát tại Việt Nam chỉ tăng hơn 4% nhưng 
ngân hàng thương mại tăng lãi suất hơn 10%, chênh 
lệch quá lớn khiến doanh nghiệp khó xoay xở. Rất cần 
sự hỗ trợ của Chính phủ để giảm lãi suất. 

Thứ ba, thủ tục hành chính rườm rà, quy trình thực 
hiện chậm chạp. Các kiến nghị của VASEP lên các Bộ 
Ngành qua nhiều thủ tục mới được phê duyệt. Các 
chính sách hỗ trợ của Chính phủ mặc dù nội dung rất 
hay nhưng đưa vào thực hiện thì qua nhiều cửa, mất 
nhiều thời gian. Quy trình thực hiện thủ tục hành chính 
tại địa phương không đáp ứng kịp thời nhu cầu doanh 
nghiệp.

Theo tôi, có thể bầu một người “nhạc trưởng” đưa ra 
quy chế chung để đảm bảo mức giá chung ổn định, 
cạnh tranh lành mạnh. Theo đó, một công ty, hoặc 
chính VASEP đứng ra thu mua hàng từ các bên để ổn 
định giá, doanh nghiệp này sẽ được hưởng lãi vay 0% 
từ các gói kích cầu hoặc phát triển của Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Đạo - Ủy viên BCH VASEP -  
TGĐ Công ty Cổ phần Gò Đàng   

(GODACO Seafood)

Mảng vận động chính sách, VASEP làm rất kiên trì, 
mang lại hiệu quả cho các thành viên trong ngành. 

Tôi thấy rằng VASEP như một người đồng hành với doanh 
nghiệp. Những kiến nghị của VASEP luôn cập nhật và đi 
trước các cơ quan khác.

”

“
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Tính đến 6 tháng đầu năm 2023, XK cá ngừ của công ty 
Bidifico sang Mỹ và châu Âu giảm từ 30% – 40% do nhiều 
nguyên nhân. Trong đó, có ảnh hưởng của chiến tranh Nga 
và Ucraina, tình hình lạm phát, giá khí đốt tại châu Âu rất cao 
dẫn đến việc người dân tiết kiệm chi tiêu, giảm tiêu thụ các 
mặt hàng thủy hải sản cao cấp, hướng tới các sản phẩm có 
giá thấp hơn. 

Sáu tháng cuối năm, dự báo tình hình XK có tiến triển hơn 
nhưng không nhiều, mức giảm dự kiến của quý 3 còn 20% – 
30% và là các hợp đồng ngắn hạn. Công ty vẫn tiếp tục sản 
xuất các mặt hàng giá trị gia tăng và các mặt hàng có giá trị 
cao với mức giảm dự kiến từ 10 – 20%. Nhận định về tình 
hình 6 tháng cuối năm, không chỉ riêng các sản phẩm cá của 
công ty, các sản phẩm khác như tôm, cá tra cũng sẽ khởi sắc 
hơn nhưng không bù đắp được tỷ lệ giảm sút của những 
tháng đầu năm 2023.    

Để phù hợp với bối cảnh hiện tại, thứ nhất, công ty sẽ sắp 
xếp lại các dây chuyền sản xuất, bố trí lại từng nhà máy sẽ 
sản xuất những sản phẩm gì cho phù hợp nhằm tiết kiệm 
triệt để chi phí sản xuất; tập trung rà soát, loại bỏ những 
công đoạn lãng phí, không cần thiết. Thứ hai là bố trí tay 
nghề công nhân cho từng công đoạn sao cho phù hợp hơn, 
giảm được định mức nguyên liệu đưa vào chế biến. Thứ ba 
là cải tạo các băng tải, băng chuyền, dụng cụ sản xuất phải 
phù hợp để nâng cao năng suất, tiết kiệm định mức nguyên 

hoạt đỘng củA 
Văn PhÒng 

VASEP chuYÊn 
nghiệP, hiệu quả

Bà Cao Thị Kim Lan – Ủy viên BCH VASEP - Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Định (BIDIFISO)

“Các hoạt động của hai văn phòng Hiệp hội rất chuyên nghiệp, hiệu quả, đạt được mong muốn của BCH cũng như 
các DN hội viên, trong việc cùng lãnh đạo Hiệp hội sắp xếp và tham gia nhiều cuộc họp với Thủ tướng Chính phủ 
và các Bộ ngành, chủ động nhiều vấn đề nhằm giải quyết những khó khăn của DN trong thời gian qua.”
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liệu… nhằm tiến tới giảm giá thành, tăng khả năng 
cạnh tranh.

Về tình hình lao động, do đơn hành giảm quá nhiều 
vào quý 1 nên công ty buộc phải đóng cửa bớt một 
số nhà máy. Đến đầu tháng 6/2023, công ty đã cho 
3 nhà máy hoạt động trở lại, chia ca nghỉ luân phiên 
cho công nhân, đưa ra các chính sách hỗ trợ người lao 
động sao cho thu nhập phải đạt tối thiểu 70 - 80% so 
với lương bình quân của toàn công ty. Vì vậy khi các 
nhà máy hoạt động trở lại, số lượng công nhân quay 
trở lại làm việc tương đối đủ, đạt mức 85 – 90%. 

VASEP cần quan tâm hơn tới các DN nhỏ
Trong thời gian qua, BCH cũng đã thành lập nhiều Ban 
trong đó có Ban vận động chính sách, các Ban làm 
việc với các đơn vị từ Trung ương đến địa phương. Các 
Ban này hội tụ nhiều cán bộ có năng lực, có trình độ, 
bên cạnh đó một số DN cũng cử nhân viên tham gia 
vào Ban VĐCS. Các hoạt động của hai VP Hiệp hội rất 
chuyên nghiệp, hiệu quả, đạt được mong muốn của 
BCH cũng như các DN hội viên, trong việc cùng lãnh 
đạo Hiệp hội sắp xếp và tham gia nhiều cuộc họp với 
Thủ tướng Chính phủ, với các Bộ, ngành, chủ động 
nhiều vấn đề nhằm giải quyết những khó khăn của 
DN trong thời gian qua. 

Tuy nhiên, thời gian qua, cũng có những việc chưa 
đáp ứng được như mong muốn của tất cả các Hội 
viên. Do các Hội viên của VASEP có nhiều DN lớn, DN 
vừa và nhỏ nên BCH và VPHH VASEP chưa có đủ điều 
kiện đến tất cả các DN để nắm bắt được hết các tâm 
tư, nguyện vọng của các DN mà phải thông qua các 
cuộc họp để BCH chọn lọc lại các câu hỏi, các kiến 
nghị, giao văn phòng VASEP căn cứ để xử lý.

Do vậy, để tháo gỡ khó khăn, theo tôi, VASEP cần tập 
trung hơn nữa trong việc nắm bắt tư tưởng, tâm tư 
nguyện vọng của các DN nhỏ. Nhiều DN nhỏ không 
phải là hội viên của VASEP, cần cải tiến cách tiếp cận 
thông tin nhiều hơn nữa đối với những DN này để có 
thể đồng hành, hỗ trợ cho họ.

Vận động chính sách là hoạt động rất quan trọng đối 
với tất cả các lĩnh vực của ngành thủy sản vì có liên 
quan đến nhiều bộ ngành như Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên 
Môi trường, Bộ Khoa học Công nghệ… Tôi mong 
muốn văn phòng tăng cường nắm bắt nhiều hơn 
những khó khăn, cải tiến phương thức hoạt động sao 
cho nhẹ nhàng, linh hoạt, uyển chuyển để cho các Bộ 
ngành thấy rằng những kiến nghị đó là rất thiết thực, 
từ đó sẽ đồng cảm, cùng chung tay với hiệp hội giải 
quyết những khó khăn cho doanh nghiệp. 
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Để phát triển bền vững con cá tra cần một chuỗi tổng hợp của nhiều yếu tố. 

Thứ nhất, phải có thị trường. Thị trường hiện nay có nhiều thách thức. Các 
nước thấy con cá tra Việt Nam phát triển mạnh nên muốn áp đặt lại. Ví dụ tại 
Brazil, lấy tiêu chuẩn của cá biển áp đặt cho cá tra. Thị trường Mỹ phải chịu 
thuế chống bán phá giá. Thị trường Trung Quốc bấp bênh, không ổn định 
về nhu cầu. Nga thì nhập khẩu có điều kiện. Tại thị trường Trung Đông, cá 
tra cũng chưa được phép nhập khẩu vào thị trường Arap Saudi. Một số thị 
trường áp dụng cơ chế trao đổi, muốn xuất cá tra sang thì phải nhập một 
sản phẩm khác của họ.

Có điểm sáng tiềm năng là thị trường nội địa vẫn đang mở ra. Dân số đông, 
thực phẩm hiếm, con cá tra trở thành sản phẩm thiết yếu.

DN mong muốn Chính phủ, Bộ NNPTNT, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương xúc 
tiến kết nối hợp tác giữa các nước với nhau mở ra các chương trình giao 
thương để tạo mối quan hệ song phương hoặc đa phương để các nước khác 
“mở to” cánh cửa cho mình, để tạo tiền đề cho sản phẩm của mình. 

cẦn ĐẩY mạnh tRUYỀn thÔnG 
hình Ảnh cOn cÁ tRa  

Ra thẾ Giới

Ông Doãn Tới - Ủy viên BCH VASEP -  
Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty Cổ phần Nam Việt

Sản phẩm cá tra Việt Nam mang về kim ngạch lớn nhưng truyền 
thông ra quốc tế chưa mạnh. Hiệp hội cần chú trọng và đẩy mạnh về 
truyền thông sản phẩm trong ngành, truyền thông cho quốc tế.
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Thứ hai là vấn đề nhà máy sản xuất. Người lao động 
phổ thông ngày càng khan hiếm do nghề chế biến 
thủy sản phải cạnh tranh với nhiều ngành nghề khác 
(dệt may, da giày, du lịch…). Giải pháp công nghệ thì 
Việt Nam chưa phát triển được nhiều. 

Thứ ba là vấn đề vùng nuôi trong đó có con cá 
giống. Hiện ta chưa sản xuất được cá bột, sản xuất cá 
giống không bài bản. Doanh nghiệp lớn có vùng nuôi, 
cơ bản chủ động được về sản lượng. Doanh nghiệp chỉ 
làm được một phần, còn lại phải mua ngoài. Cả chất 
lượng và số lượng con giống đều đang là vấn đề trăn 
trở. Giống yếu không chống chọi được khi ra ngoài môi 
trường. Tỷ lệ hao hụt tính từ lúc thả nuôi đến khi thu 
hoạch từ 20%, 30% đến hơn 50% tùy thời tiết, mùa vụ, 
năng lực nuôi. Kiến nghị Bộ Nông nghiệp đưa ra giải 
pháp cụ thể sao cho con giống khỏe, phù hợp với môi 
trường.

Để phát triển được ngành cá tra này, bắt buộc phải có 
vùng nuôi tập trung thì mới chủ động được nguyên 
liệu. Về nuôi trồng phải làm sao nghiên cứu được con 
giống tốt.

Nhà nước cần đứng ra hỗ trợ vấn đề thị trường, VASEP 
phải đứng ra để có kết nối, giao lưu để DN có thể tiếp 
cận được thị trường càng nhiều càng tốt. 

VASEP cần tổ chức các doanh nghiệp giao 
lưu nhiều hơn, gặp gỡ DN thường xuyên 
hơn
Về VASEP, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập, theo tôi, 
Hiệp hội đã làm hết sức mình trong việc kết nối Chính 
phủ với DN, phối hợp tổ chức tốt các Hội chợ xúc tiến 
thương mại.

Tham gia VASEP mang lại nhiều lợi ích cho DN. Tham 
gia nhóm viber gồm các thành viên VASEP và DN, tôi 
biết ngành đang có vấn đề gì, quy định gì gây vướng 
DN đều được thẳng thắn trao đổi. Không tham gia thì 
không biết được, nó khó như nào và tháo gỡ ra sao.

Để phát triển, thì tổ chức nào cũng vậy, phải liên tục 
thay đổi, tìm cách để làm tốt hơn nữa. Tôi mong muốn 
Hiệp hội nắm bắt chính sách kịp thời hơn nữa, lắng 
nghe và gần DN nhiều hơn. Tôi đề xuất hàng tháng 
VASEP có thể gửi bản câu hỏi về cho DN xem DN đang 
vướng chỗ nào, có kiến nghị gì. Về hoạt động đào tạo 
của VASEP, không nên dàn trải mà tập trung vào những 
gì DN đang cần.

Một góp ý nữa cho thời gian tới, là Hiệp hội cần chú 
trọng và tập trung, đẩy mạnh về truyền thông sản 
phẩm trong ngành, truyền thông cho quốc tế. Sản 
phẩm cá tra Việt Nam mang về kim ngạch lớn nhưng 
truyền thông ra quốc tế chưa mạnh. Ở các thị trường, 
do cá tra ngày càng phổ biến nên sẽ xuất hiện những ý 
kiến trái chiều hoặc hình ảnh không đẹp về con cá tra, 
thì mình chưa có truyền thông để đối kháng lại. 

Tiếp nữa là sự gắn kết giữa các DN với nhau để đứng 
vững trên thị trường thì mình chưa làm được nhiều. Ví 
dụ, khi thị trường khó khăn và giá thấp, các DN chịu 
nhiều áp lực tài chính, chi phí thì nguy cơ sẽ đua nhau 
giảm giá, thì chính mình là người thiệt hại.

VASEP cũng nên đề xuất với các CQNN và tham gia tháo 
gỡ rào cản thương mại. Ví dụ, như Saudi Arabia cấm NK 
cá tra của Việt Nam mà DN không hiểu tại sao, chúng ta 
thậm chí sẽ sang thị trường này để tháo gỡ.

Cuối cùng, tôi thấy VASEP vẫn đang ngày càng củng cố 
vai trò quan trọng của mình và là động lực phát triển 
cho DN và ngành hàng.
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Lại thêm nửa thập kỷ nữa trôi qua nhanh như “một cái 
chớp mắt”. Hội nghị toàn thể VASEP sắp tới lại đánh dấu 
một chặng đường mới: Chặng đường 25 năm ! 

Là thành viên BCH của Hiệp hội, nhìn lại 25 năm qua, 
có nhiều xúc cảm trong tôi vì bản thân đã chứng kiến 
một chặng đường phát triển của VASEP, chứng kiến sự 
đổi thay tích cực và ngày càng gắn bó của các Hội viên. 

Tôi vui mừng vì Hiệp hội đang có thêm những bạn trẻ 
tâm huyết với ngành, vui mừng vì nguồn năng lượng 
trong chúng ta vẫn luôn lạc quan ngay cả khi tình hình 
thế giới đang rất nhiều biến động như hiện nay. Lạm 
phát giá thực phẩm tăng cao trong đó có ngành thủy 
sản, tác động của cuộc chiến Nga-Ukraine cũng khiến 
một lượng lớn khách hàng sụt giảm do thắt chặt chi 
tiêu 

Hiện tại, đa số DN kỳ vọng vào sự hoạt động của chuỗi 
dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn để phần nào đó 

kéo ngành lên. Đa số các đơn hàng XK đang bị đình 
trệ, trì hoãn thời gian giao hàng. Dẫn đến việc các xí 
nghiệp đang phải giảm năng suất, nhưng vẫn phải cố 
gắng cầm cự, duy trì hoạt động để giữ chân công nhân.

Công ty TNHH Phú Thạnh của tôi hiện đang hoạt động 
và sản xuất các mặt hàng chủ yếu cung cấp cho người 
Châu Á sinh sống tại các nước Châu Âu với các sản 
phẩm thủy hải sản khác ngoài cá tra và tôm, do đó việc 
cạnh tranh có vẻ “nhẹ nhàng” hơn so với DN khác. 

Trong bối cảnh thực tại, trong khi đợi thị trường có 
những chuyển biến khởi sắc hơn, các DN nên chú ý 
quản lý tốt việc sản xuất của mình để có thể giảm được 
chi phí có giá thành cạnh tranh hơn để duy trì sản xuất 
cũng như tạo điều kiện cho người lao động yên tâm 
làm việc. Việc giữ chân được người lao động với tình 
hình hiện tại là rất quan trọng.

Tại phân khúc siêu thị, nhu cầu hàng GTGT tại Châu Âu 

VASEP đã lÀM rẤt tỐt nhiệM Vụ kẾt nỐi  
các doAnh nghiệP hỘi ViÊn

Bà Phan Thị Minh Tuệ - Ủy viên BCH VASEP - Giám đốc Công ty TNHH Phú Thạnh

“VASEP - là nơi tôi đã gắn tình cảm suốt nhiều năm. VASEP đã làm rất tốt nhiệm vụ gắn kết, kết nối các hội 
viên. Ngoài ra, tôi đánh giá cao hoạt động Vận động chính sách của VASEP, ngày càng gặt hái được nhiều 
thành công. Hi vọng thời gian tới Hiệp hội sẽ tiếp tục phát huy và đẩy mạnh nhiều hơn nữa hoạt động này 
để hỗ trợ DN”. 
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hiện tại đang sụt giảm. Người tiêu dùng có xu hướng 
ưa chuộng hơn đối với hàng tươi sống và đông lạnh, có 
giá thành thấp hay rẻ hơn. Nếu như trước kia các nhà 
NK lưu kho nhiều để đảm bảo số lượng hàng thì giờ xu 
hướng đã ngược lại. Họ bớt lưu kho để giảm chi phí, 
trong một cont hàng hiện nay họ đặt nhiều mặt hàng 
hơn với số lượng ít hơn làm cho doanh nghiệp tăng chi 
phí sản xuất. Tuy nhiên, giao dịch thương mại vẫn duy 
trì không có sự đột phá như các năm trước.

Theo tôi, hiện tại trong nước, kháng sinh trong nuôi 
đang là một trong vấn đề quan ngại. Riêng về cá tra, 
tôi cho rằng việc quản lí chất lượng đang duy trì ở mức 
tốt, tuy nhiên, các mặt hàng thủy sản nuôi khác vẫn 
chưa được quan tâm đúng mức. Hơn nữa, hiện tại chi 
phí kiểm kháng sinh với các mặt hàng thủy hải sản nuôi 
khác thì rất cao.

Chắc chắn rằng, các mặt hàng có kháng sinh cao sẽ bị 
mất giá, hay giá thấp hơn rất nhiều so với hàng chất 
lượng đạt chỉ tiêu. Do vậy, đối với các mặt hàng thủy 
sản nuôi khác, DN Việt Nam cần có hoạt động kiểm soát 
tốt hơn trong việc kiểm tra dư lượng kháng sinh. Trong 
khi EU, với một số kháng sinh vẫn được chấp nhận với 
chỉ tiêu thấp thì các thị trường khó tính như Canada 
yêu cầu chỉ tiêu kháng sinh bắt buộc là bằng 0. Do đó 
nếu không quản lí tốt, chúng ta sẽ rất dễ mất cơ hội XK 
sang thị trường này, dẫn đến việc thị trường bị bỏ ngỏ. 

Đối với ngành hàng hải sản, Chính phủ cũng đã có biện 
pháp tháo gỡ những vấn đề khó khăn về thủ tục cấp 
giấy chứng nhận đánh bắt cho DN nhưng hiện tại sản 
lượng đánh bắt thì rất thấp không đủ để sản xuất bắt 
buộc các DN phải nhập hải sản đánh bắt từ nước ngoài. 

Bối cảnh này, để xâm nhập vào các thị trường ngách 
tiềm năng thì cần nghiên cứu kỹ hơn nữa để phát triển 
các mặt hàng XK mới. Trong đó, việc phát triển các mặt 
hàng phối chế GTGT cũng là hướng đi tốt. Hiện nay có 
một số DN chế biến thực phẩm cũng đã thành công 
bước đầu nhưng vẫn còn nhiều cơ hội cho các DN khác.

Riêng về VASEP - nơi tôi đã gắn tình cảm suốt nhiều 
năm, VASEP đã làm rất tốt nhiệm vụ gắn kết, kết nối các 
hội viên. Ngoài ra, tôi đánh giá cao hoạt động Vận động 
chính sách của VASEP, ngày càng gặt hái được nhiều 
thành công. Hi vọng thời gian tới Hiệp hội sẽ tiếp tục 
phát huy và đẩy mạnh nhiều hơn nữa hoạt động này 
để hỗ trợ DN. 

Về hoạt động XTTM và thông tin thị trường, Hiệp hội 
chủ yếu tập trung vào các ngành hàng lớn như cá tra, 
tôm, cá ngừ,... do đó cần phải có nhiều hoạt động và 
thông tin hơn cho các ngành hàng khác.

Tôi tin rằng với những thành tích ở thời điểm hiện tại, 
cùng với những nỗ lực cố gắng, sự chung tay của DN, 
VASEP sẽ ngày càng phát huy mạnh mẽ hơn nữa tiếng 
nói của DN. 
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Trong những năm gần đây, Hiệp hội VASEP rất năng 
động và làm rất tốt công việc của mình, đặc biệt là 
mảng vận động chính sách. VASEP luôn lắng nghe ý 
kiến doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, VASEP phải làm sao để nâng cao hơn nữa 
sự đoàn kết đồng lòng trong Hiệp hội. Phải có một 
mục tiêu thống nhất từ Ban Chấp hành đến các hội 
viên. Hội viên trong Hiệp hội phải hỗ trợ lẫn nhau, 
đồng lòng hiệp lực để tăng sức mạnh cạnh tranh trên 
trường quốc tế chứ không phải cạnh tranh không 
công bằng, tạo kẽ hở cho đối thủ. Việc tham gia Hiệp 
hội nhằm giúp các doanh nghiệp phát huy được lợi 
thế. Để giải quyết vấn đề này, các ngành hàng cũng 
như Hiệp hội cần có biện pháp thiết thực chẳng hạn 
như thiết lập quy chế, quy tắc thống nhất giữa các 

doanh nghiệp thành viên. Chẳng hạn các doanh 
nghiệp cùng xuất khẩu đến thị trường Mỹ nên họp 
bàn với nhau để thống nhất một khung mức giá 
chung, tránh giá chênh lệch giữa các doanh nghiệp 
sẽ làm đẩy giá xuống thấp. 

Ngoài ra, dù số thành viên Hiệp hội khá lớn nhưng 
những thành viên tích cực hoạt động không nhiều. 
Để khắc phục vấn đề này, Hiệp hội cần làm rõ hơn nữa 
lợi ích của các doanh nghiệp khi tham gia Hiệp hội. 
Doanh nghiệp tham gia Hiệp hội sẽ nhận được những 
ưu tiên gì so với những doanh nghiệp không tham 
gia. Chẳng hạn các doanh nghiệp thành viên được 
tham gia chuỗi cung ứng doanh nghiệp trong Hiệp 
hội, cùng nhau tham gia xúc tiến thương mại để tạo 
thế mạnh cho ngành hàng, hợp lực cùng hướng đến 

đoÀn kẾt tạo nÊn Sức Mạnh  
củA hiệP hỘi

Ông Nguyễn Quang Tường - Ủy viên BCH VASEP– TGĐ Công ty Cổ phần Sài Gòn Food

VASEP phải làm sao để nâng cao hơn nữa sự đoàn kết đồng 
lòng trong Hiệp hội. Phải có một mục tiêu thống nhất từ 

Ban Chấp hành đến các hội viên. Hội viên trong Hiệp hội phải 
hỗ trợ lẫn nhau, đồng lòng hiệp lực để tăng sức mạnh cạnh 
tranh trên trường quốc tế chứ không phải cạnh tranh không 
công bằng, tạo kẽ hở cho đối thủ. ”

“
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mục tiêu chung là tăng tính cạnh tranh. 

Để Hiệp hội ngày càng phát triển, theo tôi nên “Trẻ 
hoá” Hiệp hội. Những người trẻ có góc nhìn mới, cởi 
mở, sẵn sàng chia sẻ và thay đổi sẽ mang lại nhiều ý 
tưởng cho Hiệp hội phát triển hơn trong tương lai. Có 
thêm nhiều người trẻ trong Ban Chấp hành sẽ giúp 
Hiệp hội có thêm những ý tưởng mới, năng động hơn, 
dễ dàng sẻ chia để Hiệp hội cùng nhau phát triển.

Một ý kiến đóng góp cho Hiệp hội nữa là, nhiều cuộc 
họp của Hiệp hội chưa giải quyết được triệt để vấn đề. 
Ban Chấp hành cần đưa ra những định hướng cải tổ 
Hiệp hội, nhìn thẳng vào sự thật, giải quyết và đưa ra 
giải pháp thiết thực. 

Vốn là yếu tố quan trọng nhất 
Để giải quyết những khó khăn bức bối của doanh 
nghiệp hiện nay rất cần sự hỗ trợ từ Chính phủ, đặc 
biệt là mảng vốn. Nhà nước nên có các chính sách, 
gói hỗ trợ doanh nghiệp trước tình hình kinh tế khó 
khăn, giúp doanh nghiệp có thể trụ lại trên thị trường. 
Chẳng hạn như hỗ trợ tạm hoãn đóng BHXH, BHYT 
hoặc đưa ra các gói hỗ trợ doanh nghiệp như trong 
thời đại dịch Covid-19.

Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phải kịp thời và 
đến được với doanh nghiệp đúng thời điểm vàng, để 
doanh nghiệp trụ được trong giai đoạn khó khăn.

Về thị trường, các doanh nghiệp nên mở rộng thị 

trường, tìm kiếm cơ hội ở nhiều thị trường mới bằng 
cách tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại 
như Hội chợ thuỷ sản. Tham gia Hội chợ thuỷ sản giúp 
doanh nghiệp tìm hiểu, nắm bắt tình hình thị trường 
cũng như tìm kiếm cơ hội kinh doanh. 

Một yếu tố không kém phần quan trọng trong sản 
xuất kinh doanh đó là nhân sự. Để giảm chi phí nhân 
sự, các doanh nghiệp có thể đầu tư vào tự động hóa 
trong những khâu có thể sử dụng máy móc, tự động 
hóa nguyên liệu sản xuất, công nghệ để thay thế 
bớt lao động. Đầu tư máy móc thiết bị và công nghệ 
không những giúp giảm chi phí nhân công mà còn 
tăng công suất, giúp giảm giá thành sản phẩm. 

Thị trường hải sản, thuỷ sản ảm đạm do tình hình 
chung của thế giới khiến người dân thắt chặt chi tiêu. 
Người tiêu dùng giảm chi tiêu cho các mặt hàng giá 
trị cao như cá ngừ, tôm, cá hồi và tăng tiêu thụ những 
mặt hàng giá trị thấp hơn. Vì vậy, mặt hàng thuỷ hải 
sản phân khúc cao cấp đang giảm nhiều, giảm sâu. 
Công ty Sài Gòn Food cũng đang sắp xếp lại cách vận 
hành, tăng các sản phẩm có mức giá trung bình và 
giảm phân khúc giá trị cao. 

Phục hồi của thị trường đang phụ thuộc rất lớn vào 
lượng tồn kho. Thị trường vẫn chưa thể khả quan 
do lượng tồn kho còn nhiều. Qua trao đổi với khách 
hàng, tôi kỳ vọng đến hết năm 2023, tồn kho giảm và 
thị trường sẽ “ấm” hơn.
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Năm 2023 là năm cực kỳ khó khăn đối với ngành XK 
thuỷ sản nói chung, trong đó riêng ngành XK hải 
sản khai thác phải đối mặt với khó khăn kép: “Thị 
trường tiêu thụ lao dốc và sản lượng đánh bắt nguyên 
liệu ngày càng kém”. 

Xu hướng của thị trường hiện nay là người tiêu dùng 
đang tìm cách cắt giảm chi tiêu, chỉ chi tiêu cho 
những hàng hoá thiết yếu mà họ thực sự cần, từ đó 
dẫn đến các sản phẩm mà Công ty đang XK (chủ yếu 
là cá ngừ) không còn được ưu tiên trong nhu cầu 
hàng ngày dẫn đến sản lượng tiêu thụ giảm mạnh 
trong QI và QII và dự kiến sẽ còn tiếp tục giảm cho 
đến cuối năm 2023.

Khó khăn và thách thức lớn nhất lúc này của Công 
ty là thị trường đầu ra đang co cụm, các thị trường 
chính như Mỹ, EU...gần như chưa có dấu hiệu phục 
hồi, giá bán XK giảm mạnh, trong khi đó chi phí sản 
xuất trong nước vẫn tăng cao.

Trước bối cảnh đó, trong kế hoạch sản xuất, công ty 
đã điều chỉnh từ mức tăng trưởng sang mức hoà vốn. 

Mục tiêu lúc này không phải là lợi nhuận nữa mà là 
duy trì được thị trường, công ăn việc làm và thu nhập 
của người lao động... bên cạnh đó cũng tập trung 
hoàn thiện hệ thống để chờ thị trường hồi phục.

Mong VASEP ngày càng lớn mạnh
Đối với Hải Vương, VASEP giống như là một ngôi nhà 
chung của cộng đồng doanh nghiệp chế biến và XK 
thủy sản Việt Nam. Nhiều năm qua, VASEP đã phát 
huy mạnh mẽ vai trò của mình trong việc đoàn kết 
cộng đồng DN thủy sản thành một khối thống nhất 
để nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh, cũng như nâng cao giá trị, thương hiệu và khả 
năng cạnh tranh của thuỷ sản Việt Nam. 

Chúng tôi mong VASEP ngày càng lớn mạnh hơn, tiếp 
tục mở rộng hội viên, bao gồm cả hội viên liên kết để 
phát triển cộng đồng thêm mạnh mẽ, xây dựng các 
chương trình đào tạo về chuyên môn, kỹ năng quản 
lý...giúp doanh nghiệp hội viên phát triển mạnh hơn 
về chiều sâu, nâng cao năng lực quản lý của các DN 
thủy sản.

Ông Huỳnh Thanh Lĩn – Ủy viên BCH VASEP - 
 Giám đốc XNK Công ty TNHH Hải Vương

VASEP  

NGÔI NHÀ CHUNG  
CỦA DOANH NGHIỆP  

THỦY SẢN

“Nhiều năm qua, VASEP đã phát huy mạnh mẽ vai trò 
của mình trong việc đoàn kết cộng đồng DN thủy sản 
thành một khối thống nhất để nâng cao hiệu quả trong 
hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như nâng cao giá 
trị, thương hiệu và khả năng cạnh tranh của thuỷ sản 
Việt Nam.”



50VASEP NEWS

VASEP - 25 năm (1998 -2023) Phát hành 12/6/2023

Năm 2023, thị trường xuất khẩu thủy sản đối mặt với 
nhiều khó khăn và thách thức hơn là các yếu tố thuận 
lợi do một số nguyên nhân sau: Hàng tồn kho tại các thị 
trường xuất khẩu vẫn còn do nhu cầu tiêu dùng tại các 
thị trường đều giảm; Lạm phát cao và xu hướng giảm 
chi tiêu nói chung trong ngắn hạn tại các thị trường xuất 
khẩu; Chịu sự cạnh tranh từ các quốc gia xuất khẩu thủy 
sản khác. 

Trước những khó khăn như trên, khả năng đạt mục tiêu 
xuất khẩu 10 tỷ USD năm 2023 sẽ còn là dấu hỏi lớn khi 
kết quả xuất khẩu trong quý I và quý II đều có xu hướng 
giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2022.

Do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan, Seaprodex 
Hanoi hiện chỉ tập trung vào hoạt động gia công 
chế biến xuất khẩu, nên ít chịu tác động hơn so với 
các doanh nghiệp sản xuất chế biến xuất khẩu khác. 
Ngoài ra, với quy mô không quá lớn, Seaprodex Hanoi 
khá linh hoạt trong việc chuyển đổi mô hình sản xuất 
cũng như cơ cấu hàng hóa gia công chế biến. Tuy 
nhiên, khó khăn trong khâu tiêu thụ và hàng tồn kho 
nhiều tại quốc gia xuất khẩu cũng sẽ gián tiếp có ảnh 
hưởng đến hoạt động xuất khẩu nói chung của Công ty.    
Ngoài những khó khăn và thách thức chung của toàn thị 
trường và của ngành hàng, Công ty cũng đang đối mặt 
với một số khó khăn và thách thức chủ yếu như sau:

- Quy mô sản xuất còn nhỏ, cần chú trọng đầu tư mở 
rộng sản xuất. 

- Nguồn nguyên liệu sản xuất khu vực phía Bắc đã và 
càng ngày càng bị thu hẹp.

- Lực lượng công nhân thủy sản ngày càng hạn chế do 
bị thu hút bởi các ngành sản xuất khác như da giầy, may 
mặc. 

-Nguồn lực để phát triển thị trường, R&D còn hạn chế. 

Trong thời gian tới công ty lên kế hoạch tập trung 
nghiên cứu một số thị trường chính, hướng tới mở rộng 
xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc do vị trí địa lý gần 
và chi phí tiếp cận thị trường phù hợp với mục tiêu của 
Công ty. Ngoài ra, Công ty cũng đã và tiếp tục tập trung 
mở rộng bán hàng tại thị trường nội địa trên cơ sở các 
sản phẩm sẵn có do Công ty sản xuất cũng như các đối 
tác sản xuất trong nước. 

Là một hội viên lâu năm của VASEP, công ty chúng tôi 
đánh giá cao về công tác vận động chính sách và 
truyền thông, marketing, xúc tiến thương mại VASEP 
đã thực hiện trong thời gian qua. Ngoài ra, việc tổ chức 
thành công các kỳ hội chợ, xúc tiến thương mại thời gian 
gần đây cũng đã góp phần không nhỏ cho hoạt động 
giao thương, kết nối, mở rộng thị trường, bạn hàng cho 
các doanh nghiệp thành viên. 

Ngoài ra, VASEP đã tích cực, chủ động phối hợp với các 
hiệp hội ngành hàng khác để cùng thảo luận, đề xuất ý 
kiến kịp thời giải quyết các vấn đề của ngành tốt.

Công ty mong muốn, thời gian tới Hiệp hội VASEP tiếp 
tục duy trì tính hiệu quả trong công tác vận động chính 
sách, truyền thông và xúc tiến thương mại, đồng thời có 
thêm một số hoạt động cụ thể hơn: 

- Xây dựng thêm các chương trình tăng cường tính kết 
nối giữa các doanh nghiệp thành viên của hiệp hội cũng 
như giữa hiệp hội với các doanh nghiệp bên ngoài.

- Tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại theo chủ 
đề và mục đích cụ thể.

- Xây dựng các chương trình nghiên cứu thị trường xuất 
khẩu chuyên sâu với số liệu, phân tích và định hướng. 

- Tập hợp sức mạnh của các doanh nghiệp thành viên 
trong hiệp hội xây dựng các chương trình R&D chuyên 
cho từng ngành hàng hoặc lĩnh vực, sản phẩm cụ thể. 

VASEP nÊn có thÊM các 
hoạt đỘng cụ thể để tăng 

kẾt nỐi doAnh nghiệP

Ông Phạm Quốc Anh - Ủy viên BCH VASEP - 
Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất Nhập khẩu 

Thủy sản Hà Nội

Chúng tôi đánh giá cao về công tác vận động chính sách 
và truyền thông, marketing, xúc tiến thương mại VASEP đã 

thực hiện trong thời gian qua. Ngoài ra, VASEP đã tích cực, chủ 
động phối hợp với các hiệp hội ngành hàng khác để cùng thảo 
luận, đề xuất ý kiến kịp thời giải quyết các vấn đề của ngành

Mong VASEP tiếp tục duy trì tính hiệu quả trong công tác vận 
động chính sách, truyền thông và xúc tiến thương mại.

”

“
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Từ đầu năm tới nay, tiêu thụ thủy sản khó khăn. Theo tôi, thị trường thủy sản có 
thể sẽ tốt hơn vào đầu quý III/2023, tuy nhiên thủy sản Việt Nam sẽ phải cạnh 
tranh rất nhiều về giá bán, giá thành sản xuất, không chỉ cạnh tranh với các 
công ty trong nước mà còn với các công ty khác trong khu vực và quốc tế.

Các nước sản xuất khác có thuận lợi hơn khi tỷ giá đồng tiền của nước họ bị 
mất giá nhiều hơn so với biên độ mất giá của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ. 
Trong khi đó Việt Nam có một số bất lợi về giá thành nguyên liệu khai thác, 
thời tiết không thuận lợi cho hoạt động đánh bắt. Thẻ vàng IUU chưa gỡ được, 
sản lượng đánh bắt không ổn định dẫn đến giá nguyên liệu tăng cao, chi phí 
nguyên vật liệu đã tăng trong thời gian vừa qua nhưng chưa được điều chỉnh 
kịp trong giai đoạn hiện nay làm tổng giá thành sản xuất tăng – càng tăng thêm 
khó khăn trong cạnh tranh. 

Giải pháp cho giai đoạn hiện nay, theo tôi là, các doanh nghiệp phải tìm mọi 
cách giải quyết các vấn đề khó khăn trên bằng nhiều cách thức, bao gồm: 

- Giảm giá thành bằng các biện pháp quản lý sản xuất, đầu tư công nghệ, chuyển 
đổi số trong sản xuất, giảm tiêu hao năng lượng, giảm định mức chế biến.

- Cố gắng duy trì sản xuất ổn định, duy trì công ăn việc làm cho người lao động.

- Giảm định phí, chấp nhận giảm lợi nhuận để giảm giá, kích cầu cho khách 
hàng, thậm chí chấp nhận lỗ trong ngắn hạn để cạnh tranh và chờ cơ hội khi 
thị trường hồi phục. 

VASEP cần phát huy mô hình liên kết doanh nghiệp cùng 
ngành hàng 
Nói về VASEP, tôi đánh giá cao sự nỗ lực và hổ trợ của Hiệp hội đối với cộng 
đồng doanh nghiệp. Những hoạt động của Hiệp hội trong thời gian vừa qua 
thật sự giúp ích cho định hướng phát triển của cộng đồng doanh nghiệp thủy 
sản. VASEP đã cung cấp các thông tin chính sách, thị trường kịp thời đến các 
doanh nghiệp trong Hiệp hội.

Trong thời gian sắp tới, chúng tôi mong muốn được hỗ trợ hơn nữa về công 
nghệ chế biến, kinh nghiệm trong cải tiến sản xuất để giảm định mức, giảm chi 
phí nhân công, giảm tiêu hao năng lượng để tạo sự cạnh tranh về giá.

Ngành thủy sản Việt Nam là ngành kinh tế chủ lực của nước ta trong thời gian 
qua, và đã phát triển quy mô theo chiều rộng, cần được chú trọng phát triển 
theo chiều sâu, tránh phát triển manh mún, tạo môi trường cạnh tranh không 
lành mạnh, làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp xuất khẩu chân chính.

VASEP cần củng cố và phát huy hơn nữa mô hình liên kết giữa các doanh nghiệp 
cùng ngành hàng tương trợ lẫn nhau, liên kết hợp tác trong sản xuất, chia sẻ 
kinh nghiệm chế biến. Xây dựng chuỗi liên kết giữa các nhóm ngành hàng nuôi 
và hàng đánh bắt; Cùng chia sẻ kinh nghiệm quản lý sản xuất, triển khai mô 
hình sản xuất mới, nhân rộng quy trình công nghệ tiên tiến, dần dần nâng tầm 
và vị thế của ngành thủy sản Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 25 năm thành lập VASEP, một số ý kiến xin được nêu ra để góp ý 
cùng Hiệp hội xây dựng cộng đồng doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đoàn kết, 
hợp tác cùng phát triển ngày càng thịnh vượng.

ĐÁnh GiÁ caO sỰ hỖ tRợ cỦa VasEp chO cỘnG 
ĐỒnG DOanh nGhiệp

Ông Huỳnh Minh Tường -  
Ủy viên BCH VASEP 

Phó Tổng Giám đốc Công ty 
CP Chế biến Xuất Nhập khẩu 
Thủy sản Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu (BASEAFOOD)

“Những hoạt động của Hiệp hội 
trong thời gian vừa qua thật sự 
giúp ích cho định hướng phát 
triển của cộng đồng doanh 
nghiệp thủy sản. VASEP đã cung 
cấp các thông tin chính sách, thị 
trường kịp thời đến các doanh 
nghiệp.
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Hiện nay, tình hình thế giới đầy biến động, hậu quả từ 
Covid chưa hồi phục hoàn toàn, nay thêm hậu quả từ 
cuộc chiến, khiến thế giới rơi vào lạm phát. Nguyên 
nhân sâu xa là do đứt gãy một số chuỗi cung ứng khá 
cơ bản như năng lượng, lương thực, phân bón…Ngành 
thủy sản gặp thêm khó khăn từ sự cạnh tranh quốc tế 
gay gắt. Lãi suất ngân hàng tăng cao và khó tiếp cận. 
Dòng tiền của doanh nghiệp bị đình trệ, khó mà hoàn 
tất kịp thời trách nhiệm với nơi cung ứng vốn, khó 
chồng thêm khó. 

Xuất khẩu thủy sản sẽ vẫn tiếp tục được coi là mặt hàng 
xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trong nhiều năm nữa. 
Càng phát triển, càng tham gia cạnh tranh và hội nhập 
quốc tế, doanh nghiệp càng chịu áp lực nặng nề hơn. 
Đứng trước bối cảnh kinh tế đình trệ và nhiều bất ổn từ 
cuộc chiến, lạm phát, các doanh nghiệp thủy sản nên 
chủ động có những sự chuẩn bị và điều chỉnh về chiến 
lược phát triển theo mục tiêu nâng cao chất lượng ngay 
từ khu vực sản xuất nguyên liệu, hướng tiến tới các sản 
phẩm có tính bền vững và thân thiện với môi trường. 
Ngoài ra, cần có sự liên kết theo chuỗi trong các khâu 
từ sản xuất giống, thức ăn, sản xuất chế biến đến thị 
trường tiêu thụ, nhằm tạo ra sản phẩm có giá trị gia 

tăng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Trong thời gian qua, VASEP đã tạo dựng được nhiều dấu 
ấn, tích cực hỗ trợ cho hội viên nâng cao hiệu quả sản 
xuất kinh doanh, tiếp cận chủ trương chính sách nhà 
nước, vượt qua các rào cản thị trường và đã có đóng 
góp rất lớn cho sự phát triển của ngành thủy sản Việt 
Nam tới ngày hôm nay.

Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập sâu rộng với nền 
kinh tế thế giới, ngành thủy sản sẽ đối mặt với nhiều 
thách thức từ các rào cản, sự cạnh tranh gay gắt, các 
áp lực từ thị trường xuất khẩu bên cạnh các vấn đề nội 
tại. Hiệp hội cần phát huy hơn nữa các hoạt động hỗ 
trợ hội viên: Các hoạt động vận động chính sách giúp 
các doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc 
trong đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư vào các hoạt động 
sản xuất kinh doanh, vào khu vực dịch vụ cho nông 
nghiệp – thủy sản; Hoạt động nghiên cứu và phát triển 
thị trường; Tăng cường các mối quan hệ quốc tế, tiếp 
cận với các kỹ thuật ứng dụng công nghệ cao trong 
nuôi trồng và chế biến để giúp các doanh nghiệp tạo ra 
sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đáp ứng yêu cầu ngày 
càng cao của thị trường.

Ông Lê Minh Tâm - Ủy viên BCH 
VASEP - Phó Tổng Giám đốc Công ty 

Cổ phần Thực phẩm Trung Sơn

VASEP đã tạo dựng được 
nhiỀu dẤu Ấn tích cực

Trong thời gian qua, VASEP đã tạo dựng được nhiều dấu ấn, 
tích cực hỗ trợ cho hội viên nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 

doanh, tiếp cận chủ trương chính sách nhà nước, vượt qua các 
rào cản thị trường và đã có đóng góp rất lớn cho sự phát triển 
của ngành thủy sản Việt Nam tới ngày hôm nay. ”

“
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Thương trường như chiến trường, ứng dụng binh pháp 
“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” đều đúng. Trở 
lại tình hình con tôm chúng ta hiện nay đang gặp khó 
khăn, chắc chắn rất cần thông tin chính xác về diễn biến 
cung cầu tôm thế giới và nội tình, khả năng của chúng 
ta. Đến nay hai nước nuôi tôm vùng xích đạo là Ecuador 
và Indonesia đã thu hoạch vụ đầu năm nhưng chúng 
ta không biết kết quả rõ ràng ra sao. Tháng tới, tôm Ấn 
Độ vào vụ, bức tranh tôm thế giới càng thêm phức tạp. 

Còn chúng ta, đến nay thả giống vụ chính được bao 
nhiêu diện tích; mức tiêu thụ tôm giống ra sao; diễn 
tiến nuôi ra sao… Rất nhiều biến số cần có thông tin 
cập nhật để các doanh nghiệp (DN) chế biến biết để có 
sách lược bán hàng phù hợp. Và cũng cần thông tin, nếu 
tích cực, người nuôi mới an tâm thả nuôi tiếp vụ hai. 
Nếu không, quý 4 tới đây các DN chế biến sẽ thiếu hụt 
nguyên liệu.

Tình hình tiêu thụ đến gần cuối quý 2 này chưa có dấu 
hiệu khởi sắc về sức mua lẫn giá cả. Điều này chứng tỏ 
hai khả năng là (1) lạm phát suy thoái toàn cầu khiến 
người tiêu dùng hạn chế mua sắm nên tồn kho các thị 
trường vẫn còn, (2) các nước thu hoạch tôm sớm nêu 
trên có sản lượng tôm nuôi trúng khá chẳng những về 
lượng mà kích cỡ tôm lớn khá nhiều. Và họ cung ứng với 
giá rẻ hơn tôm chúng ta từ 1 đến 2 USD/kg, khiến việc 
tìm đơn hàng của các doanh nghiệp tôm chúng ta khó 
khăn. Lý giải vì sao 6 tháng đầu năm kim ngạch xuất 
khẩu tôm chúng ta sẽ thấp hơn khoảng 30% so cùng kỳ 
năm trước, trong khi tôm Ecuador dự kiến tăng tưởng 
20%.

Nhớ trung tuần tháng 3 vừa qua, ở Hội chợ Thuỷ sản 
Quốc tế Boston, Hoa Kỳ, các nhà phân phối lớn ở đây 
đều cho biết họ tồn kho còn nhiều và phải giảm mạnh 
giá bán để quay vòng kho. Lúc đó Indonesia khởi đầu 
thu hoạch. Tình hình như vậy, khiến họ chào bán tôm 
RPTO 16/20 chỉ 4 USD/pound khiến mọi người giật 
mình, nhất là DN tôm Việt. Bởi với giá chào đó tôm 
thương phẩm 30 con/kg chỉ có giá 100.000 đồng, trong  
lúc đó giá ở miền Tây là 150.000 đồng. Tháng 5 này, 
Indonesia, chắc khó đầu ra, tiếp tục chào tôm EZ 13/15 
giá 4,4 USD/ pound, chứng tỏ họ nuôi tôm lớn 20-25 
con khá nhiều và giá bán quá rẻ. Qua một bảng chào 
giá, ít nhiều cho chúng ta thông tin về tình hình tôm 
của họ. 

Còn chúng ta đang chưa biết rõ về tự chính mình, để 
dám ký kết những đơn hàng kịp lúc. Thí dụ như ở tháng 
3, ta có thể ký bán tôm 30 con giá 120.000 đồng/kg 
nhưng giá trong nước là 150.000 đồng làm sao dám ký 
bán. Kéo dài, mất cơ hội, nay buộc lòng bán theo giá mặt 

bằng chung nên giá tôm thương phẩm 30 con  trong 
nước hiện nay về mức xoay quanh chỉ 110.000 đồng! 
Năm nay, thông tin khái quát tôm nuôi vụ chính bị thiệt 
hại không ít, hao hụt đầu con và chậm lớn, ít tôm cỡ lớn 
khiến giá thành tôm nuôi của chúng ta càng cao trong 
khi giá bán lại thấp hơn một cách thất thường. Người 
nuôi tôm mỏi mòn tìm một phép mầu trúng mùa trúng 
giá nay hoàn toàn ngược lại, thất mùa thất giá, khó 
chồng khó, tình hình nuôi năm sau sẽ ra sao khi người 
nuôi ngày càng cạn kiệt nguồn lực.

Trên là bức tranh tôm tổng thể mang tính chất nhận 
định từ những thông tin vụn vặt cóp nhặt và tổng hợp. 
Có thể chưa toàn diện và cũng có thể có điểm chưa 
hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, có còn hơn là đánh võ 
mù.

Về xu thế sắp tới, từ quý 3 việc tiêu thụ tôm của chúng ta 
sẽ khởi sắc hơn, bởi sẽ vào giai đoạn tiêu thụ cao điểm 
như mùa hè ở EU, Bắc Mỹ; lễ tết ở Nhật Bản và sau đó là 
tập kết hàng cho đợt tiêu thụ cuối năm. Tôm chế biến 
sâu vẫn có nhu cầu nhất định từ khúc thị phần người 
trung lưu và đó là thế mạnh của ngành tôm chúng ta. 

Nhưng không có gì mãi bất biến. Về lâu dài các nước đối 
thủ chắc chắn sẽ nỗ lực nâng cao trình độ chế biến của 
họ nhằm tấn công khúc thị phần tôm cao cấp của ta. 
Chúng ta chỉ có con đường làm sao giảm giá thành, tập 
trung giảm giá thành tôm nuôi, đồng thời các DN tôm 
nỗ lực tạo ra sản phẩm mới thu hút người tiêu dùng. 
Song song nên coi trọng thực hiện các yêu cầu theo 
xu thế người tiêu dùng, tập trung cho các tiêu chí phát 
triển bền vững, và phổ biến lúc này là thực thi bộ tiêu 
chí ESG (môi trường - xã hội - quản trị). Với điểm tốt thực 
thi bộ tiêu chí ESG, hy vọng các DN tôm chúng ta mới 
thuyết phục được các hệ thống phân phối cao cấp để 
có được những đơn hàng lớn và dài hạn.

Tóm lại, trong thời đại thế giới phẳng, thông tin lan 
truyền nhanh chóng hơn bao giờ hết, chúng ta rất cần 
những thông tin cập nhật nhanh chóng nhất để tranh 
thủ cơ hội kinh doanh, hoặc ít ra để giảm thiểu thiệt hại. 
Ngành tôm chúng ta đang gặp khó khăn lại đói thông 
tin, qua đó sức cạnh tranh của tôm chúng ta sẽ giảm sút. 
Cần có sự quan tâm chuyện này và không chỉ con tôm 
mà tất cả mặt hàng đang sản xuất, nhất là hàng xuất 
khẩu. Tuy nhiên, ngành tôm phải tự cứu mình trước khi 
được sự tiếp tay của ngoại lực. Đó là cần sự đoàn kết, 
liên kết các thành viên trong chuỗi giá trị ngành hàng 
để chung tay nâng tầm giá trị tôm Việt là an toàn, ngon 
bổ và giá cả phải chăng.

TS. Hồ Quốc Lực - Nguyên Chủ tịch VASEP  
- Chủ tịch HĐQT FIMEX VN

Tôm Việt về đâu?
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Năm năm đầu, 10 năm, 15 năm, 20 
năm và giờ là 25 năm – 1/4 thế kỷ, 
một chặng đường dài trong hành 
trình vạn dặm VASEP đã đồng 
hành cùng DN thủy sản trong đó 
có các DN ngành hàng cá tra. 

Còn nhớ những năm 1997 - 1998, 
giai đoạn mà sinh ra những người 

trẻ Gen Z bây giờ chính là thời điểm cá tra Việt Nam 
đang “tập đi”, bắt đầu tìm đường mở lối. Khởi đầu 
thuận lợi với giá trị XK đạt gần 1,7 triệu USD tương 
đương 425 tấn cá tra năm 1997. Tự hào rằng cá tra 
Việt Nam giai đoạn đó giống như “một làn gió mới” 
mang hương vị Việt về một loài cá da trơn, thịt trắng, 
thơm ngon, giàu dinh dưỡng đến với bạn bè quốc 
tế. DN tập trung XK chủ yếu sang các thị trường lân 
cận trong khu vực Châu Á: Trung Quốc - Hồng Kông, 
Singapore, Đài Loan,.. Giai đoạn sơ khai này lại chính 
là giai đoạn mà giá XK cá tra ở kì “hoàng kim” nhất, dao 
động ở mức 3,9 - 4,1 USD/kg.

Thừa thắng xông lên, từ những hộ nuôi nhỏ lẻ, nghề 
nuôi cá tra ở ĐBSCL bắt đầu “thành hình” và hình 
thành các vùng nuôi lớn với tổng diện tích hơn 5.000 
ha, trở thành 1 ngành sản xuất quy mô công nghiệp. 
Nếu như giai đoạn 5 năm đầu tiên từ năm 1997 - 2001 
tổng kim ngạch XK cá tra chỉ đạt hơn 25 triệu USD 
tương đương 7000 tấn cá tra, thì giai đoạn 5 năm tiếp 
theo từ 2002 - 2006 con số này đã lên tới gần 1,5 tỷ 
USD tương đương gần 600 nghìn tấn, 5 năm tiếp theo 
2007 - 2011 có thể coi là giai đoạn thăng hoa nhất 
của XK cá tra Việt Nam khi ghi nhận 7 tỷ USD cho cả 
5 năm với tổng khối lượng là hơn 2,9 triệu tấn. Đây là 
một trong những cột mốc lịch sử ghi dấu ấn cá tra Việt 

Nam trên trường quốc tế. 

Có thể nói chặng đường vừa qua là chặng đường 
đáng tự hào, sự trưởng thành của ngành thủy sản nói 
chung và ngành công nghiệp cá tra nói riêng gắn liền 
với sự ra đời và lớn mạnh của VASEP. Từ những năm 
1998 - 2000, chỉ có từ 70 - 98 doanh nghiệp tham gia 
vào Hiệp hội, đến nay số hội viên đã lên đến con số 
gần 300. Thương hiệu cá tra Việt Nam cùng sự hỗ trợ, 
đồng hành của VASEP kiêu hãnh vươn mình ra biển 
lớn. Các mặt hàng cá tra mang thương hiệu Việt lần 
lượt “xâm chiếm” các thị trường lớn trên thế giới. Một 
số thị trường XK hàng đầu của cá tra Việt Nam là Trung 
Quốc, Mỹ, EU,...

Không thể phủ nhận sức “nóng” của cá tra Việt Nam 
khi cả giá và chất lượng đều mang tính cạnh tranh 
cao. Sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ này đã 
đe dọa và tác động không nhỏ đến sản xuất cá nội địa 
của các thị trường, nhất là thị trường Mỹ. Đây cũng 
là “nốt trầm” đầu tiên trong bản nhạc DN cá tra Việt 
Nam đang “chơi” trên “sân khấu” quốc tế. Hơn 500 trại 
nuôi cá catfish thuộc Hiệp hội Nuôi cá Catfish (CFA) và 
8 doanh nghiệp chế biến thuỷ sản Hoa Kỳ đã đệ đơn 
kiện 53 doanh nghiệp chế biến thủy sản đông lạnh 
của Việt Nam vì giá bán các sản phẩm cá tra và basa 
philê đông lạnh thấp hơn giá trị hợp lý tại thị trường 
Hoa Kỳ, gây thiệt hại về vật chất cho sản xuất nội địa.

“Thuyền to, sóng cả”, sau các vụ kiện tại Mỹ, cá tra Việt 
Nam gặp liên tiếp các rào cản về thuế chống bán phá 
giá, chương trình thanh tra cá da trơn (tại Mỹ), và bị 
bôi nhọ hình ảnh bởi truyền thông, mạng xã hội tại 
EU, ảnh hưởng lớn đến không chỉ hoạt động XK sang 
các thị trường này mà toàn bộ các thị trường khác. 

Bất chấp những rào cản, XK cá tra Việt Nam tiếp tục 

Cá tra Việt Nam và hành trình thăng-trầm 1/4 thế kỷ
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tăng trưởng mạnh mẽ. Năm 2008, lần đầu tiên kim 
ngạch XK cá tra đạt mức 1,4 tỷ USD, cột mốc xuất 
khẩu kỷ lục của cá tra Việt Nam, mở ra một trang mới 
trong “kỷ nguyên XK tỷ USD” và duy trì phong độ trong 
suốt hơn 10 năm qua. Mặc dù suốt 5 năm từ năm 2012 
- 2017, tổng giá trị XK cá tra trung bình đã thấp hơn 
so với thời kỳ đỉnh cao (vào năm 2011) và đạt mức từ 
1,56 - 1,78 tỷ USD nhưng lịch sử đã lặp lại vào năm 
2018 - 2019 khi kim ngạch XK đạt hơn 2 tỷ USD. Đầu 
năm 2020, đại dịch covid-19 bùng phát   và một lần 
nữa, nốt trầm lại lắng xuống, tổng kim ngạch XK năm 
2020 - 2021 sụt giảm đáng kể và chỉ đạt lần lượt là 1,49 
- 1,61 tỷ USD. Sau 2 năm covid hoành hành, những 
tín hiệu lạc quan bắt đầu quay trở lại khi tổng giá trị 
XK năm 2022 đánh dấu cột mốc mới đạt hơn 2,4 tỷ 
USD. Rõ ràng, “thăng - trầm” là quy luật của cuộc sống 
và ngành XK cá tra Việt Nam chắc chắn không phải là 
ngoại lệ.

Cả thế giới đang phải hứng chịu những tác động 
không nhỏ từ lạm phát toàn cầu và ảnh hưởng của 
cuộc xung đột Nga - Ukraine, trong đó có thủy sản Việt 
Nam và ngành XK cá tra. Kim ngạch XK cá tra Việt Nam 
tính đến giữa tháng 5/2023 đang là một trong những 
kết quả đáng buồn của toàn ngành khi chỉ đạt gần 
842 triệu USD, giảm 30% so với cùng kì năm ngoái. 

Tuy nhiên, riêng tháng 5/2023, giá trị XK lần đầu tiên 
ghi nhận tăng trưởng dương 10% so với cùng kỳ năm 
2022 sau 4 tháng sụt giảm không phanh. Hi vọng rằng 
đây sẽ là một trong những tín hiệu tích cực đầu tiên 
giúp “biểu đồ giá trị XK cá tra Việt Nam” khởi sắc vượt 
qua giai đoạn khó khăn này và từng bước lấy lại vị thế. 
Quy mô XK càng lớn, khó khăn càng nhiều, tinh thần 
càng phải mạnh mẽ.

Không có bản nhạc nào chỉ toàn những nốt cao, 
chẳng có bài ca nào chỉ toàn những nốt thấp, những 
giai điệu đẹp từ bài hát trẻ thơ đến những khúc tráng 
ca hào hùng nhất đều bắt đầu từ “đồ” và kết thúc bằng 
“si”. Vậy thăng-trầm, lên-xuống là quy luật của vạn vật, 
sự hài hòa nhịp nhàng tạo nên những dấu ấn riêng 
cho từng giai đoạn. Và nốt trầm trong bản nhạc chung 
của ngành giai đoạn này là cơ hội để DN thủy sản Việt 
Nam trong đó có cá tra cùng nhau ngồi lại, đưa ra định 
hướng chung, chia sẻ khó khăn với nhau, đồng lòng 
sát cánh nói lên tiếng nói DN, thể hiện sự đoàn kết, 
làm động lực cho người nuôi kiên quyết bám ngành 
và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, từng bước 
đưa con cá tra Việt Nam nói riêng và ngành XK thủy 
sản Việt Nam nói chung vươn xa hơn trên bản đồ khu 
vực và thế giới.

Thu Hằng
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(vasep.com.vn) Trong 25 năm qua, 
ngành cá ngừ Việt Nam ngày càng 
chiếm tỷ trọng cao hơn với tổng kim 
ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt 
Nam tăng trưởng liên tục qua các 
năm. Kim ngạch XK cá ngừ đã tăng 
từ mức 14 triệu USD năm 1998 lên 
hơn 1 tỷ USD năm 2022, tăng 71 lần. 
Tỷ trọng XK cá ngừ trong tổng XK 

thủy sản của Việt Nam đã tăng từ 2% lên 9%. 

Các loài cá ngừ xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam gồm cá 
ngừ vây vàng, cá ngừ mắt to, cá ngừ vây dài, cá ngừ vây 
xanh miền Nam và cá ngừ sọc dưa...Về cơ cấu sản phẩm, 
nếu như giai đoạn 1998 – 2007, Việt Nam chủ yếu XK cá 
ngừ thô nguyên liệu, nhưng trong 10 năm trở lại đây, các 
DN đã chú trọng hơn trong việc gia tăng giá trị các sản 
phẩm, XK các sản phẩm cá ngừ chế biến như thăn/ philê 
cá ngừ, cá ngừ đóng hộp ngâm dầu, cá ngừ đóng túi…
đã được đẩy mạnh.

Cũng giống như các ngành thuỷ sản khác, ngành cá 
ngừ XK của Việt Nam trong những năm gần đây cũng 
trải quan biến động thăng trầm của đại dịch Covid 19. 
Hoạt động khai thác, chế biến và XNK bị đình trệ, trong 
khi nhu cầu tiêu thụ cá ngừ cũng có nhiều thay đổi theo 
bối cảnh mới. Theo đó, NK cá ngừ đóng hộp đã bùng nổ 
trong năm 2020 và nửa đầu năm 2021. 

Tuy nhiên, từ quý II/2021, dịch Covid đã gần như không 
còn là quan ngại lớn với thế giới, các thị trường dần mở 
cửa, nhu cầu hồi phục. Tuy nhiên, hệ luỵ của Covid là các 
chi phí nguyên liệu đầu vào cho sản xuất chế biến thuỷ 
sản gia tăng. Thêm vào đó, xung đột Nga – Ukraine càng 
làm cho giá vận tải thêm đắt đỏ. Theo đó, xu hướng tiêu 
thụ và NK cá ngừ lại lần nữa thay đổi, thị trường cá ngừ 
đóng hộp lại chững lại thay vào đó là sự hồi phục của cá 
phile/loin…

Năm 2022, cơn bão lạm phát khiến cho thị trường cá 

ngừ chao đảo với những biến động về nguồn cung, nhu 
cầu và giá. Theo đó, giá NK cá ngừ tại các thị trường đều 
tăng so với năm 2021. Và nhờ đó ngành cá ngừ lần đầu 
tiên trở thành ngành hàng trị giá tỷ USD với kim ngạch 
đạt hơn 1 tỷ USD.

Không chỉ gia tăng về kim ngạch XK, số lượng các 
doanh nghiệp tham gia vào chế biến và xuất khẩu cá 
ngừ cũng đã ngày càng tăng trong 25 năm qua. Từ 35 
doanh nghiệp năm 1998, con số này đã tăng lên hơn 
200 doanh nghiệp năm 2022. Đối mặt với rất nhiều khó 
khăn về nguồn nguyên liệu, thị trường tiêu thụ và vướng 
nhiều rào cản thương mại và phi thương mại, các doanh 
nghiệp cá ngừ Việt Nam đang không ngừng nỗ lực để 
duy trì  và ngày càng mở thị trường xuất khẩu.

Hiện cá ngừ Việt Nam đã xuất được sang hơn 100 thị 
trường trên thế giới. Trong đó, Mỹ, Canada, Nhật Bản, 
Israel và Thái Lan đang là 5 thị trường NK cá ngừ lớn 
nhất của Việt Nam. Tại một số thị trường chính như Mỹ, 
Canada, hay Israel, Việt Nam đang là 1 trong số 5 nguồn 
cung cá ngừ lớn nhất. 

Tuy nhiên, chặng đường nào mà chẳng có chông gai. 
Sau năm 2022 với một loạt thách thức, ngành cá ngừ 
sang năm 2023 với những hy vọng mới. Tuy nhiên, ngay 
trong quý 1, thế giới tiếp tục chứng kiến những biến 
động kinh tế khó lường đã tác động làm giảm nhu cầu 
tiêu thụ và NK cá ngừ. Bên cạnh đó, nguồn cung nguyên 
liệu giảm, giá cá ngừ nguyên liệu trên thị trường thế giới 
leo thang, cạnh tranh gia tăng, chi phí sản xuất trong 
nước tăng mạnh và liên tục đang khiến cho các DN càng 
bị ảnh hưởng nặng nề. Đó là nguyên nhân khiến cho XK 
cá ngừ của Việt Nam sụt giảm liên tục trong 5 tháng đầu 
năm 2023, kim ngạch XK ước đạt 318 triệu, giảm 31% so 
với cùng kỳ năm 2022. Dự báo, trong nửa cuối năm thị 
trường NK cá ngừ sẽ dần phục hồi, tuy nhiên XK cá ngừ 
của Việt Nam sẽ khó có thể tăng so với năm 2022. 

Nguyễn Hà

25 năm - một chặng đường phát triển của ngành cá ngừ Việt Nam

 
1998 

14 triệu 
USD 

2003 
48 triệu 

USD  
2008 

189 triệu 
USD 

2013 
527 triệu 

USD 

2018 
653 triệu 

USD 2022 
1 tỷ USD 
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Em vào nhà máy ban mai 
Tuổi xuân tươi tắn, hăng say bao điều 
Việc chung đâu ngại ít nhiều 
Tháng năm trôi nét mỹ miều ngày xưa! 
 
Em vào nhà máy ban trưa 
Buổi cơm chung lối gió đưa âm thầm 
Ngày qua chăm chỉ, chuyên tâm 
Đêm sao thiếu vắng, tri âm xa vời. 
 
Em vào nhà máy nửa đời 
Còn đâu sức trẻ, chơi vơi cuối đường 
Chuyện đời là cõi vô thường 
Có ai gạt lớp mù sương nhớ 
về.... 
 
Em rời nhà máy chân quê 
Nổi buồn giăng bước, lối về 
lặng thinh 
Nỗi niềm riêng giữ cho mình 
Nỗi niềm chung đó, chữ tình 
mênh mang.

Lục bát về em

Riêng tặng các nữ công nhân gắn bó với ngành chế biến Thủy sản với sự chân thành tri ân!

TS.HỒ QUỐC LỰC




